
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔

ลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ระฒียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๑) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ช้ัน ๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอ
๓.๑ ญัตติ เร่ือง การสรรหากรรมการผู้แทบองค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพ่ือ 

แต่งต้ังคณะกรรมการสถาบดีกษาช้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวอแก้ววิทยา 
๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
๓.๓ญตัตขิออนมุติัแก้!ขเปล่ียนแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจ่าย 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 

๓.๔ ญตัติขออนมุติัแก้ไขเปลีย่นแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

๓.๔ญัตติขออนุม้ติปรับเปล่ียนผังบริเวณในแบบแปลน ตามโครงการ 
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เข่ือมระหว่างบ้านจางเหนอืพฒันา 
หมู่ท่ี ๗ ตำบลจางเหนือ -  บ้านสบจาง หมู่ท่ี ๖ ตำบลนาสัก 
อำเภอแมเ่มาะ จังหวัดลำปาง

๓.๖ ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการก่อสร้างบีายเฉลิมพระเกียรติ 
สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบอ่แฮ้ว อำเภอเมอืงลำปาง 
จังหวัดลำปาง



๓.๗ ญัตติขออนุม้ติปรับลดปริมาณงานในแบบแปลนฯ โครงการเสริมผิว 
จราจรแบบแอส'ฟ้ลต์คอนกรีต เช่ือมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก 
หมู่ท่ี ๑๑ -  บ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมอืงลำปาง -บา้นลำปางหลวง หมู่ท่ี ๑ ตำบลลำปางหลวง 
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๓.๘ ญัตติขอความเห็นชอบใช้ฐานรากแผ่ แทนฐานรากเสาเข็มของฐานราก 
ถังเก็บน้ําสำเร็จรูป โครงการพัฒนาระบบน้ําประปาในเขตพ๋ึนท่ีตำบล 
แม่สุก อำเภอแจ้หม่ จังหวัดลำปาง

๓.๙ ญัตติขออนุม้ติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)



รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
สมยัวสิามญั สมัยท่ี ๑ ประจำป ีพ.ศ. ๒๔๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หอ้ง่ประชมุองคก์ารบริหารสว่นจังหวดัลำปาง ช้ัน ๑

ผู้มาประชุม
๑.นายถาวร 
๒.นายบญุเลิศ 
๓.นางสุปราณี 
๔.นายบุญธฤต 
๔.นายอำนวย
๖.นายวสันต์

เตชะปลูก 
จันทร์ทา 
ธรรมสังกา 
ศรีวงษ์ 
จิตปล้ืม

๗.นายภูมิลิทธ๋ึ 
๘.นางฉันทพัฒบ์ 
๙.นายประสิทธ๋ึ 
๑๐.ร.ต.ท.วิลาศ 
๑๑.นายนิธิกร 
๑๒.'นายธรพล 
๑๓.นายสมคิด 
๑๔.นางสาวศุภารนันท์ เช้ือจ๋ิว 
๑๔.ร.ต.อ.พซร ไชยวงศ์
๑๖.นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม
๑๗.นายพิเซฐ 
๑๘.นายมิตร
๑๙.นายชาญณรงค ์ มาเรยีน 
๒๐.นายธนาวุฒ ิ เป็งขวัญ
๒๑.นายพงษ์พันธ์ 
๒๒.นายชาตรี 
๒๓.นางธยานี 
๒๔.นายธรรมการ 
๒๔.นายประหยัด
๒๖.นายบญุเนตร'

บปุผาเจริญ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑)
เกิดมูล ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒)
ธนะสุวัตถ้ี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง

- วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
อุณหเลขจิตร ตำแหน่งVสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
อัครธรรมคิลปี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
โนปิง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง 

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำ๓ อเถิน 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถนิ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์กฺารบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำ๓ อเกาะคา 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมท่ะ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่ 

กุญชร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
พทิยาธำรง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนอื
ศรีโรจนกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
ขุมศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
แลสันกลาง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอหา้งฉัตร
เตชะอุ่น ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอหา้งฉัตร

ทินอย'
ธรรมวงค



๒

ผู้มาประชุม
๒๗.นายปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
๒๘.นายกฤศน์วัต ประสาน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงปาน
๒๙.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ขาดประชมุ
๑.นายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
๑.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายวราวุฒิ หน่อคำ ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๓.นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายอมร ทองประดิษฐ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๕.นายลัพธวิทย์ จรรยาวจิติร ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖.นายสมพร นาคพทัิกษ์ ตำแหน่ง ท่ีปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๗.นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ตำแหน่ง ท่ีปรึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๘.นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน 

ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๙.นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๑๐.นางสาวเพ็ญสิริ ไ.ซยวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าลำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๑.นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองข่าง
๑๒.นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ก่ํา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓.นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง เลขานุการองศ์การบริหารส่วนจัง่หวัด
๑๔.นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๕.นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
๑๖.นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผอ.กองการสกืษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๗.นางกนกพรรณ นันตาวัง ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๘.นางจินตหลา ทองมูล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๑๙.นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
๒๐.นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายจัดจ้าง
๒๑.นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว
๒๒.นายชูศักด้ิ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
๒๓.นางปราณี แก้วขัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๒๔.นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



๓

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
๒๕.นางสุพัตรา 
๒๖.นางสาวนิณรลื 
๒๗.นางสาวจิรพรรณ 
๒๘.นายวัฒนา 
๒๙. นางสมพร 
๓๐. นายๅฒนัินทั 
๓๑.นางดวงดาว 
๓๒.นายไกรเซษฐ์ 
๓๓.นางสาวสิริกัญญา 
๓๔.นางสาวหน่ีงฤทัย 
๓๕.นางสาวอริสรา 
๓๖.นางสาวพิซซญา 
๓๗.นายธนชาย 
๓๘.นายนิรันดร 
๓๙.นายสุรทัศน์ 
๔๐.นายจักรพงษ ์
๔๑.นายนิญญา 
๔๒.นางสาววิมลรัตน์ 
๔๓.นางวนิดา 
๔๔.นางเตือนใจ 
๔๕.นางจุไรรัตน์ 
๔๖.นายพร,ทศพล 
๔๗.นางสาวแสงดาว 
๔๘.นางสาวนพมาศ 
๔๙.นางสาวภาวิณ ี
๕๐.นายประจวบ 
๕๑.นายทศพร

หล้าสมศรี 
ตันเกียรติชัย 
ศรีนวลฟูต๊ะ 
สอนดี 
กาไวย์ 
อรรคเดโซ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
ตำแหน่ง หัวน้าฝ่ายการประชุม (เลขานกุารสภาฯ) 
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

อานภุาพยรรยง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ทองบุตร ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
แก้วปล่ัง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
สุธรรมปวง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
แก้วปีง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
เวซสวรรรค์ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายพฒันาเศรษฐกิจ
อุดมสารี ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง
วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายเคร่ืองจักรกล
ทพิย์ประยูร ตำแหน่ง นักวิซาการคอมพวิเตอร์ชำนาญการ
กาวงศ ์ ตำแหน่ง นักวิซาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบํตการ
ชำระหงส์ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบํตการ
เพชรกาศ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง นักประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน
ชมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตาโน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ชัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตะ๊เฟย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการ
อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป

เร่ิมประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.
เมือ่สมาซกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง มาประชมุครบองคป์ระชมุ 

จำนวน ๒๙ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานกุารสภาองศก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง ได้ให้สัญญาณเชิญ 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม



นางสมพร กาไวย ์
เลขานกุารสภาฯ

นายถาวร บ'ุชผาเจรญิ 
ประธานสภาฯ

บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรยีนเชญิทา่นถาวร บปุผาเจรญิ ประธานสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ขึน้จดุเทยีนธปูบชูาพระรตันตรยัและทำหนา้ที ่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
วนันีเ้ปน็การประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผมขอดำเนนิการประชุมสภาตามระเบียบวาระ

ระเบยีบวาระที ่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานสภาแจ้งตอ่ทีป่ระชมุ
เร่ืองแรก ตามท่ีได้กำหนดห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็น 
สถานท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในวันน้ี เนือ่งจากผู้ว่าราชการ 
จังหวัดลำปาง ไดอ้อกประกาศจงัหวดัลำปางเรือ่งมาตรการเรง่ดว่นในการ 
บอีงกนัวกิฤตการณจ์ากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโลนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
จึงเปล่ียนสถานท่ีประชุมสภา จากเดมิ ห้องประชุมสภา อบจ.ลำปาง มาเปน็ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแห่งน้ี
เร่ืองท่ีสอง เร่ืองแต่งต้ังท่ี,ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีคำส่ังแต่งต้ัง นายสมพร นาคพิทักษ์
ให้ดำรงตำแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๔ และแต่งต้ัง นางชุลีวันทน้ สายสิงห์ทอง ให้ดำรงตำแหน่ง 
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายถาวร บุปผาเจริญ -ฃอเชิญท่านสมพร นาคพิทักษ์
ประธานสภาฯ
นายสมพร นาคพิทักษ์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายสมพร นาดพทิกัษ ์ ตำแหนง่ ท่ี

ปรกึษานายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จะทำงานในหนา้ที ่ และทำงาน 
รว่มกนั จะใชค้วามพยายาม ในการทำหนา้ทีใ่นการปฏบิตัหินา้ทีป่รกึษานายก 
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง ในดา้นการพฒันาโรงเรยีนวอแกว้วทิยา ซ่ีงเป็น 
โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ขอใหท้กุทา่นชว่ยกนัในการ 
ผลักดันโรงเรียนวอแก้ววิทยา ขอชอบคุณ

นายถาวร บุปผาเจริญ และอีกหน่ืงท่าน แต่งต้ังนางชุลีวันฑน์ สายสิงห์ทอง ให้ดำรงตำแหน่งท่ีปรึกษา
ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- เชิญท่านชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง
นางชลุวีนัทน้ สายสิงห์ทอง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
ท่ีปรึกษานายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง บีจจุบันเป็น

ชา้ราขการบำนาญ อดีตเคยดำรงตำแหนง่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้า 
ลำนักงานจังหวัดลำปาง หวังว่าหลาย  ๆ ทา่นคงจะคุ้นเคยกันดี ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติ 
และมีความยินดีท่ีIด้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีปรึกษานายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ดิฉันจะทำหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด



เร่ืองท่ีสาม รายงานการแก้ไขแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ คร้ังท่ี 
๑๒/ ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วน้ัน องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดโครงการในแผนพฒันาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๕ เนือ่งจากลำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๓๕ ซ่ีงเป็นหน่วย 
รับงบประมาณเงินอุดหนุนได้มีการเปล่ียนซ่ือเป็น ลำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
มธัยมศกึษาลำปาง ลำพูน และแก้ไขข้อความจากโรงเรียนศาลาวิทยาคม ตำบลท่าผา 
เปน็โรงเรียนศาลาวิทยาคม ตำบลศาลา จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) คร้ังท่ี ๑๒I ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือทีแ่จก หากต้องการทราบ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถสอบถามได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เร่ืองทีล่ี่ รายงานการเสนอร่างข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ไม่สามารถนำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
พิจารณาทันภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนือ่งจากอยู่ในช่วงของการจัดทำร่าง 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๖ 
จงึจะขยายเวลาเสนอร่างขอ้บญัญตัฯิ ออกไปอีก ๕๐ วัน โดยจะเสนอร่างข้อบัญญัติ 
ดังกล่าวภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ 
วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ ๒๔ กำหนดไว้ว่า ในกรณท่ีีผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา 
แล้วเห็นว่าไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถ่ินได้ทัน 
ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้สภาท้องถ่ินทราบ โดยอาจ 
กำหนดระยะเวลาทีค่าดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปใีหส้ภา 
ท้องถ่ินเพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้ผู้กำกับดูแล 
ทราบด้วย ท้ังน้ี เพ่ือให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำสามารถใช้บังคับได้ทันในวัน 
เร่ิมด้นปีงบประมาณ จึงขอรายงานให้สภาแห่งน้ีโด้ทราบ รายละเอียดปรากฏตาม 
หนังสือท่ีแจก หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามได้ท่ีกองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ
เรื่องที่ห้า เร่ืองประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ืองการกำหนดโครงสร้าง 
ส่วนราฃการและอำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปา



๖

นายถาวร บ'ุปผาเจรญิ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศการกำหนด
ประธานสภาฯ โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง พ.ศ. ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๒ มิลุนายน ๒๔๖๔ ได้เปล่ียนแปลงช่ือส่วน
ราชการ "กองกิจการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด” เป็น “ลำนักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดยมีเลชานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น 
หัวหน้าส่วนราชการชองลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เปล่ียนแปลงช่ือส่วนราชการ “กองแผนและงบประมาณ” เป็น “กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ” และแบ่งส่วนราชการใหม่ เดิม “ฝ่ายสาธารณสขุ ลำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด” เป็น “กองสาธารณสุข” และเดิม “ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด” เป็น “กองการเจา้หนา้ที”่ มีผลต้ังแต่วันท่ี 
๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ เป็นต้นไป หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามได้ท่ี 
กองการเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เร่ืองท่ีหก เร่ืองพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์ ตามท่ีลำนักนายกรัฐมนตรีได้ 
ประกาศลำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอั์นเป็นท่ีเชิด 
ขยูิง่ชา้งเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอ์นัมเีกยีรตยิศย่ิงมงกฎุไทย ช้ันตาก'ว่า 
สายสะพาย ประจำปี ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๔๖๔ น้ัน ในการนี ้ มีสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑๔ ท่าน ได้รับพระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณต์ามช้ันตรา ดังน้ี 
๑.ช้ันตรา ทวีติยาภรณม์งกุฎไทย (ท.ม.) ได้แก่ 

'นายถาวร บุปผาจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
'พ.ต.ท.พมิล คงทอง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอ.แม่พริก 

๒.ช้ันตรา ตริตาภรณช์า้งเผือก (ต.ซ.) ได้แก่ 
'นายพษิญพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
'นายวสันต์ อุณหเลขจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอ.เมืองลำปางฺ 

๓.ช้ันตรา ตริตาภรณม์งกุฎไทย (ต.ม.) ได้แก่ 
'นายเขน ปานสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอ.เสริมงาม 
'นายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอ.แม่เมาะ 
'นายประสิทธ้ี เตซะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอ.เมืองลำปาง 
'นายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอ.สบปราบ 

๔.ช้ันตรา จัตุรถาภรณช้์างเผือก (จ.ซ.) ได้แก่ 
'นายบญุเลศิ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๒

มติท่ีประชุม

■ นางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
■ นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอ.เมืองลำปาง 
■ นายอำนวย วรญาณกุล สมา1ซิกสภาองค์การบริหารส่วน'จังหวัดลำปางเขตอ.เมืองลำปาง 
■ นายพิเขฐ ทินอยู่ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอ.เกาะคา 
■ นายมิตร ธรรมวงค์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอ.เกาะคา 
ลำหรับใบประกาศพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์กรมส่งเสริมจะจัดส่งมายัง 
ท้องถ่ินจังหวัดลำปางและท้องถ่ินจังหวัดลำปางจะประสานให้ อบจ.ลำปางไปรับ 
หลังจากได้รับใบประกาศพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณม์าแล้ว ทางอบจ.ลำปาง 
จะจัดพิธีรับมอบใบประกาศพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณต่์อหน้าพระบรม 
ฉายาลักษณต่์อไป 
■ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก 
คร้ังท่ี ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๔
- รายงานการประชุม มืท้ังหมด ๖๑ หน้า เชิญท่านสมาขิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญ -ไมม่ี
-ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๘ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติในท่ีประชุม
■ สมาขิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ โปรดยกมือ เห็นชอบ ■ จำนวน ๒๘ เสยีง- 
-สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือ ■ ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง ให้การรับรองรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองท่ีเสนอ

๓.๑ ญัตติเรื่องการสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสถานสีกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนวอแก้ววิทยา
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง



นางสาวตวงรตัน ์โล่ฑ์สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะดำเนินการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวอแก้ววิทยา ตามกฎกระทรวงกำหนด 
จำนวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและ 
กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการใน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๕) การสรรหาและเลือก 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้การสรรหากรรมการผู้แทน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจะดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรีมการสถานศึกษาข้ัน 
พืน้ฐานโรงเรยีนวอแกว้วทิยา เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขอใหส้ภาองคก์าร 
บริหารสว่นจังหวัดลำปาง พจิารณาสรรหาคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โรงเรียนวอแก้ววิทยาท่ีเป็นสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 
๑ คน จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

นายถาวร บปุผาเจรญิ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน ผมจะดำเนินการให้สภาแห่งน้ืได้คัดเลือก
ประธานสภาฯ

นายประสทิธ๋ึ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง 
นายถาวร บปุผาเจรญิ 
ประธานสภาฯ

ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวอแก้ววิทยา จำนวน ๑ ท่าน 
•ขอเชิญท่านประสิทธ้ี เตขะปลูก
เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาซิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายประสิทธ้ี เตซะปลูก
สมาซิกเขต ๗ อำเภอเมอืงลำปาง ขอเสนอท่านบุญเนตร เตซะอุ่น
-ฃอผู้รับรอง -ผู้รับรองถูกต้อง
•สมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ •ไม่มี-
เป็นอันว่าคุณบุญเนตร เตซะอุ่น ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เพ่ือทำหน้าท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน 
วอแก้ววิทยา
■ ต่อ'ไป ๓.๒ ญตัต ิ ขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์าร 
บริหารสว่นจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ในญัตติน้ีมืเร่ืองโอนงบประมาณ จำนวน ๗ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ืองๆ 
•ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก

นายวราวฒุ ิ หน่อคำ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ
รองนายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒ ิ หน่อดำ ได้รับมอบหมายจากนางสาว

ตวงรัตน์ โส่ห้สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณต้ัง 
จ่ายไว้กองซ่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง 
รายการที ่ ๓ หน้า ๓๐๑ ค่าจัดซ้ือป็มไดโว่ จำนวน ๔๕,๘๐๐ บาท น้ัน เน่ืองจาก 
๑. กองช่างได้แจ้งจัดหาพัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท



นายวรารุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

๙

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการที ่ ๓ หน้า ๓๐๑ ค่าจัดซ้ือบีมไดโวดูดโคลน ขนาด ๒ น้ิว 
จำนวน ๑๐ เคร่ือง งบประมาณ ๔๔,๘๐๐ บาท ให้แก,กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ดำเนนิการ ๒. กองพัสดุและทรัพย์สินแจ้งคืนจัดหาพัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการที ่ ๓ หน้า๓๐๑ ค่าจัดซ้ือบีมไดโว่ 
ดูดโคลน ขนาดท่ี ๒ น้ิว จำนวน ๑๐ เคร่ือง จำนวนเงิน ๔๕,๘๐๐ บาท เน่ืองจาก 
กองพัสดุฯ พจิารณาวา่ บีมไดโว่ดูดโคลนดังกล่าว เป็นครุภัณฑก์ารเกษตร 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน ๒๔๔๙ แนวทางการพจิารณา ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม 
หลกัการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏวา่ ค่าจัดซ้ือบีมไดโว่ 
ไม่ปรากฏในหนังสือดังกล่าวแต่ลักษณะการใช้งานสามารถดูดโคลนและสูบน้ําได้ 
ประกอบกับได้สอบถามผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบ 
งบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พจิารณา 
ว่าเปน็ประเภทครุภณัฑก์ารเกษตร จึงขออนุมิติโอนงบประมาณ ดังน้ี

โอนลด จำนวน ๔๔,๘๐๐ บาท
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑก่์อสร้าง
รายการที ่ ๓ หน้า ๓๐๑ ค่าจัดซ้ือบีมไดโว่ จำนวน ๔๔,๘๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ตั้งเปน็รากการใหม่) จำนวน ๔๔,๘๐๐ บาท 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณัฑก์ารเกษตร
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือบีมไดโว่ จำนวน ๔๔,๘๐๐ บาท
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมิตโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย.ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ โดยการโอนเพิม่ โอนลด ทีท่ำให ้
ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ใหเ้ปน็อำนาจ 
อนุมิติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมิติต่อไป 
■ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ 
■ ไม่มี
■ ขณะน้ิมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๘ คน ครบองค์ประชุม



นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาๆ

มติท่ีประชุม

นายวราๅฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุ3!เตให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ จำนวน ๒๘ เสยีง-
- สมาชิกท่านใดไมไห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสีอ 
ท่ี ลป ๕๑©๐๓/ ๘๘๔ ลงวันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
-ต่อไปโอนเรื่องท่ีสอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวรา'}ฒิ หน่อคำ ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ 
โลหัสุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบการขออนมุติั 
โอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองช่าง 
หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง รายการที ่ ๕ หน้า ๓๑๘ โครงการซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยาง ต้ังไว้ ๒1๐๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิ 
จราจรแบบแอสฟล้ค์คอนกรีตโดยวิธี ?ล\̂ 6กา6ก'เโ เก-?๒ร6 รV(ะIเกฐ ทางหลวง
ท้องถ่ิน สายทาง ลป .ถ ๑-๐๐๖๕ บา้นร่องเคาะ -  บ้านหัวทุ่ง ชว่งบา้นร่องเคาะ หมู่ 
ท่ี ๙ ตำบลรอ้งเคาะ -  บ้านหวัทุ่ง หมู่ท่ี ๓ ตำบล วงัซา้ย อำเภอวงัเหนอื จังหว่ัด 
ลำปางฯ เน่ืองจากกองช่าง ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวข้างด้น ปรากฏ ดังน้ี 
๑. ถนนลาดยาง สายทาง ลป.ถ ๑-๐๐๖๕ บ้านร่องเคาะ -  บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านร่องเคาะ 
หมู่ท่ี ๙ ตำบลรอ่งเคาะ -  บ้านหัวทุ่ง หมู่ท่ี ๓ ตำบลวงัซา้ย อำเภอวงัเหนอื จังหวัด 
ลำปาง จุดท่ีดำเนินการก่อสร้างมีความเสียหาย ซ่ึงยังสามารถใข้เสันทางสัญจรไปมาได้ 
๒. หนงัสอืองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ท่ี ลป .๕๑๐๐๓/ ๑๔๖ ลงวันท่ี ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำคำขอต้ังงบประมาณเงิน 
อุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๔ ไปยังลำนักงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จำนวน ๑๙๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ได้รับการประสานจากเจ้าหนา้ท่ี กองจัดทำงบประมาณเขตพ้ืนท่ี ๑๐ ลำนัก



นายวราจุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

งบประมาณไดแ้จง้ยอดการพจิารณาคำขอตัง้งบประมาณในเบือ้งตน้ โดยองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับการพิจารณางบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นจำนวน 
๔๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีโดรงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพิลต์ 
คอนกรีต โดยวิธี 1 ^ 6 ทา6ก* เก-?๒06 ?6 ^1 เท 5  ทางหลวงท้องถ่ินสายทาง ลป.ถ 
๑-๐๐๖๔ บ้านร่องเคาะ-บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านร่องเคาะ' หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลร่องเคาะ -  
บ้านทุ่งห้า หมู่ท่ี ๘ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนอื จังหวัดลำปาง ช่วงท่ี ๑ ขนาด 
ผวิจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๒๑,๒๘๐ ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงได้รับพิจารณาอนุมัติในเบ้ืองด้น 
๔. ประกอบกับถนนลาดยางสายทาง ลป .ถ ๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ-บ้านอ่างวังแก้ว 
อำเภอวงัเหนอื จงัหวดัลำปาง ไดเ้กดิความเสยีหายจากการขนสง่พขืผลทางการ 
เกษตรในพ้ืนท่ีเป็นจำนวนมาก ทำใหม้คีวามเสยีหายและมคีวามจำเปน็มากกวา่ ทาง 
หลวงทอ้งถ่ิน สายทาง ลป.ถ ๑-๐๐๖๔ บา้นรอ่งเคาะ -  บ้านหวัทุ่ง ชว่งบา้นร่อง 
เคาะ หมูท่ี ๙ ตำบลรอ่งเคาะ -  บ้านหวัทุง่ หมู่ท่ี ๓ ตำบลวงัซา้ย อำเภอวงัเหนอื 
จังหวัดลำปาง หากไม่รีบตำเนินการซ่อมแซม อาจทำใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ขวีติและ 
ทรัพย์สินของประซาซนผู้ใซ้ถนนสายดังกล่าว
๔. จากการประสานกับช่างผู้ควบคุมงานทราบว่า โครงการซอ่มสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีตฯ สายทาง ลป.ถ ๑-๐๐๖๔ ท่ีฃอรับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กจิฯ ปี ๒๔๖๔ จำนวน ๙,๘ ๐๐,๐๐๐ บาท ตำแหนง่ทีร่ะบไุวค้รอบคลมุพืน้ที่
ตำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็
ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง
ลป.ถ ๑-๐๐๖๔ บา้นร่องเคาะ-บา้นหวัทุง่ ชว่งบา้นร่องเคาะ หมู่ท่ี ๙ ตำบลร่่องเคาะ
-  บ้านหัวทุ่ง หมู่ท่ี ๓ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนอื จังหวัดลำปาง ท้ังหมดแล้ว
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังน้ี
โอนลด รวมจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ถนนลาดยาง
รายการท่ี ๔ หน้า ๓๑๘ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนเพิม่ (ดังรายการใหม่) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

0 0



นายวรารุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บปุผาเจรญิ 
ประธานลภาฯ

มติท่ีประชุม

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ถนนลาดยาง
รายการที ่๒๘ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ โดยการโอนเพิม่ 
โอนลด ท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเซญิ - ไม่มี
-ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๘ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ จำนวน ๒๘ เสยีง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไมม่-ี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง
ตามหนังสือ ท่ี ลป ๔©๐๐๓/ ๑๔๔๐ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปโอนเร่ืองท่ีสาม ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวตวงรัตน์ โส่ห้สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามข้อบญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจังหวัด งบประมาณ

รายจา่ยประจำปดีว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง มคีวามจำเปน็ตอ้งโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร อุตสาหกรรมการโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการที ่ ๑ หน้า ๑๘๔ 
นายกอบจ.ลำปาง คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราฃการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

งบประมาณตัง้ไว้ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท เบกิจา่ยไปแลว้จำนวน ๓๓,๔๑๐ บาท
คงเหลอืงบประมาณ ๖๖๖,๔๙๐ บาท คาดวา่จะมงีบประมาณเหลอืจนถงึสนั
ปงีบประมาณ (๓๐ กนัยายน ๒๔๖๔) เนือ่งจากสถานการณก์ารแทรีระบาดชองโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โครงการอบรม ประชุม สัมมนา จึงเล่ือน
ออกไปอย่างไม'มีกำหนด จึงขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท โอนไป
ต้ังรายการใหม่ ค่าจัดช้ือรถชุดดิน จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท เน่ืองจากกองช่างมี
ความจำเปน็ต้องจ่ายเปน็คา่สมทบ โครงการจัดช้ือรถชุดดินขนาดเล็ก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ตามบัญชีโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ คร้ังท่ี ๓๑/ ๒๔๖๓
ลงวันท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๔๖๒ ซีง่คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณแ์ละขอ้รอ้งเรยีน
กรมบญัชกีลาง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ีกค (กอร) ๐๔๐๔.๔เ ๖๒๐๙๗
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ แจ้งให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางไต้ดำเนินการ
ตามคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณแ์ละขอ้ร้องเรียนเรียบร้อยแลว้โดยจะตอ้งสมทบ
งบประมาณประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพ่ิมอีก ๑๔๒,๐๐๐ บาทจึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณ ดังน้ี
โอนลด จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใชจ่้าย
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที!่มเ่ชา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
รายการที ่ ๑ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่) จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รายการที ่ ๑ ค่าจัดช้ือรถชุดดิน จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จึงขออนมุตัโิอนงบประมาณตาม 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ โดยการ 
โอนเพิม่ โอนลด ทีท่ำให ้ ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม ่ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัซิองสภาหอ้งถิน่ จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
อนุมัติต่อไป

นายถาวร บปุผาเจรญิ - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะชักถามหรือจะ 
ประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ



-ไม่มี
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๘ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •จำนวน ๒๘ เสยีง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือ 
ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๑๔๔๑ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปโอนเร่ืองท่ีล่ื ขอเซิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามข้อบัญญ้ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

มคีวามจำเปน็ ตอ้งโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งาน
บริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ ์ ท่ีดินและ
สิงก่อสร้าง รวมจำนวน ๔ รายการ รวมงบประมาณ ๑๗๖,๔๐๐ บาท ไปต้ังรายการ
ใหมใ่นหมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ รวมงบประมาณ
๑๗๖,๔๐๐ บาท เนือ่งจากลำนกังบประมาณได้ปรับปรุงรายละเอียดและคุณลักษณะ
เฉพาะในบญัขรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์ ฉบบัเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ึนใหม่ ได้
ปรบัเพิม่และปรบัลดราคาครภุณัฑแ์ตค่ณุลกัษณะเหมอืนเดมิ กองคลงัมคีวาม
จำเป็นต้องโอนงบประมาณให้ถูกต้อง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังน้ี
โอนลด รวมจำนวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๗๐ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน ๔๐๐ บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและสิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๗๒ ค่าจัดซือ้เคร่ืองถา่ยเอกสาร จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร รายการที ่๒ หน้า ๑๗๒ ค่าจัดซือ้เคร่ืองทำลายเอกสาร จำนวน ๓๑,๐๐๐ บาท 
นายกอบจ.ลำปาง รายการที ่ ๓ หน้า ๑๗๓ ค่าจัดซือ้ตู้ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท

โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๑๗๖1๔๐๐ บาท
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑล์ำนักงาน
รายการที ่ ๔ หน้า คา่จัดซือ้เคร่ืองถา่ยเอกสาร จำนวน ๘๗,๔๐๐ บาท

รายการที ่ ๖ หน้า ค่าจัดซือ้เครือ่งทำลายเอกสาร จำนวน ๒๙,๙๐๐ บาท 
รายการที ่ ๗ หน้า ค่าจัดซือ้ตู้ จำนวน ๔๙,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายถาวร บุปผาเจริญ •ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
ประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ - ไม,มี

-ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประขุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 'จำนวน ๒๗ เสยีง-
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี

นติท่ีประขุม เปน็อนัว่าทีป่ระขมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๒๗ เสยีง อนุมัติ'ให้โอน
งบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณ 
รายจา่ยประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลง
ตามหนังสือ ท่ี ลป ๔©๐๐๓/®๘๗๐ ลงวันท่ี ©๐ มลินุายน ๒๕๖๔ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง

-ต่อไปโอนเร่ืองท่ีห้า ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวตวงรตัน ์โส่ห็สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
นายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองช่าง 
นายกอบจ.ลำปาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑ รายการ และหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน

และสิงก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ รวมงบประมาณ ๕๖,๗๐๐ บาท น้ัน 
เนือ่งจากลำนกังบประมาณ ไดป้รับปรงุรายละเอยีด และคุณลักษณะเฉพาะในบัญชี 
ราคามาตรฐานครภุณัฑฉ์บบัเดอืนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ึนใหม่ ไดป้รบัเพิม่ราคา 
ครุภัณฑ์จีงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณให้ถูกต้อง จึงขออนุนัติโอนงบประมาณ 
ดังน้ี
โอนลด รวมจำนวน ๕๖,๗๐๐ บาท
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบดำเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาซการทีไ่มเ่ชา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด 
อ่ืน  ๆ รายการที ่ ๑ หน้า ๒๘๔ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราซการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจักร จำนวน ๔,๕๐๐ บาท 
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑง์านบ้านงานครัว
รายการที ่๒ หน้า ๒๙๓ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๕๒,๒๐๐ บาท

โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๕๖,๗๐๐ บาท 
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการที ่ ๔ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๕๖,๗๐๐ บาท
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุม้ติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุม้ตฃอง 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอบุม้ติต่อไป

นายถาวร บุปผาเจริญ - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
ประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ

-ไม่มี
-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุม จำนวน ๒๘ คน ครบองค์ประขุม 
- ผมจะขอมติท่ีประขุม



นายถาวร 'ซุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๘ เสยีง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ ไม,มี-

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือ ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๒๗๑ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปโอนเร่ืองท่ีหก ขอเฃิญฝ่ายบริหารแถลง
นางศาวตวงรตัน ์โล่ห์สุนทร เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางและสมาซกิสภาองคก์าร 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวาระต่อไปขอมอบหมายให้ท่านวราวุฒิ หน่อคำ รอง

นายวราวฒุ ิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้แถลง เน่ืองจากจะต้องไปข้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ีงฃณะน้ีกำลังประชุมกันอยู่ 
ในระบบ 200๓  ขออนุญาตให้ท่านวราวุฒิ หน่อคำ เป็นผู้แถลงแทน ขอขอบคุณ 
เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง และสมาซกิสภาองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒ ิ หน่อคำ ได้รับมอบหมายจากนางสาว 
ตวงรัตน์ โลหสุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการ 
ขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งบประมาณตัง้จา่ยไวก้องการดกืษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดด่าครุภณัฑ ์ ท่ีดิน 
และสิง่กอ่สรา้ง ประเภทครภุณัฑ โ์ฆษณ าและเผยแพร ่ จำนวน ๑ รายการ 
งบประมาณ ๒๙,๗๐๐ บาท เนือ่งจากลำนกังบประมาณไตป้รับปรุงรายละเอยีดและ 
คณุลกัษณะเฉพาะในบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์ฉบบัเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ข้ึนใหม่ ได้ปรับลดราคาลง และเพิม่คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์จงีมคืวามจำเปน็ต้อง 
โอนงบประมาณให้ถูกต้อง จึงขออนุมัติโนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด
งานสืกษาไม่กำหนดระดับ
หมวดด่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ด่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
รายการท่ี ๑ หน้า ๒๒๒ ด่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมืเดืยโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท



นายวราวุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายพิษณุพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่)
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
รายการที ่ ๒ ค่าจัดซือ้เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ
เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจา่ยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธกีารงบประมาณขององคก์ร 
ปกครองสว่นหอ้งถิน่ พ .ศ .๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ โดยการโอนเพิม่ 
โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุม้ติต่อไป 
■ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงลัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเซญิ - ไม่มี
-ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๕ เสยีง-
- สมาซิกท่านใดไม,เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุม้ติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง
ตามหนังสือ ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๒๗๓ ลงวันท่ี ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปโอนเรื่องทีเ่จ็ด ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง และสมาซกิสภาองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน ได้รับมอบหมายจาก 
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลง 
ประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณต้ังจ่ายไว้ 
กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง



นายพิษณุพล ประสาน
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ รวมงบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท 
เนือ่งจากกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดส้ง่รายละเอียดข่ือรายการตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผิดพลาด จีงมีความจำเป็นต้องแก้ไข 
รายละเอียดใหถู้กต้อง แต่ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
(6 -1 ^ 5 ) ไม่สามารถแก1ฃรายละเอียดข่ือรายการไต้ จีงมีความจำเป็นต้องโอน 
งบประมาณให้ถูกต้อง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด
งานทึกบาไม่กำหนดระดับ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
รายการที ่ ๑ หน้า ๒๒๑ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพิวเตอร์ จำนวน ๘๕,๐๐0 บาท

โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่)
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
รายการที ่๒ ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม'โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารไต้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงลัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี
-ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๗ เสยีง-
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้!อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
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เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นซอบจำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสิอ
ท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๒๒๗๒ ลงวันท่ี ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔
ไม่เห็นซอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
•ต่อ'ไป ๓.๓ ญัตติซออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจฺงงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๓
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง และสมาชกิสภาองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผม'นาย'พิษณุพล ประสาน ได้รับมอบหมายจาก 
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลง 
ประกอบการขออนมุติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญติั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 
ตามมตสิภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง มมีตอินมุตัใินคราวประชมุสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำป ี พ.ศ. 
๒๔๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ กนัยายน พ.ศ.๒๔๖๓ เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีมีได้ก่อหน้ี 
ผูกพัน งบประมาณประจำป ี พ.ศ.๒๔๖๓ กองจา่ง งานสง่เสรมิการเกษตร งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑท่ี์ดินและล่ีงก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและ 
ขนส่ง รายการที ่ ๑ คา่จดัซือ้ชดุขดุเจาะบอ่บาดาล (นํา้ตืน้) จำนวน ๑ ชุด ชุดละ 
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายการที ่๒ คา่จดัซือ้ชดุชดุเจาะบอ่บาดาล (น้ีาลึก) จำนวน ๑ 
ขุด ชดุละ ๓ ๔ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท กองจา่งไดแ้จง้ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จง 
งบประมาณของคา่ซือ้ชดุชดุเจาะบอ่บาดาล(นํา้ตืน้) และคา่ซือ้ชดุชดุเจาะบอ่บาดาล 
(นํา้ลกึ) เนือ่งจากไดพ้มิพข้์อความตกหล่นไมต่รงกบัข้อเทจ็จริงในระบบหา้มล้อยาง 
นํา้หนกัรวมในการบรรทกุประกอบกบัไดเ้ดนิทางไปศกึษาดงูานเกีย่วกบัการทำงาน 
ของชดุชดุเจาะบอ่บาดาล ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ และองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน จงีมคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่เตมิพร้อมทัง้แกไ้ขรายละเอยีด 
คุณลักษณะเฉพาะ คือกำหนดให้มีการเพ่ิมเครนท่ีมีความสามารถในการยกน้ําหนักได้ 
ไมน่อ้ยกวา่ ๓,๐๐๐ กิโลกรัม เพือ่ใขใ้นการยกวสัดอุปุกรณก์ารเจาะและแกไ้ข 
คณุลกัษณะเฉพาะบางรายการ เพือ่เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพการทำงานของชดุชดุ 
เจาะบอ่บาดาล (น้ําต้ืน) และชดุชดุเจาะบอ่บาดาล (นาลึก) ให้มีคุณลักษณะเฉพาะท่ี 
สูงข้ึน ตามรายละเอยีดแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการแกไ้ขรายละเอยีดประกอบ 
งบประมาณรายจา่ยดงักลา่วเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีาร 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข 
เปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณ 
รายจา่ยในงบลงทนุ ทำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลง 
สถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลง
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คำซีแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ด้กนัเงินหรือขยายเวลาการเบกิจ่ายเงินไว้แล้ว 
จะกระทำได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบกิ 
จา่ยเงนิ จึงเสนอเร่ืองดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี
-ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค0าซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๕ เสิยง-
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุม้ติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค0าซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไช 
เปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ตองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑0๐๓/๒๓๔๑ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไป ๓.๔ ญตัตชิออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง และสมาขกิสภาองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาบ ได้รับมอบหมายจาก 
นางสาวตวงรัตน์ โลห้สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลง 
ประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญติั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดต้ ัง้งบประมาณ รายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองช่าง หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ทีดิ่นและล่ีงก่อสร้าง จำนวน 
๒ รายการ รวม ๙๔,๙๙๐ บาท น้ัน เนือ่งจาก กองชา่ง ไดต้รวจสอบโครงการ 
ดังกล่าวข้างด้น มีความจำเปน็ตอ้งแกไ้ขคำซีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 
งานบริหารบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินละสิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โรงาน
รายการที ่ ๘ หน้า ๒๘๙ ค่าจัดซ้ือลิฟท์ยกรถ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
รายการที ่ ๙ หน้า ๒๙๙ ค่าจัดซ้ือวินฑ์ไฟฟ้า จำนวน ๒๔,๙๙๐ บาท 
เนือ่งจากรายละเอียดคำซืแ้จงงบประมาณค่าจัดซือ้ลิฟทย์กรถและวินฑไ์ฟฟา้ดังกล่าว 
ไม่เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันท่ี ๑ 
พฤษภาคม ๒๔๖๒ แจง้คูม่อืแนวทางการประกาศรายละเอยีดขอ้มลูราคากลางและ 
การคำนวณราคากลางเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงานของรัฐ ข้อ ๔.๔ กรณี 
ใชร้าคาทีไ่ดม้าจากการสบืราคาจากทอ้งตลาด ใหร้ะบซุือ่บริษทั ห้างหุ้นส่วนหรือ 
เว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไมต่อ้งระบรุาคาของแตล่ะรายทีไ่ปสบืมา ทัง้นี ้การสบืราคา 
จากหอ้งตลาดตอ้งสบืใหเ้หมาะสมกบัขอบเขตของงานหรอืคณุลกัษณะเฉพาะของ 
วสัดทุีจ่ะซือ้หรอืจา้ง โดยสบืราคาไม,นอ้ยกวา่ ๓ ราย จึงขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำ 
ข้ีแจง รายละเอียดตามเอกสารบญัชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าซืแ้จงงบประมาณแนบทา้ย 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำ 
ซืแ้จงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย 
วิธกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่ พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข 
เปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ 
คณุภาพเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สรา้ง ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิองสภา 
ห้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมืข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี
-ขณะน้ีมืสมาซิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •จำนวน ๒๗ เสยีง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุม้ติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหาร



นายถาวร บุปผาเจริญ
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๒๓

ได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๑๒๘๓ ลงวันท่ี ๑๙  เมษายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไป ๓.๕ ญัตติ ฃออบุนัติปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลน ตามโครงการ 
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านจางเหนือพัฒนา หมู,ท่ี ๗ ตำบล 
จางเหนือ -  บ้านสบจาง หมู่ท่ี ๖  ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
- ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลง
เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง และสมาชกิสภาองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒ ิ หน่อคำ ได้รับมอบหมายจากนางสาว 
ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการ 
ขออนุนัติปรับเปล่ียนผังบริเวณในแบบแปลนตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
เชือ่มระหวา่งบา้นจางเหนอืพฒันา หมู่ท่ี ๗ ตำบลจา่งเหนอื-บา้นสบจาง หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลนาสกั อำเภอแมเ่มาะ จงัหวัดลำปาง ตามมติสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง ในคราวประขุมสภาสมัยสามัญ(สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือ 
วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ตาม 
ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองช่าง หมวดค่า 
ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูโภค รายการที ่ ๓ 
หน้า ๓๓๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ย 
เปีนค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เช่ือมระหว่าง บา้นจางเหนอืพฒันา หมู่ท่ี ๗
ตำบลจางเหนอื-บา้นสบจาง หมู่ท่ี ๖ 'ตำบลนาสกั อำเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลำปาง 
ขนาดผวิจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน 
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง(กองชา่ง) จา่ยจากเงนิรายไดน้ัน้ องคก์าร 
บริหารสว่นจังหวัดลำปาง ไดว่้าจ้างหา้งหุน้สว่นจำกดั เจรญิรุ่งเรืองตำเนนิโครงการ 
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชือ่มระหวา่งบา้นจางเหนอืพฒันา หมู่ท่ี ๗ ตำบลจาง 
เหนือ -  บ้านสบจาง หมู่ท่ี ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแมเ่มาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 
๔๙๘,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รายละเอยีดตามแบบแปลนของ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ระยะเวลาตามสญัญาจา้ง ๙๐ วัน เร่ิมวันท่ี ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ส้ินสุดสัญญา ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ หนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจางเหนือ ท่ี ลป ๗๓๑๐๓/ ๑๘๕ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอยืนยัน 
โครงการกอ่สรา้งในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) ขององคก์าร 
บริหารสว่นตำบลจางเหนอื ตามทีอ่งค์การบริหารสว่นตำบลจางเหนอืได้ยินยอมให ้
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ใช้พ้ืนท่ีตำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด 
อัดแน่น เช่ือมระหว่างบ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ท่ี ๗ ตำบลจางเหนอื-บา้นสบจาง หมู่ 
ท่ี ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแมเ่มาะ จงัหวัดลำปาง ปรากฏว่าองค์การบริหารสว่นตำบล 
จางเหนอื ได้ตำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างห้วยหลอด 
หมู่ท่ี ๗ ตำบลจางเหนอื อำเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลำปาง ไปแลว้บางสว่น บันทึก 
ข้อความ กองช่าง ท่ี ลป ๕๑๐๐๕เ- ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายงานปีญหาการ
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มติท่ีประชุม

ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เขือ่มระหว่างบา้นจางเหนอืพฒันา 
หมู่ท่ี ๗ ตำบลจางเหนือ -  บ้านสบจาง หมู่ท่ี ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแมเ่มาะ จังหวัด 
ลำปาง พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้ยินยอมให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ใช้พ้ืนท่ีก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายดังกล่าว ปรากฏวา่ องค์การ 
บริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้ตำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปอ่าง 
ห้วยหลอด หมู่ท่ี ๗ ตำบลจางเหนอื อำเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลำปาง ไปแล้วบางส่วน 
จงึทำใหโ้ครงการขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ตอ้งมกีารยา้ยพกิดัในการ 
ก่อสร้าง โดยเปลีย่นแปลงแกไ้ขพกิดัทีจ่ะดำเนนิการกอ่สรา้งใหม ่ รายละเอยีดตาม 
เอกสารแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการขอปรบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนฯ 
ดงักลา่วเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย 
วิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕:๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไข 
เปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ดก้นัเงนิหรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ 
ไว้แล้ว จะกระทำไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนมุตัจิากผูม้อีำนาจใหก้นัเงิน หรอืขยายเวลาการ 
เบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี
-ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ปรับเปล่ียนผังบริเวณในแบบแปลน ตามโครงการ 
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เช่ือมระหว่างบ้านจางเหนอืพฒันา หมู่ท่ี ๗
ตำบลจางเหนอื -  บ้านสบจาง หมู่ท่ี ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแมเ่มาะ จังหวัดลำปาง 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๗ เสยีง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ปรับเปล่ียนผังบริเวณในแบบแปลน ตาม 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เช่ือมระหว่างบ้านจางเหนือพฒันา หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลจางเหนอื -  บ้านสบจาง หมู่ท่ี ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแมเ่มาะ จังหวัดลำปาง 
ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้ปรับเปล่ียน 
ผังบริเวณในแบบแปลน ตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังปดอัดแน่น เช่ือม 
ระหว่างบ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ท่ี ๗ ตำบลจางเหนือ -  บ้านสบจาง หมู่ท่ี ๖  
ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือ 
ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๙๑๘ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
■ ต่อ'ไป ๓.๖ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิม 
พระเกียรติสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำ๓ อเมืองลำปาง
จงัหวดัลำปาง - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
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เรียนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง และสมาซกิสภาองค์การรอง 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ ได้รับมอบหมายจากนางสาว 
ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการ 
ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะหนอง 
กระทิง ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวัดลำปาง ตามบันทึกข้อความกองช่าง ท่ี 
ลป ๕๑๐๐(ะ/- ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เร่ืองขอความเหน็ชอบตำเนินการแก้ไขแบบ 
แปลน โครงการกอ่สร้างปา้ยเฉลิมพระเกยีรติสวนสาธารณะหนองกระทงิ ตำบลบ่อแฮ้ว 
อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวดัลำปาง โดยกองชา่ง ได้ขอความเหน็ขอบแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
แบบแปลน และประมาณราคา โครงการกอ่สรา้งปา้ยเฉลมิพระเกยีรตสิวนสาธารณะ 
หนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง ดังน้ี 
แบบแปลนและประมาณราคาเดิม
กองช่าง ได้นา่คา่วัสดุและค่าแรง ของงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ 
ไฟฟา้ของงาน ๒ โครงการฯ ดังนี ้รวมเขา้ดว้ยกนั ในงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านบาทถ้วน)
๑) โครงการกอ่สรา้งปา้ยเฉลมิพระเกยีรตสิวนสาธารณะหนองกระทงิ ตำบลบอ่แฮว้ 
อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง
๒) โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเท่ียวท้องถ่ินอย่างย่ังยืน เฉลิมพระเกียรติ 
แบบแปลนและประมาณราคาใหม่
กองชา่ง ไดต้ำเนนิการแกไ้ขเปลีย่นแปลง แบบแปลน และประมาณราคา '‘โครงการ 
กอ่สรา้งปา้ยเฉลมิพระเกยีรตสิวนสาธารณะหนองกระทงิ ตำบลบอ่แฮว้ อำเภอเมอืง 
ลำปาง จงัหวดัลำปาง” ข้ึนใหม่ โดยนำ “โครงการคนืคลองสวยทัว่ไทย สขุใจเทีย่ว 
ทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื เฉลมิพระเกยีรต”ิ ทีร่วมอยูด่ว้ย ตดัแยกออกไป งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ลา้นบาทลว้น) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ได้ 
พิจารณาลงนามในแบบแปลน และประมาณราคาโครงการดงักลา่ว ท่ีได้แก้ไขเรียบร้อย 
แล้ว พรอ้มพจิารณาเหน็ขอบใหน้า่เสนอการแกไ้ข แบบแปลนและประมาณราคา 
ดงักลา่ว ตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เพือ่อนมุติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคำ 
ขีแ้จง น้ัน เพือ่ใหก้ารตำเนนิการตามโครงการดงักลา่วฯ เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
ถกูตอ้งตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขึแ้จงงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุนท่ีทำให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
กอ่สรา้งใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิองสภาทอ้งถิน่ และข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำ 
ขีแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ดก้นัเงนิหรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิไวแ้ลว้ จะกระทำได ้
ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มือำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลา การเบกิจา่ยเงนิ ในการนี ้จึง 
ขอเสนอแบบแปลนและประมาณราคาโครงการดงักลา่ว ใหส้ภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง เพือ่พจิารณาอนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จง จงึเรยีนมาเพือ่โปรด 
พจิารณา
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะข้กถามหรือจะ 
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี-



๒๖

-ฃณะ'น้ีมีสมา’ซิกอยู่โนท่ี,ประชุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิม 
พระเกียรติสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมอืงลำปาง 
จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๗ เสียง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิม
พระเกียรติสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมอืงลำปาง 
จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
แบบแปลนโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะหนองกระทิง 
ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๕/ ๑๖๔© ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

■ ต่อ’ไป ๓.๗ ญัตติ ขออนุมัติปรับลดปริมาณงานในแบบแปลนฯโครงการเสริมผิว 
จราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก 
หมู่ท่ี ๑๑ -  บ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ 
เมืองลำปาง -  บ้านลำปางหลวง หมู่ท่ี ๑ ตำบลลำปางหลวง อำ๓ อเกาะคา 
จังหวัดลำปาง
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นายพษิณพูล ประสาน เรียนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง และสมาซกิสภาองค์การรอง 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน ได้รับมอบหมายจาก

นางสาวตวงรัตน์ โลห้สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลง 
ประกอบการขออนุมัติปรับลดปริมาณงานในแบบแปลนฯ โครงการเสริมผิวจราจร 
แบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต เช่ือมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ท่ี ๑๑ ตำบล 
ซมพู -  บา้นลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง -  บา้นลำปางหลวง หมู่ท่ี 
๑ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จงัหวัดลำปาง ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วน 
จงัหวดัลำปาง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง งบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูโภค รายการที ่ ๒๓ หน้า ๓๒๔ 
โครงการเสรมิผวิจราจร จำนวน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท เชือ่มระหวา่งบา้นลำปางกลาง 
ตะวันออก หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลชมพ-ู บา้นลำปางกลางตะวนัตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมอืงลำปาง- บ้านลำปางกลาง หมู่ท่ี ๑ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเ่กาะคาจงัหวดั 
ลำปาง น้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ว่าจ้าง ห้างหุน้สว่นจำกัดบุญเลิศ บี เอส 
คอนสตรัคซ่ัน ทำงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต เช่ือม

นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม



นายพิษผุพล ประสาน
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ท่ี ๑ ๑ -บ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบล 
ปงแสนทอง อำเภอเมอืงลำปาง-บา้นลำปางหลวง หมู่ท่ี ๑ ตำบลลำปางหลวง อำเภอ 
เกาะคา จังหวัดลำปาง ระยะเวลาตามสญัญาจา้ง ๙๐ วัน เร่ิมต้น ๑๘ กุมภาพันธ์ -  ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕:๖๔ วงเงนิตามสญัญา ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท (สญัญาจา้งกอ่สรา้ง เลขท่ี 
๖๙/ ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑๗ กมุภาพนัธ ์ ๒๔๖๔) หา้งทุน้สว่นจำกดั บญุเลศิ บเีอส คอน 
สตรัคซ่ัน ไดม้หีนงัสอืลงวันที ่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔ แจง้วา่ ไมส่ามรถดำเนนิการ 
กอ่สร้างโครงการฯ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางกำหนดไว้ได้ 
เนือ่งจากพบวา่พืน้จราจรชว่งที ่ ๓ และช่วงท่ี ๔ มฃืนาดกว้างของถนนจริงไม่กว้างตาม 
แบบแปลนฯ ทีก่ำหนด จงึขอหยดุงานกอ่สรา้งโครงการฯ ดงักลา่วขา้งตน้ และขอให้ 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางเข้าตรวจสอบพืน้ทีแ่ละแก่ไฃปญีหาตอ่ไป กองช่างได้ 
เข้าตรวจพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการฯ พบว่าผู้อาศยัอยู่ในบริเวณกอ่สร้างโครงการฯ ได้สร้าง 
ลิงปลกูสร้างเขา้มาในพืน้ทีก่อ่สร้าง โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแนวเขต 
แล้ว ปรากฏวา่เปน็พืน้ทีข่องเอกซนจรงิ และรายงานบญีหาการดำเนนิงานโครงการฯ 
ดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบรับพสัดุและผู้ควบคุมงาน ไดป้ระขมุเพือ่พจิารณาหา 
แนวทางแก่ไขบีญหาดังกล่าว เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ มืมติปรับลดค่างานและ 
ราคาโครงการฯ เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จึงขออนุมัติปรับลด 
ปริมาณงานในแบบแปลนฯ ตามโครงการเสรมิผวิจราจรแบบแอสฟล้ตค์อนกรตี เข่ือ 
ระหวา่งบา้นลำปางกลางตะฺวนัออก หมู่ท่ี ๑๑ -บา้นลำปางกลางตะวนัตก หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมอืงลำปาง-บา้นลำปางหลวง หมู่ท่ี ๑ ตำบลลำปางหลวง 
อ ำเภ อ เก าะ ค า จงัห วดัลำป าง รายล ะเอ ยีด ต าม เอ ก ส ารแน บ  ตามระเบ ยีบ  
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำ 
ใหล้กัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สร้าง่ ใหเ้ปน็อำนาจ 
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมันติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมืข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี
-ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประขุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานในแบบแปลนฯโครงการเสริม 
ผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต เช่ือมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก
หมู่ท่ี ๑๑ -  บ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ 
เมอืงลำปาง -  บ้านลำปางหลวง หมู่ท่ี ๑ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๖ เสยีง-
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานในแบบแปลนฯโครงการ 
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต เช่ือมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก



หมู่ท่ี ๑๑ -  บ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ 
เมอืงลำปาง -  บ้านลำปางหลวง หมู่ท่ี ๑ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบจำนวน ๒๖ เสียง อนุมัติให้ปรับลด 
ปริมาณงานในแบบแปลนฯโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต 
เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ท่ี ๑© -  บ้านลำปางกลางตะวันตก 
หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง -  บ้านลำปางหลวง หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลลำปางหลวง อำ๓ อเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๕/®๘๗๕ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไป ๓.๘ ญตัต ิ ขอความเหน็ชอบใชฐ้านรากแผ ่ แทนฐานรากเสาเขม็ของฐาน 
รากถงัเกบ็นํา้สำเรจ็รปู โครงการพฒันาระบบนํา้ประปาในเขตพืน้ทีต่ำบลแมส่กุ 
อำเภอแจห้ม่ จงัหวดัลำปาง 
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นายวราวฒุ ิ หน่อคำ เรียนทา่นประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง และสมาชกิสภาองค์การรอง
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒ ิ หน่อคำ ได้รับมอบหมายจากนางสาว

ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการ 
ขอความเหน็ชอบ ใชฐ้านรากแผแ่ทนฐานรากเสาเขม็ของฐานรากถงัเกบ็นํา้สำเรจ็รปู 
โครงการพัฒนาระบบน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีตำบลแม่สุก อำเภอแจห้ม่ จังหวัดลำปาง ๑. 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบน้ําประปาในเขต 
พืน้ท่ีตำบลแม่สุก โดยทำการกอ่สรา้งระบบนํา้ประปา และระบบกระจายนํา้ประปาใน 
หมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ท่ี ๑, บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี ๖, บ้านสบสุก หมู่ท่ี ๙ และบ้านแม่ 
สขุสามคัค ี หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลแมส่กุ อำเภอแจห้ม่ จงัหวดัลำปาง ตามสญัญาเลขที ่
๘๒/ ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยใชจ่้ายเงินสะสมขององค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทีไ่ดร้บัอนมุตัติามมตปิระชมุสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัประชมุ สมยัสามญั (สมยัที ่ ๒) ครัง้ที ่ ๒ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๖๓ ๒.ตามคำส่ัง 
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ท่ี ๒๓๗๗/ ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ 
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการพัฒนาระบบน้ําประปาใน 
เขตพืน้ท่ีตำบลแม่สุก โดยทำการก่อสร้างระบบน้ําประปา และระบบกระจายน้ําประปาใน 
หมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ท่ี ๑,
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี ๖, บ้านสบสุก หมู่ท่ี ๙ และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ท่ี ๑๒ 
ตำบลแม่สุก อำเภอแจห้ม่ จังหวัดลำปาง น้ัน ข้อเทจ็จริง คณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ ไดรั้บรายงานจาก นายศิฃรินทร์ ศรีคำชุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส และนาย 
อดลุย ์สายตุ่นแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้ควบคุมงานโครงการ'ๆ  ว่าผู้รับจ้าง

มติท่ีประชุม

นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ



๒๙

นายวราจุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานศภาฯ

ขออนุมติใช้ฐานแผ่ แทนฐานรากเสาเข็มของฐานรากถังเก็บน้ําใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม.จุด 
ท่ี ๑ บ้านแม่สุก หมู่ท่ี ๑, จุดท่ี ๒ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี ๖, จุดท่ี ๓ บ้านสบสุก หมู่ท่ี ๙, 
และจุดท่ี ๔ บ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ท่ี ๑๒ ตามรายงานผลทดสอบการรับน้ําหนกัดินของ 
สำนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวัดลำปาง ซ่ึงดินสามารถรับน้ําหนักได้ท่ีฃ่วงความ 
ลึก ๑.๐๐-๑.(ะ๐ เมตร จากการทดสอบในภาคสนามโดยวิธี 57? จากระดับดินเดิมหรือ 
ได้ระดับข้ันดินแข็งท่ีสามารถรับน้ําหนักฐานรากได้โดยปลอดภัย การขออบุม้ติใช้ฐานแผ่ 
แทนฐานเสาเขม็ดงักลา่ว ซา่งผูค้วบคมุงานไดท้ำการเปรยีบเทยีบปรมิาณงานทีป่รบั 
ลดลง จากฐานรากเสาเขม็ เปน็ฐานรากแผ่ เนือ่งจากสภาพพืน้ทีไ่มส่ามารถดำเนนิการ 
ไดต้ามบญ้ฃรีายการคำนวณปรมิาณงานกอ่สรา้ง รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย 
พร้อมท้ังได้ทำการสรุปรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง ดังน้ี 
ปริมาณตามสญัญาจ้าง (๑) ะ: ๙๘๒,๔๘๘.๓๕ บาท
ปริมาณ ท่ีทำได้จริง (๒) = ๗๗๑,๒๙๙.๔๙๑ บาท
ปริมาณ ท่ีหักลด (๑) - (๒) :: ๒๑๑,๑๘๘.๗๔๙ บาท
(ตวัอกัษร) (สองแสนหนึง่หมืน่หนึง่พนัหนึง่รอ้ยแปดสบิแปดบาทเจด็รอ้ยหา้สบิเกา้ 
สตางค์)
เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๔๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมร่วมถันแล้ว มีมติ 
เปน็เอกฉนัท ์ ดงันี ้๑ .เหน็ขอบใหใ้ชฐ้านแผ่ แทนฐานรากเสาเขม็ ๒.ใหเ้ปรยีบเทยีบ 
ปริมาณงานท่ีขาดหายไปท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามท่ีช่างผู้ควบคุมงานเสนอ 
ดังน้ี ปริมาณตามสัญญาจ้าง (๑) ะะ ๙๘๒,๔๘๘.๓๔บาท
ปริมาณ ท่ีทำได้จริง (๒) ะ: ๗๗๑,๒๙๙.๔๙๑ บาท
ปริมาณ ทหักลด (๑) - (๒) = ๒๑๑,๑๘๘.๗๔๙ บาท
(ตวัอกัษร) (สองแสนหนึง่หมืน่หนึง่พนัหนึง่รอ้ยแปดสบิแปดบาทเจด็รอ้ยหา้สบิเกา้ 
สตางค์)
๓.การแกไ้ขฐานรากเสาเขม็เปน็แบบฐานรากแผ ่ กระทบตอ่คณุภาพและปรมิาณงาน 
พร้อมทัง้มกีารแก้ไขแบบแปลน จงึตอ้งขอความเหน็ขอบจากสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จง 
งบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ ทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรือ 
เปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สร้าง ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิองสภาทอ้งถิน่ ๔.การดำเนนิการ 
ดงักลา่วผูร้บัจา้งยงัสามารถดำเนนิการในสว่นอืน่  ๆ ไดต้ามปกตจิงึไมจ่ำเปน็ตอ้งแจง้ 
หยดุงาน ดังนัน้ เพือ่ใหก้ารบรหิารสญัญาสามารถดำเนนิการตอ่ไปได ้โดยไมเ่กดิ 
ผลกระทบตอ่การดำเนนิโครงการฯ และความเสยีหายตอ่ทางราชการ การแก้ไขฐาน 
เสาเขม็เปน็แบบฐานแผ ่ ทำใหก้ระทบตอ่คณุภาพและปรมิาณงาน พร้อมทัง้เปน็การ 
แก้ไขแบบแปลน จึงขอความเห็นขอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตาม 
ข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ ดังกล่าวช้างด้น จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี-



๓๐
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-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ใช้ฐานรากแผ่ แทนฐานรากเสาเข็มของฐาน 
รากถงัเกบ็นํา้สำเร็จรูป โครงการพัฒนาระบบน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีตำบลแม่สุก 
อำเภอแจห้ม่ จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๖ เสยีง-
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ใช้ฐานรากแผ่ แทนฐานรากเสาเข็มของฐาน 
รากถงัเกบ็นํา้ลำเร็จรูป โครงการพัฒนาระบบน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีตำบลแม่สุก 
อำเภอแจห้ม่ จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบจำนวน ๒๖ เสียง อนุมัติให้ใช้ฐานรากแผ ่
แทนฐานรากเสาเข็มชองฐานรากถังเก็บนํ้าสำเร็จรูป โครงการพัฒนาระบบ 
นํ้าประปาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดสำปาง ที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕©๐๐๕/ ๒๓๖๒ ลงวันท่ี ©๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไป ๓.๙ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนทา่นประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง และสมาชกิสภาองคก์ารรอง 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒ ิ หน่อคำ ได้รับมอบหมายจากนางสาว 
ตวงรัตน์ โลหัสุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการ 
ขออนมุตัจิา่ยขาดเงินสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๖๔ โรคติด 
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ((ะ0ป10 ๑๙) คือโรคติดต่อเกิด 
จากไวรัสโคโรนาสายพันธุซาร์ส-โคว่ี-๒ (ร/^ร-(ะ0^๒ ) เป็นโรคท่ีอุนัติใหม่ มีการระบาด 
คร้ังแรกในเมอืงลู่ฮ่ัน ประเทศสาธารณรัฐประซาขนจีน เมือ่เดอืนธนัวาคม ค.ศ.๒๐๑๙ 
(พ.ศ.๒๕๖๒) ได้ส่งผลการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง  ๆ ท่ัวโลกอย่างต่อเน่ือง ท่ีส่งผล 
กระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิในระดบัโลกมาจนถงึบจีจบุนันี ้บจีจบุนั (๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ สะสม จำนวน ๓๔๓,๓๕๒ คน จังหวัด 
ลำปางมยีอดผูป้ว่ยสะสม จำนวน ๓๔๒ คน อยูร่ะหวา่งการรกัษา ๓๑๘ คน รักษาหาย 
แล้ว ๒๔ คน จังหวัดลำปางมีประชากร จำนวน ๗๒๘,๙๖๔ คน (ประกาศสำนักทะเบียน 
กลาง วันท่ี ๒๒ สมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔) และตอ้งไดร้บัวคัซนีบอีงกนัโควดิ-๑๙ จำนวน 
๑,๔๕๗,๙๒๘ โด๊ส (๗๒๘,๙๖๔x๒) โดยไม1เสยีคา่ใชจ้า่ย รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๗
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมได้รับบริการ 
สาธารณสขุของรฐัโดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ 
การบอีงกนัและขจดัโรคตดิตอ่อนัตรายจากรัฐโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย” ประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขเร่ืองซ่ือและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ลง



๓๑

นายวราวุฒิ หน่อคำ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ ได้ประกาศให้โรคุติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค
รองนายกอบจ.ลำปาง โควิด ๑๙ (0๐โ0กลVเณร 0156356 ๒๐๑๙(อว VI0-๑๙)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๔๔๘ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
ชองโรคติดเช้ือไวรัสโคโคนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เร่ืองแนวทางการบริหารจัดการวัคซนี 
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ลงวันท่ี ๘ มถินุายน ๒๔๖๔ ข้อ ๓ “ให้กรมควบคุมโรค องค์การ 
เภสชักรรม สถาบนัวคัซนีแหง่ชาต ิ สภากาชาดไทย ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ  ์ หรือ 
หนว่ยงานของรัฐมหีนา้ทีแ่ละอำนาจในการใหบ้ริการทางการแพทย์หรือสาธารณสขุแก ่
ประขาขน รว่มมอืกนัในการดำเนนิการจดัหา สัง่หรือนำเขา้วัคซนีปอ้งกนัโรควิด-๑๙ 
อยา่งเรง่ดว่น เพือ่ใหป้ระขาซนไดรั้บวัคซนีทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพอย่างรวดเร็ว 
และทัว่ถงึภายใตก้ฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้องหรือตามหฺลกัเกณฑท์ีห่นว่ยงาน 
น้ัน  ๆ กำหนด” ข้อ ๔ “โดยท่ีในป้จจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ทีผ่ลติหรือนำเขา้ 
มาในราขอาณาจกัรยงัมจีำนวนจำกดั หากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะจัดหาวัคซนี 
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ มาให้บริการแก,ประซาซนในพ้ืนท่ี ใหจ้ดัหาจากหนว่ยงานตามข้อ 
๓ และตอ้งดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย กฎหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ 
หลกัเกณฑห์รอืแผนการใขจ้า่ยงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัแนวทางการบรหิารจดัการวคัซนีปอ้งกนัโรคโรควดิ-๑๙ ภายใต ้
สถานการณชุ์กเฉินตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณโ์ควิด-๑๙ หรือนายกรัฐมนตรีกำหนด” 
พระราขบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด พ.ศ.๒๔๔๐ มาตรา ๘ ใหอ้งคก์ารบริหาร 
สว่นจังหวัดเปน็นติบิคุคลและเปน็ราชการสว่นทอ้งถ่ิน เขตองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 
ไดแ้กเ่ขตจงัหวดั มาตรา ๔๔(๘) จดัทำกจิการใด  ๆ อนัเปน็อำนาจหนา้ทีข่องสว่น 
ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และกจิการนัน้เปน็การ 
สมควรใหร้าชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทำ ทัง้นีต้ามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๔๑) ออกตามความใน 
พระราชบญัญติัองค์การบริหารสว่นจังหวัด พ.ศ.๒๔๔๐ มาตรา ๔๔ (๘) ให้ไว้ ณ วันท่ี 
๑๔ กนัยายน ๒๔๔๑ กำหนดใหก้จิการทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่อืน่สมควรใหอ้งคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ (๑๔) ป้องกัน 
และบำบดัรกัษาโรค พระราชบญัญตักิำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให ้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๑๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๖ ให ้
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมอีำนาจและหนา้ทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ 
ประโยขน์ฃองประซาขนในท้องถ่ินของตนเอง (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การ 
รกัษาพยาบาล การปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ (๒๔) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วน 
ราชการหรอืองคก์รปกครองสว่น ทอ้งถ ิน่อ ืน่ ในการพฒั นาทอ้งถ ิน่  ระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประขาขนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๐ 
“การชว่ยเหลอืประซาซน หมายความว่าการใหค้วามชว่ยเหลอืประขาขนทีไ่ดรั้บความ 
เดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิงของหรือ 
จา่ยเปน็เงนิหรอืจดับรกิารสาธารณะเพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืประซาซนในระดบัเขตพืน้ที ่
หรือท้องถ่ิน ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” “สาธารณภัย
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หมายความว่าสาธารณภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั’'
โรคตดิต่อหมายความว่าโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ” ข้อ ๖ ในกรณีองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินใดเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีของตนเอง และตอ้งดำเนนิการชว่ยเหลอื 
โดยฉับพลันทันทีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันสามารถให้ความช่วยเหลือได้ภายใต้ 
ขอบเขตอำนาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย โดยไม'ตอ้งเสนอคณะกรรมการพจิารณา” “ข้อ ๑๓ 
เมือ่เกดิโรคตดิตอ่ โรคตดิตอ่อันตราย โรคตดิตอ่ทีต่อ้งเฝาืระวงั หรือโรคระบาด หรือมี 
เหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันดำเนินการสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และ 
การระงบัการระบาดของโรคนัน้ ๆลฯ “ข้อ ๑๕ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถ 
เบกิจา่ยคา่ใขจ้า่ยตา่ง  ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ ดงันี ้(๑) ยา 
เวฃภัณฑ ์ และวัสดุท่ีใข้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าบิด 
ปากหรือบิดจมูก รองเท้ายางหุม้สน้สงูใต้เช่า(รองเท้าบู๊ต) หรือเสอืกันฝน” ข้อ ๑๘ กรณี 
เกดิสาธารณภยัฉกุเฉนิ จำเปน็เรง่ตว่น ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เบกิจา่ยจากงบ 
กลาง ประเภทเงินสำรองจา่ยในขอ้บญัญตัหิรือเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำป ี
โดยโครงการไมจ่ำเปน็ตอ้งอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่” หนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วน 
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๒๗ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๕ ในกรณีท่ีกระทรวง 
สาธารณ สขุประกาศใหโ้รคตดิเข ึอ้ไวรสัโคโรนา ๒ ๐๑๙ หรอืโรคโควดิ ๑๙ 
^ ๐ โ๐กลVเณร 0156356 ๒๐๑๙ (0ว\^0 ๑๙)) เป็นโรคระบาดหรือจังหวัดประกาศเขต 
พ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถใข้จ่ายงบประมาณจากงบ 
กลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายไปดำเนนิการชว่ยเหล่อืประซาขนในเบือ้งตน้โดยฉบัพลัน 
ทันทีเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายท่ีจะเกิดแก่ประซาซนได้ตาม 
ความจำเปน็ หากเงนิสำรองจา่ยไมเ่พยีงพอ ใหโ้อนงบประมาณในรายการทีไ่ม่มคีวาม 
จำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อยกว่าไปเพ่ิมในเงินสำรองจ่าย หากไม่มีงบประมาณท่ีจะโอน 
ได ้ใหผู้บ้รหิารพจิารณาจา่ยขาดเงนิสะสมไปดำเนนิการ โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ 
และการตรวจเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ การป้องกัน การระงับ 
ยบัยัง้โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ทีส่ง่กระทบตอ่ป'?ะขาซนจงัหวดั 
สำปาง ประกอบกบัอำนาจและหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ข้อ 
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือส่ังการท่ีได้กล่าวไว้ข้างด้น องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง 
จงึไดจ้ดัทำโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัโรคโควดิ-๑๙ ใหก้บัประขาซนจงัหวดัสำปาง ใน 
กรอบวงเงนิ ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐,๐ ๐ ๐  บาท (หนึง่รอ้ยลา้นบาท) โดยจา่ยจากงบประมา'ณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายจา่ยงบกลาง ประเภทเงนิสำรองจา่ย 
จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จา่ยจากเงนิสะสมองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จำนวน 
๗ ๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดหาวัคซนีปอ้งกนัโรคติดเชือ้ไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 
๑๙) “ซีโนฟาร์ม” หรือวัคซีนทางเลือกย่ีหอ้อ่ืน จากราซวทิยาลยัจฬุาภรณ ์ กรมควบคุม 
โรค องค์การเภลัซกรรม สถาบันวัคซีนแห่งซาติ สภากาซาดไทย หรือหน่วยงานของรัฐท่ี 
มีหน้าท่ีและอำนาจในการใหบ้ริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขแก่ประซาซน ภายใน 
กรอบวงเงิน เพ่ือให้การดำเนินการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
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๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย และ 
หนังสือส่ังการ จึงขออนนุตัสิภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางโปรดพจิารณาอนมัุต ิ
การจา่ยขาดเงนิสะสม ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ 
จา่ยเงนิ การเกบ็รกัษา และการตรวจเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๔๔๗ 
ข้อ ๘๙ ท่ีกำหนดไว้ว่า (๑) ใหก้ระทำได้เฉพาะกจิการซึง่อยู่ในอำนาจหนา้ที ่ ขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เกีย่วกบัดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม หรอืกจิการทีเ่ปน็การ 
เพิม่พนูรายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืกจิการทีจ่ดัทำเพือ่บำบดัความ 
เดือดร้อนของประชาขน ท้ังน้ีต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรอืตามทีก่ฎหมายกำหนด (๒), ไดส้ง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิการขององคก์าร 
บริหารสว่นทอ้งถิน่แตล่ะประเภทตามระเบยีบแลว้ (๓) ใหก้นัเงินสะสมลำรองจา่ยเปน็ 
คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากรไมน่อ้ยกวา่สามเดอืนและกนัไวอ้กีรอ้ยละสบิของประมาณ 
รายจา่ยประจำปนีัน้ เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานและกรณทีีม่สีาธารณภยั (๔) 
เม่ือได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องดำเนนิการก่อหนี ้
ผกูพนัใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลาไมเ่กนิหนึง่ปกีดัไป หากไมด่ำเนนิการภายใน 
ระยะเวลาทีก่ำหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนัน้เปน็อนัพบัไป อน่ึง องค์การบริหารสว่น 
จงัหวัดลำปางได้จ่ายเงินสมทบกองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราขการสว่นทอ้งถิน่เรียบร้อย 
แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เลขท่ี ๐๙๔๐๘๐ 
ลงวนัที ่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๔๖๓ และมเีงนิสะสมทีส่ามารถนำไปใชจ้า่ยได ้ จำนวน 
๗๑,๗๑๒,๑๖๘.๗๐ บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๔) จงึเรยีนมาเพือ่โปรด 
พจิารณา
ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาซกิทา่นใดมขีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถามหรอืจะ 
อภปิราย ขอเชิญ - ขอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมพันตำรวจโทพิมล คงทอง สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอแม่พริก เท่าท่ีได้น่ังพิงท่านผู้บริหารแถลงเก่ียวกับ 
อนุมัติเงินเพือ่ช่วยเหลือพีน้่องซาวจังหวัดลำปาง ตวักระผมเหน็ด้วยเปน็อย่างย่ิง อย่าง 
น้อยเราจะได้ช่วยเหลือพีน่อ้งขาวจังหวัดลำปาง แต่ผมอยากเรียนสอบถามว่าในการ 
อนุมัติเงินคร้ังน้ีการช่วยเหลือพ่อแม่พ่ืน้องซาวจังหวัดลำปาง กระจายท่ัวถึงหรือไม่ ท่ีผม 
อยากทราบ เพราะว่าถ้าเรากระจายไปไม่ท่ัวถึง พ่ีน้องซาวจังหวัดลำปางท่ีเซาขาดโอกาส 
อยา่งเชน่ผูส้งูอาย ุ ผู้ยากไร้ อาจจะไมได้รับบริการในการฉีดวัคซีน ล้าจะดำเนนิการ 
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกอำเภอท่ัวทุกพ้ืนท่ีเพ่ือจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่ืน้องซาวจังหวัดลำปาง 
กระผมและเพ่ือนสมาชิกคิดว่าไม่ขัดข้อง และเม่ือสักครู่ ก็มีน้อง  ๆ สมาชิก ขออนุญาตท่ี 
เรียกน้อง  ๆ เพราะผมเองอายุมากแลว้ มาสอบถามเกีย่วกบัการดำเนนิการเกีย่วกบั 
วัคซีน ผมเองก็ตอบได้คำเดียวว่าไม่ทราบ แต่ท่ีรับทราบข้อมูลมาคร่าว  ๆ องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เปีดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เท่าท่ีโด้สังเกต ขออนุญาต 
ยกตัวอย่างพ่ีนอ้งซาวอำเภอแม่พริกโทรมาสอบถามผมว่าองค์การบริหารสว่นจังหวัด



พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายกฤศน์วัต ประสาน 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ลำปาง เปิดให้จองวัคซีใซ่ไหม ผมก็ตอบว่าใช่ แตเ่ขาบอกว่าเขา้แลว้มแีต่ภาษาอังกฤษก ็
ล้มเหลวไป โทรมาสอบถามยัง (ะลแ 06ก1:6โ ก็ตอบว่าเต็มแล้ว ดังน้ัน ผมเป็นห่วง 
เหลอืเกนิวา่การกระจายครัง้นี ้กลัวจะไม่ท่ัวถึงจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะกลุม่เปา้หมาย 

กลุม่ผูส้งูอาย ุ หรือกลุ่มแนวหนา้ โดยเฉพาะผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต ่ ๗๐ ปี ข้ึนไป ทำไม่ 
เป็นหรือลงระบบไม่เป็น แมแ้ตต่วักระผมเองกย็งัทำไมเ่ปน็เลย นีค่อืการเลืยโอกาสของ 
ผูส้งูอายุ และผูย้ากไร้ ดังน้ัน ได้ทราบข่าวว่ามวัีคซนีมา ผมไม่ทราบว่าจะกระจายไปท่ัว 
ทุกพ้ืนท่ีหรือไม่ อยากทราบขอ้มลู ลา้หากกระจายไปทกุพืน้ทีแ่ลว้ผมคดิวา่ขาวจงัหวดั 
ลำปางได้ผลประโยชน์ ได้ป้องกันโรคร้าย เพราะโรคร้ายนีม้นัจะอยู่กบัเรานานแค่ไหนก ็
ไม่ทราบ แตก่ารเตรยีมตวัของเราคงขาด  ๆ เกิน  ๆ เพราะผมมคีวามเชือ่มัน่เหลอืเกนิวา่ 
เพ่ือน  ๆ สมาขิกก็คงจะตอบกับขาวบ้านไม,ได้ หรือบางคนอาจตอบได้ แต่อาจจะตอบได้ 
ไมเ่ตม็ปาก ลำหรับกระผมเอง ผมก็ตอบได้ไม่เต็มปาก เพราะวา่การประสานงานรู้สกึวา่ 
ห่างเหินกันนิดหน่ึง ไม่ได้พูดคุยกัน ไม่ได้ประสานกัน ดังน้ัน เพ่ือน  ๆ สมาขิกท่ีซาวบ้าน 
ไดส้อบถามผมกม็คีวามเชือ่มัน่ว่าคงใหค้ำตอบไดไ้มเ่ตม็ที ่โดยเฉพาะเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ
และผูย้ากไร ้ เพราะบางแหง่ โทรศัพท์ อินเตอร์เนต็ เข้าไม่ถึง ก็เสึยโอกาส ก็ใคร่ขอฝาก 
ไว้ว่าล้าหากเป็นไปได้อยากให้กระจายไปท่ัวถึง โดยเฉพาะบคุคลทีย่ากไร้ ผู้สูงอายุท่ีไม่มี 
ความชำนาญเกีย่วกบัอินเตอร์เนต็ ขอฝากท่านประธานไว้ด้วย ขอขอบคุณ 
ตามข้อเสนอของท่านพิมล คงทอง เร่ืองการกระจายวัคซีน ก็คงฝากฝ่ายบริหารรับไป 
พจิารณาด ู มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม1
- ฃอเขิญท่านกฤศน์วัต ประสาน
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายกฤศน์วัต ประสาน สมาขิกสภา 
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง เขตอำเภอเมอืงปาน วันนีถื้อเป็นโอกาสดีท่ีสถาบัน 
จฬุาภรณ ์ได้ประกาศแล้วว่าได้จัดสรรวัคซนีซโีนฟาร์ม จำนวนท้ังสัน ๑๕๒,๙๘๒ โด๊ส 
ช่ืงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็ได้รับการจัดสรรจำนวน ๒๑,๗๐๐ โด๊ส ผมอยาก 
ทราบว่าจำนวน ๒๑,๗๐๐ โด๊ส เราจะจัดสรรให้กับประขากรกลุ่มไหนบ้าง เพราะตอนท่ี 
เกบ็ขอ้มลูผูส้นใจฉดีวคัซนีไมไ่ดม้กีารจำกดักลุม่ไว ้ เปน็การเหมารวมประซากรใน 
ภาพรวม ไม่ได้จำกดัว่ากลุม่ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร พระ ทีเ่ปน็องคก์รทางการคกืษา ผมกเ็ลย 
อยากทราบวา่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ได้มีการแบ่งกลุ่มแบบน้ีในฐานข้อมูล 
หรอืเปลา่ เพราะวา่ตามเงือ่นไข ราขวทิยาลยัจฬุาภรณ ์ได้ต้ังเง่ือนไขมาให้กับ ๗ กลุ่ม 
เสีย่งกอ่น หมายความวา่ประซาขนทัว่ไป อาจจะดอ้งรอ ขอใหอ้งคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัดลำปางได้ขยายความในจุดน้ีด้วย ขอขอบคุณ 
มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
-  ขอเขิญท่านธรรมการ ขุมศรี



นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

นายถาวร 'บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายพิษณุพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธรรมการ ชุมศรี สมาซิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอแม เ่มาะ เรือ่งวคัซนี ผมมาพจิารณาด ู
รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย ค่าวัคซีน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส หน่วยละ ๘๘๐ บาท ยังติดใจ 
ค่าฉีดวัคซีน จำนวน ๑๐๐ บาท รวมแล้ว ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แทจ้รงิแลว้รายจา่ยตรง 
น้ีหมอ พยาบาล เขากม็เีงนิเดอืนประจำอยูแ่ลว้ หนา้ทีต่อ้งฉดียาอยูแ่ลว้ เม ือ่เรา 
สนบัสนนุคา่วคัซนีไปให ้ แลว้ยงัตอ้งมคี า่ฉดีอกีเห รอ ลองทบทวนด ู เซน่ คา่ 
สาธารณปูโภค คา่บรกิารสือ่สาร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ คร้ัง คร้ังละ 
๙ 0 0 ,0 0 0  บาท คา่บรกิารอาหารกลางวนักค็ดิ คา่จัดสถานทีบ่ำรุงทอ้งที ่โรงพยาบาล 
ไมท่ราบวา่เราจะตอ้งไปฉดีสถานทีไ่หน คา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง ผมกย็งัไมเ่ชา้ใจ ไมไ่ตร้ะบรุายละเอยีด ถา้แบบนัน้เรากต็ัง้ 
งบประมาณไว ้แล้วเซยีนอ่ืน  ๆ แนบท้ายไว้เซน่โครงการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อ่ืน  ๆ
อีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทำได้หรือไม่ คา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ ทีจ่ำเปน็และเกีย่วชอ้ง อยากทราบ 
รายละเอยีดวา่มคี า่ใชจ้า่ยอะไรบ า้ง ผมอยากจะใหเ้ราทบทวนด ู งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถา้เราตดังบประมาณสว่นนีอ้อกไป สามารถชว่ยเหลอืคนไดอ้กี 
เท่าไหร่ ประซากรจงัหวัดลำปางมอียู ่ ๗ แสนกว่าคน ได้จำนวน (ะ๐,๐๐๐ คน คิดแล้ว 
เปน็กีเ่ปอร์เซน็ต์ของประขากรจังหวัดลำปาง ประเด็นน้ีผมก็ยังไม่ติดใจอะไร แต่ติดใจท่ี 
ประเด็นค่าบริการฉีด ในเม่ือหมอ พยาบาล สาธารณสุข เปน็หนา้ทีข่องเขาอยู่แลว้ เป็น 
สถานท่ีรักษา ซีง่รัฐบาลเป็นผู้จัดใหอ้ยู่แล้ว มีเงินเดือนประจำ สถานท่ีก็เป็นของรัฐบาล 
จา่ยคา่ฉดีแลว้ ยงัตอ้งมาจา่ยคา่อาหารอกี แสดงว่าทุกวันน้ีหมอไม่มีข้าวกินหรือไง ไต้รับ 
เงินเดอืนแลว้เรายังตอ้งเลีย้งขา้วอกีเหรอ อย่างเซน่สถานทีโ่รงพยาบาล ราคา ๑๐,๐๐๐ 
บาท ๑๔ สถานท่ี รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท ทีผ่มยังติดใจมากก็คือคา่ใช้จ่ายอ่ืนทีจ่ำเปน็และ 
เกีย่วชอ้ง ๒ ๖๐,๐๐๐ บาท ทำไมทา่นไมร่ะบรุายละเอยีดตอ้งไปใชจ้า่ยอะไรบา้ง 
รายละเอยีดทา่นกไ็มม่ ี และการตดิตามประเมนิผล เซน่งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
ใคร  ๆ กต็ดิใจ ลา้แบบนัน้เราตัง้โครงการตอ่ไป สมมตติัง้งบประมาณโครงการถนน 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรากต็ัง้คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ำเปน็อกี ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะไต้หรือไม, ผม 
อยากใหฝ้า่ยบรหิารลองพจิารณาวา่สืง่ทีผ่มทว้งตงิขึน้มาเรือ่งคา่ใชจ้า่ย เฉพาะคา่ฉดี 
วัคซีน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว ลา้หากเราขอสว่นนี ้ซ่ึงเราก็สนับสนุนไปอยู่แล้ว อยาก 
ให้ฝ่ายบริหารไต้พจิารณาดูค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ขอขอบคุณ 
ฝ่ายบริหารจะมอบหมายให้ใครช้ีแจงหรือไม่ กับข้อสอบถามของท่านสมาซิก 
-  ขอเฃิญท่านพิษณุพล ประสาน

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ืองการจัดข้ึอวัคซีนเน่ืองจากเราไม่มีวัคซีนทางเลือก



๓๖

นายพิษถ^พล ประสาน ให้กับประซาซน ฝา่ยบรหิารไดป้รกึษาหารอืกนัแลว้วา่เราจะเปน็ทางเลอืกใหก้นัพี่
รองนายกอบจ.ลำปาง น้องประซาซน แต่จะฉีดให้ใครก่อน อย่างไร ก็ฃออนุญาตให้ผู้ท่ีเข้าประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการโรคติดต่อ คือท่านรองสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง บางทา่นกอ็าจจะมา 
สอบถามผม เซ่นท่าน พันตำรวจโทพิมล คงทอง ลงทะเบียนก็ไม่ทัน ตอนน้ีเราส่ังจอง 
ไป ๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส ได้มา ๒๑,๗๐๐ คน เมือ่ถงึเวลากจ็ะมาพจิารณาอกีครัง้ เพ่ีอให้ 
เกิดความลงตัวมากท่ีสุด การตัดสินใจซองฝ่ายบริหารในคร้ังน้ี มผีลดกีบับา้นเมอืงเรา 
อยากจะได้นำเรียนใหส้มาซกิผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ตอนน้ีคนเสียฃีวิตจำนวนมาก 
ผมก็เซือ่ม่ันว่ารัฐบาลกลางก็จะต้องผลักดันวัคซนีท่ีดี  ๆ มาใหเ้รา แต่ตอนน้ีเราจะทำ 
อย่างไรใหค้นลำปางได้ฉีดวัคซนีมากทีสุ่ด เพีอ่จะพนิฟ ู เศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่ว ก็ 
ต้องมีการฉีดวัคซีน แตก่ม็บีญีหาและอปุสรรคเยอะ คณะกรรมการโรคติดต่อซืง่ผู้ว่า 
ราซการจงัหวดัลำปางเปน็ประธาน ทีผ่า่นมาเรากไ็ดร้บัความรว่มมอืนอ้ยมาก 
ประสานงานยากมาก ลำหรับรายละเอยีดทา่นทีจ่ะไดรั้บทราบขอ้มลู ทำไมจะต้องมี 
คา่ใชจ้า่ย ค่าฉีด คา่อาหารทัง้หลาย ขออนญุาตใหท้า่นรองสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง 
เป็นผู้ตอบคำถามแทนฝ่ายบริหาร

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาองต์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
รองปลัดอบจ.ลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิารและขา้ราซการทีเ่ขา้รว่มประชมุทกุทา่น

ดิฉันนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษา 
ราซการแทน ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ซอเรียนซีแ้จงว่าจากทีดิ่ฉนัได้ 
เปน็คณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัดลำปาง เปน็ระยะเวลาปเีศษ ทีผ่า่นมา จากน้ัน 
ท่านตวงรัตน ์โลห้สุนทร ไดเ้ขา้มาเปน็นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง ท่าน 
นายกฯจึงเปน็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง โดยตำแหนง่ ของนายกๆ ท่าน 
ได้เข้าร่วมประชุม โดยได้มอบหมายให้ดิฉันติดตามท่านไปประชุมของคณะกรรมการ 
โรคด้วย เป็นท่ีทราบดีว่ารัฐบาลไม่สามารถท่ีจะจัดสรรวัคซีนให้กับประซาซนได้อย่าง 
ทัว่ถึง ตามทีก่ำหนดไว ้ ทา่นตวงรตัน ์ โล่ห้สุนทร ไดเ้ลง็เหน็ความเดอืดรอ้นของ 
ประซาซนจังหวัดลำปาง เม่ือรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ได้ส่ังการให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ซ่ืงเป็นองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินท่ีใกล้ซิดกับประซาซนสามารถ 
ท่ีจะจัดซ้ือวัคซีนให้กับประซาขนเพ่ีอเป็นการบีองกัน ระงับ ยับย้ัง โรคโควิด ๑๙ อีก 
ท้ังนโยบายซองท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทา่นนายกตวงรัตน ์ โส่ห์สุนทร 
ท่ีต้องการให้มีวัคซีนทางเลือกให้กับประซาซนจังหวัดลำปาง อีกท้ังต้องการจะกระตุ้น 
เศรษฐกิจให้กับประซาซนซาวจังหวัดลำปาง โดยต้องการให้ประซาซนได้รับวัคซีนเกิน 
๗๐ เปอร์เซน็ตค์อืประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน เรากจ็ะดำเนนิการดา้นเศรษฐกจิตอ่ไป 
ได้ จะมภีมูเิสมอืนเกดิขึน้ ซืง่ตรงนีท้า่นนายกได้พจิารณาแล้ว สถานการคลงัของเรา 
สามารถทีจ่ะใหก้ารชว่ยเหลือประขาซนจังหวัดลำปางได้ ท่านก็ได้จองวัคซีนจากราซ 
วทิยาลยัจฬุาภรณ ์ ก็มีหลักเกณฑใ์นการจอง เมือ่ประมาณเดอืนมถินุายน ทา่นนายก 
กไ็ดด้ำเนนิการจองวคัซนีไป และทกุขัน้ตอน หลกัเกณฑต์า่ง  ๆ นี ้ จะตอ้งผา่น 
คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ท่านผู้ว่าราซการจังหวัดลำปางเป็นประธาน



นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง คณะกรรมการโรคติดต่อจะต้องลงนามในหนังสือท่ีจะจองวัคซีน จะต้องมีแผนในการ 
รองปลัดอบจ.ลำปาง ดำเนนิงาน เราจะตอ้งทำแผนสง่ใหค้ณะกรรมการโรคตดิตอ่ และคณะกรรมการ

โรคตดิตอ่เหน็ชอบว่ามบีคุคลใดบา้ง ท่ีจะต้องไต้รับวัคซีน และสง่ไปทีร่าชวิทยาลัย 
และจะตอ้งมกีลุม่องคก์รการคกิ'ษา องคก์รการกศุล องคก์รตา้นการแพทยแ์ละ 
สาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า ผู้สงูอายุ กลุ่มประซาซนอายุระหว่าง ๑๘-๕๙ ปี และ 
อกีหลาย  ๆ กลุ่ม ซึง่ตรงนีเ้ราไมใ่หซ้ืา้ซอ้นกบัหมอพรอ้มและซอ่งทางอืน่  ๆ ของ 
รัฐบาล อยากจะนำเรยีนทกุทา่นวา่ในการดำเนนิการจองวคัซนีนัน้ เราทำอยา่งถกู 
ช้ันตอน ขณะน้ีวัคซีนได้รับมา ๒๑,๗๐๐ คน และตามท่ีท่านธรรมการ ขุมศรี ไต้ท้วงติง 
ประเด็นมา ตรงน้ีเปีนการเขียนโครงการ ประมาณการคา่ใชจ่้ายการประมาณการตรง 
น้ีเราอาจจะใช้งบประมาณไม่ครบตามจำนวนท่ีต้ังไว้ ซึง่โครงการน้ีท่านนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางไต้ขออนุมีติงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเปีนค่า 
จัดซ้ือวัคซีน ๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส ราคาต่อหน่วย ๘๘๘ บาท รวมเป็นเงิน ๘๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ถา้หากเปน็วัคซนีของรัฐบาลก็จะรวมค่าเข็มค่าอุปกรณใ์นการฉดีอ่ืน  ๆ มาพรอ้มเลย 
ส่งมาให้สาธารณสุข แต่วัคซีนของซิโนฟาร์มมีแต่ราคาวัคซีนและค่าประกัน สมมุติฉีด 
วัคซีนไปแล้วมีเร่ืองไม่พึงประสงค์ข้ึนมาก็จะมีประกันตรงน้ี แต่ค่าเข็มและอุปกรณ์อ่ืน  ๆ
ไม่มีให้มา ซึง่เข็มฉีดวัคซีนจะไม่เหมือนกับเข็มท่ัวไป ลา้เปน็จำนวนมาก สำนักงาน 
สาธารณสขุเขากไ็มม่งีบประมาณทีจ่ะมารองรบัตรงนี ้ฉะน้ัน เราจงึตอ้งมคีา่บรกิาร 
การฉีด กอ่นนัน้เราไตห้ารือกบันายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดลำปางแลว้ ท่านก็บอก 
วา่มคีา่ใชจ้า่ยบรกิารการฉดีเขม็ละ ๕๐ บาท ๑ คน ๒ เข็ม ก็รวม ๑๐๐ บาท ดังน้ัน 
เราจงึประมาณคา่ใชจ้า่ยในอตัรา ๑๐๐ บาท/คน ซึง่สาธารณสุขไม่สามารถแบกรับ 
ค่าใช้จ่ายตรงน้ีไต้ เพราะเขาไม่มีงบประมาณในส่วนน้ี ก็เป็นท่ีมา ๑๐๐ บาท ในคราว 
ประขุมคณะกรรมการโรคติดต่อท่ีผ่านมา ทา่นนายกตวงรัตน ์ โล่ห้สุนทร ก็ได้ต่อรอง 
ในท่ีประขุม เราไตจ่้ายคา่บริการฉดีวคัซนี ๑ คน จะตอ้งเสยีคา่บรกิาร ๕๐ บาท ซ่ึง 
ถกูมาก ลา้เราไปฉดีโรงพยาบาลเอกซน คิด ๒๕๐ บาท ตรงนีเ้ราถอืว่าเราซือ้วคัซนี 
โด๊สละ ๘๘๘ บาท ไม่ไต้รวมค่าฉีดค่าบริการ ซึง่เราจะต้องเสยีใหก้บัสาธารณสขุเพือ่ 
เขาจะไตน้ำเงนิตรงนีไ้ปซือ้เขม็และอปุกรณก์ารฉดีอืน่  ๆ และสว่นเกนิทีเ่ขาจะตอ้ง 
รับผิดขอบ อยากจะนำเรียนทา่นสมาชกิเพือ่ทราบ สำหรับงบประมาณต่าง  ๆ จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน็การประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ อยา่งเซน่ คา่ 
สาธารณปูโภค ระบบสือ่สารต่าง  ๆ เราไปฉดีวัคซนียังสถานทีต่่าง  ๆ เซ่น วทิยาลยั 
พยาบาลสำปาง ซึง่จะตอ้งมคีา่บรกิารสถานที ่ คา่นํา้ คา่ไฟฟา้ เจา้ของสถานทีก่ ็
จะตอ้งคดิคา่บรกิารตรงนีเ้พราะใชส้ถานทีใ่นระยะยาว กระทรวงมหาดไทยก็ไต้มี 
หนังสือส่ังการช้อยกเว้นให้ อปท.ผ ูส่ั้งซ้ือวัคซีน มีอำนาจหน้าท่ี ทีจ่ะจา่ยคา่ใชจ้า่ยตรง 
น้ีได้ คา่อาหาร คา่นํา้ดืม่ตา่ง  ๆ สำหรบับคุลากรทางการแพทย ์ เพราะบคุลกรทาง 
การแพทย์เขาสละวลามาช่วยยฉดีวัคซนีใหเ้ราตัง้แต่เชา้ จนคํา่ ซ่ึงก่อนท่ีจะท่าการฉีด 
วัคซนีบคุลากรทางการแพทย์จะต้องมกีารเตรียมการทีจ่ะนำวัคซนีมาฉดีใหแ้ตล่ะคน 
กต็อ้งมกีารเตรยีมการกอ่นทีจ่ะฉดีวคัซนี ซึง่เขาจะเสยีสละมาก คา่ใชจ้า่ยตรงนี ้
กระทรวงมหาดไทยและกรมบญัชกีลางใหอ้ำนาจใหอ้งค์การบริหารสว่นจังหวัดเปน็ 
ผู้สนับสนุนไต้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมกา,รโรคติดต่อและผู้ว่าราขการ



นางสพุรรณ ี สขุสนัต์รุ่งเรือง จังหวัดมอ,นภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ ท่ีผ่านมาการฉีด 
รองปลดัอบจ.ลำปาง วคัซนีของรฐับาลทา่นนายกตวงรตัน ์ โลห่ส์นุทร กไ็ดส้นบัสนนุคา่ใชจ้า่ย

นายถาวร บปุผาเจรญิ 
ประธานสภาฯ

ค่าอาหารใหก้บับคุลากรทางการแพทยแ์ละผูท้ีม่าชว่ยงาน ซ่ึงไม่ได้เป็นวัคซีนของเรา 
แตถ่า้หากเปน็วคัซนีของเรา กต็อ้งดแูลบคุลกรทางการแพทย ์ การจองวัคซนีมกีาร 
จองอยา่งทัว่ถงึทัง้ ๑๓ อำเภอ เรากำลงัจะประขมุและสอบถามทา่นนายแพทย ์
สาธารณสขุจังหวัดลำปาง ถึงแนวทางการจัดสรรวัคซนีแบบไหนเพือ่เป็นการอำนวย 
ความสะดวกให้กับประซาซนในพ้ืนท่ีน้ัน  ๆ พ้ืนท่ีโซนเหนอืน่าจะเหมาะสม ตรงไหน 
อาจจะเปน็ อำเภอแจห้ม่ โซนกลางอาจจะเปน็วทิยาลยัพยาบาลลำปาง อำเภอเกาะ 
คา หรอือำเภอแมเ่มาะ หรืออำเภอเถนิ หรือจะดำเนนิการฉีดทีโ่รงพยาบาลอำเภอทกุ 
อำเภอ ทัง้นี ้ เราจะต้องส่งแผนไปให้กับสาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัดก็ 
จะพจิารณาความเหมาะสม จะให้หน่วยไหนเป็นหน่วยฉีดวัคซีน ซ่ึงทุกโรงพยาบาลได้ 
สมัครเป็นหนว่ยฉีดวัคซีนของราชวิทยาลัยทุกโรงพยาบาลแลัว แต่ความเหมาะสมจะ 
ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัลำปาง สำหรบัคา่ 
สาธารญปโภค คา่อาหาร ค่าอ่ืน  ๆ งบประมาณตรงนีถ้า้หากเราใชจ่้ายไมค่รบตามนี ้
งบประมาณกต็กไปซึง่เปน็งบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอยูแ่ลว้ ส่วน 
คา่ใชจ้า่ยอืน่   ๆ ท ีจ่ำเปน็และเก ีย่วชอ้ง จำนวน ๒ ๖๐,๐๐๐ บาท เปน็การตัง้ 
งบประมาณเพ่ือให้ครอบคลุม ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าหากมีเหตอุย่างอ่ืน ซึง่เรา 
กไ็มท่ราบวา่จะเปน็คา่ใชจ้า่ยอะไรทีจ่ะเกดิขึน้เกีย่วกบัการฉดีวคัซนี กย็งัม ี
งบประมาณ จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ทีจ่ะดำเนนิการได ้แต่ถ้าหากไม่มีเป็นอันพับ 
ไป ก็'ไม่ไดํใช้ ขอนำเรียนให้สมาซิกสภาทุกท่านทราบ ขอขอบคุณ 
เทา่ท่ีฟ้งเพ่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดว้ยสภาพของงบประมาณกไ็มส่ามารถทีจ่ะบรกิารประซาขนทัง้จงัหวดัได ้ เพราะ 
จังหวัดลำปางมีประซากรท้ัง ๗ แสนคน เพียงแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ร่วมด้วยช่วยกันประซาซนซาวจังหวัดลำปาง ก็ช่วยได้บางส่วน ด้วยศกัยภาพ 
งบประมาณของเราไมม่มีากพอ ถา้หากเรามองประขาซนทัง้จังหวัด ๗ แสนกว่าคน 
เราจะตอ้งใชง้บประมาณเกอืบหนึง่พนัลา้นบาท โดยสภาพงบประมาณของทอ้งถิน่

นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก 
ศ.อบจ.อ.เมอืงลำปาง

เรา งบประมาณรอ้ยลา้นบาท กเ็ชา้ใจงบประมาณเงินสะสมของเรา มศีกัยภาพดา้น 
งบประมาณเพยีงแค,น้ัน และอีกประเด็นท่ีได้พิงแล้ว ขอสรุปใหเ้ร่ืองประมาณการ ก็ 
คอืการประมาณการ สว่นการปฏบิตัจิรงิเบกิจา่ยจรงิ กเ็ปน็อกีเรือ่งหนึง่ ทีเ่ราตัง้ 
ประมาณการไว้จำนวน ๑๐๐ บาท ถา้หากเราใชจ้รงิ ๘๐ บาท กเ็หลืองบประมาณ 
กลับไปท่ีคงคลัง ๒๐ บาท ท่านสมาซิกก็ลองพิจารณาดู มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงสัยอ่ืน 

 ๆในประเด็นไหน ก็เซิญสอบถามจากฝ่ายบริหารได้ 
-  ขอเซิญท่านประสิทธ้ี เตซะปลูก
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายประสิทธ้ิ เตซะปลูก สมาซิกสภาองค์การ



นายประสิทธึ๋ เตชะปลูก
อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายชาญณรงค์ มาเรียน 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมอืงลำปาง เห็นด้วยกับการจัดซ้ือวัคซีน 
ป้องกันโรคโควิด ๑๙ ซ่ึงเป็นเจตนารมณข์องผู้บริหารและเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้องซาว 
จังหวัดลำปาง ถึงแม้ว่าจะไม่ท่ัวถึง แตกบรรเทาให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได้ ผม 
เหน็ดว้ย และขอเสนอแนะอกีหนีง่ประเดน็ฝากนำเรยีนฝา่ยบรหิาร เน ือ่งจากเราม ี
คณะกรรมการสาธารณสขุ ประจำสภาฯ ซ่ึงตรงน้ียังไม่ได้นำเข้าไปรับฟ้ง ในการจัดซือ้ 
วคัซนีของเรา ฉะน้ัน สมาขกิถา้อยากทราบรายละเอยีดกส็อบถามเพีอ่นสมาชกิทีเ่ปน็ 
คณะกรรมการสาธารณสขุประจำสภาฯ ซ่ึงบางคร้ังข่าวหรือการรับรู้ข้ันตอนการจัดสรร 
วัคซีน ทางสภาฯ เราไมรู่เ้ลย ฉะน้ัน ผมขอเสนอใหค้ณะกรรมการสาธารณสขุประจำ 
สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขา้ไปรว่มรบัพงิแนวทางการทา่งานของฝา่ย 
บริหารด้วย ขอขอบคุณ
ตามท่ีท่านประสิทธ๋ึ เตซะปลูก เสนอแนะมาก็ฃอให้ฝ่ายบริหารรับไปพิจารณา 
มีสมาขิกท่านใด มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ 
-ฃอเชิญท่านชาญณรงค์ มาเรยีน
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายชาญณรงค์ มาเรยีน สมาขิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอแมท่ะ ผมขอปรกึษาเกีย่วกบัคำถามที ่
ประซาซนได้สอบถามมา ขณะน้ีส่ือโซเซียลไวมาก มคีำถามจากพีน่อ้งประชาชนเกีย่วกบั 
เร่ืองการฉดีวัคซนีขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง การฉีดวัคซนีระยะแรก ได้รับ 
จัดสรร จำนวน ๒๑,๗๐๐ คน ถ้าคนละ ๒ เข็ม กป็ระมาณ ๔๓,๔๐๐ โด๊ส ซึง่ระยะท่ี 
สองได้วัคซีนมาเพ่ิมอีก ๔๓,๔๐๐ โด๊ส ก็ยังไม่ครบจำนวน ๔9,๐๐๐ คน ท่ีจองไว้ แล้ว 
ซาวบ้านก็สอบถามมาว่า การฉดีวัคซนีเขาจะจัดสรรตามลำดับการลงทะเบยีนทีอ่งคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางรับลงทะเบียนไวิใช่หรือไม่ ผู้ทีจ่ะฉีดวัคซนีล้าเขาลงทะเบยีนไว้ 
ท่ีไม่ใช่หมอพร้อม สามารถรับการฉีดได้หรือไม่ หรอืวา่ระบบเขาตดัรายชือ่เขาออกไป 
และอกีประเดน็ มขีอ้เปรยีบเทยีบเชน่ นาย ก. ลงทะเบยีนหมอพร้อมไว้ นาย ข. ไม่ได้ 
ลงทะเบยีนหมอพรอ้ม แตน่าย ข. มาลงทะเบยีนรบัวคัซนีจากองคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัดลำปาง และนาย ก. ก็มาลงทะเบียนเช่นกัน แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า รับเฉพาะผู้ท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อม แตป่รากฏว่านาย 
ก. มชีือ่ในการรบัวคัซนี กเ็ลยเกดิขอ้เปรยีบเทยีบวา่แบบนี ้ ระบบจะคดักรองผูท้ ี ่
ลงทะเบียนหมอพร้อมออกไปหรือไม่ ลา้หากคดัผูท้ีล่งทะเบยีนหมอพรอ้มออกไปแลว้ 
จำนวนผู้รับวัคซีนไม่เต็ม หรือไมค่รบตามจำนวนทีเ่ราสัง่มา จะเปดิรับลงทะเบยีนรอบ 
สองอีกหรือไม่ ขอขอบคุณ
ขอเชญิผูเ้กีย่วขอ้ง ท่านรองสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ช้ีแจง



นางสพุรรณ ี สขุสนัต์รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
รองปลดัอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คณะผับริหารและข้าราชการท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

นายถาวร บปุผาเจรญิ 
ประธานสภาฯ

ฯ V จ 1
สำหรับวัคซีน ท่ีได้ประชุมหารือกันก่อนท่ีจะมาประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธาน ลำหรับ 
วัคซีนซิโนฟาร์ม การจองเรามหีลกัเกณฑอ์ยูแ่ลว้ หากบคุคลใดทีจ่องกับหมอพร้อม 
แล้วจะไม่สามารถเข้ามารับวัคซีนซิโนฟาร์มได้ในกรณท่ีีท่านสมาซิกสภาได้สอบถาม 
มา ตอนนีร้ะบบเรากำลงัดำนนิการอย,ู คนทีล่งทะเบยีนหมอพรอ้มแลว้ ก็จะไม่ได้ 
วัคซีนท่ีเรา คนท่ีฉีดแล้วก็จะไม่ได้วัคซีนท่ีเรา ตอนนีร้ะบบเรากำลงัปรับอยู่ ตรงน้ีเรา 
ได้ส่งรายข่ือท้ังหมดไปยังศูนย์ 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพือ่ท ีจ่ะตัดคน 
ท ี่ขา้1ซ้อนออก'ไป ลำหรับรายการทีจ่ะต้องตัดออกไปหรือจะตอ้งเพิม่ข้ึนมา ก็เปน็ดุลย 
พนิจิของทา่นนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ทีจ่ะตดัสนิใจวา่ทำอยา่งไร 
ลำหรับวัคซีนท่ีได้รับจัดสรรมา ๒๑,๗ ๐ ๐  คน เปน็เฟสแรกทีเ่ราไดร้บัการจดัสรรมา 
ในเฟสต่อไปก็ยังไม1ทราบว่าราชวทิยาลยัจะจดัสรรใหเ้รามาเทา่ไหร ่ ตามทีท่า่นนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ส่ังจองไปน้ัน จำนวน ๑ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  โด๊ส ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐  

คน ตรงน ีเ้รายงัไมส่ามารถตอบไดว้า่ สนิสดุแลว้เราจะไดรั้บวัคซนีครบตามจำนวน 
หรือไม่ รายการตา่ง  ๆ ท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะทำงานได้รับ 
หนังสือจากหน่วยงานราชการ ทีฃ่อวัคซนีเรามามีจำนวนมาก ซ่ึงตรงน้ันเราก็ยังไม่ได้ 
นำมาพจิารณา ก็น่าจะไปทดแทนในส่วนนัน้ได้ ทีม่กีารซํา้ซอ้น กฃ็อนำเรยีนทา่น 
สมาซิก อำนาจในการตัดสนิใจก ็ต้องด ูวา่ภายใน ๒-๓  วัน นี ้ระบบจะคัดออกมาแล้ว 
วา่การซํา้ซอ้นเปน็อยา่งไร คนท่ีฉีดแล้วจะไม่ได้ฉีดอีก คนท ีล่งทะเบียนหมอพร้อม 
แล้ว ก ็จะไม่ได้รับวัคซีนซ ิโนฟาร์ม ในส่วนตรงน ีจ้ะเปน็ดลุยพนิจิของนายกๆ ท ี่จะ 
สัง่การใหด้ำเนนิการอยา่งไร เพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ถงึ เทา่เทยีมและเปน็ธรรมแก ่
ประขาชุนซาวจังหวัดลำปางต่อไป ขอขอบคุณ
ในความเห็นของประธานสภา ตอนนีเ้ราจะตอ้งแยกประเด็น เร่ืองการขออบุมัต ิ 

จัดซ้ือวัคซีน จำนวน ๑ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  โด๊ส และกระบวนกๅรในการบริหารจัดการวัคซนี 
สิงน ีเ้ปน็เรือ่งของฝา่ยบรหิารท ีจ่ะตอ้งข ี้แจงกบัประซาชนุ ซ่ึงบ ีญ หา'วัคซีนประเทศ 
ไทยเปน็ท ีเ่ราเขา้ใจดอีย ูแ่ลว้ แมก้ระทัง่วคัซนีของสาธารณสขุ ท ี่จะฉดีใหก้บั 
ประขาซน ณ วันนีข้้อเท็จจริง ก ไ็ม่สามารถจัดหาวัคซนีมาฉีดได้อย่างเพยีงพอ ตามท ี่ 

ประขาซนต้องการ ลำหรับองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง เราจองไป ๑ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  

โด๊ส และได้รับการจัดสรรมาประมาณ ๔ ๐ , ๐ ๐ ๐  โด๊ส ซ่ึงเป็นบีญหาท่ีผู้บริหารต้องไป 
ดำเนนิการบริหารจัดการ อยากให้สมาซิกได้แยกประเด็นในการทำงาน มีสมาซิกท่าน 
ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เซิญเสนอ

นายพเิซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

-  ขอเซิญท่านพิเซฐ ทินอยู่
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพิเขฐ ทินอยู่ สมาซิกสภาองค์การบริหาร



ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำ๓อเกาะคา เพ่ือนสมา?กหลายท่านได้สอบถามและเห็น 
ความชัดเจนในการบริหารระดับหน่ึง ผมอยากจะสนับสนุนเร่ืองวัคซีน ซ่ึงเคยคุยกัน 
เล่น  ๆ วา่ วัคซีนซิโนฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็คงไม่ต่างจากหุ้น 
ของ ปตท. ซึง่กเ็ปน็อย่างนัน้จริง  ๆ ในการเปดิจองเราใชเ้วลาเพยีงแค ่ ๓ ช่ัวโมง ก็ 
เตม็จำนวนทีเ่ราตัง้ไว ้ เพราะเรารับลงทะเบยีนผา่นเวบ็ไซต ์ และระบบ 03แ06ก*6โ 
เพราะฉะนัน้ก็บง่บอกว่าความต้องการของพีน่อ้งประซาซนจำนวนมหาศาล ทีเ่ราคดิ 
กนัแบบนี ้ กเ็พราะวา่ใครมเีงนิกซ็ือ้วคัซนีไมไ่ด ้ เปน็ของทีห่ายาก ณ เวลานี ้ ต้อง 
ขอขอบคณุผูบ้รหิารทีไ่ดจ้ดัสรรและเหน็ความลำดญัเรือ่งวคัซนี แต่จะไปถึง ๗๐ 
เปอร์เซ็นต์หรือไม่น้ัน เรากต็อ้งรอระยะเวลาทีร่ฐับาลกลางจดัสรรลงมา ให้สามารถ 
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพือ่สามารถเปดิบา้นได้ ในส่วนการบริหารจัดการผมขอสนับสนุน 
แนวคดิเราทัง้ผูบ้รหิารและผูม้อีำนาจในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จะต้อง 
เจรจากบัลำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัลำปาง หรอืทา่นผูว้า่ราขการจงัหวดัลำปาง 
ตามทีรั่บทราบข้อมลูมาทกุโรงพยาบาลซมุซนเปน็เครือข่ายในการฉดีวัคซนีของราซ 
วทิยาลยั โรงพยาบาลหลายแหง่ พร้อมทีจ่ะบริการประซาซน คนจำนวน ๕๐,๐๐๐ 
คน ย่ิงเดินทางไกลเท่าไหร่ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางก็เกิดข้ึน สองฉีดวัคซีนแล้ว ต้องมี 
การลงัเกตอาการ ๓๐ นาท ี และยิง่ไกลจากโรงพยาบาลทีฉ่ดีวคัซนีเทา่ไหร ่ ถ้ามี 
อาการท่ีไม่พงึประสงค์แล้ว กย่ิ็งมบีญีหา ถา้หากเปน็ไปไดเ้ราเจรจาทา่นนายแพทย ์
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทา่นผู้ว่าราซการจังหวัดลำปาง ได้ ทุกโรงพยาบาลซุมซนท่ี 
เปน็เครอืขา่ยของราขวทิยาลยัทำได ้ก็จะเป็นประโยซน์กับพ่ืน้องประซาซนมากท่ีสุด 
ย่ิงใกลโ้รงพยาบาล การแกไขบญีหาระหว่างทางในการฉดีวัคซนีกง่็ายข้ึนคา่ใช้จ่ายก ็
น้อยลง และก็ทราบว่าถ้าเปน็เอกซนแล้วค่าใช้จ่ายก็แพงมาก ขออนญุาตเอ่ยนามทา่น 
ธรรมการ ชุมศรี ไดอ้ภปิราย ถา้เปน็เอกซน ผมเชา้ใจวา่ ๘๐-๑๒๐ บาท แต่ท่ีท่าน 
ผูบ้ริหารได้นำเรียนคา่ใช้จ่ายในการฉดีวัคซนีของ สปสซ. ประมาณ ๕๐ บาท ถ้าฉีด 
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส กจ็ะใช้งบประมาณ ๔-๕ ล้านบาท เพราะฉะน้ัน ก็จะไมใข่ 
๑๐ ล้านบาท ซึง่ทา่นประธานสภากไ็ดน้ำเรียนแลว้ว่า เปน็แคก่ารประมาณการ แต่ 
ถา้เราสามารถฉดีทีโ่รงพยาบาลชมุขนทกุอำเภอไดก้จ็ะแกไ้ขบญีหาซองพีน่อ้ง 
ประซาซนทีจ่ะตอ้งเดนิทางมาฉดี โดยเฉพาะการเดนิทางในฤดฝูน หากมใีครเกดิ 
อุบัติเหตุข้ึนมา ก็จะเปน็เร่ืองทีเ่ราเสยีใจ แต่ถ้าหากเราเจรจาได้ทัง้ผู้ว่าราซการจังหวัด 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ลำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัลำปาง กำหนดให้ 
โรงพยาบาลชมุซนทีม่คีวามพรอ้มฉดีใหไ้ด ้ คา่ใชจ้า่ยในการฉดีวคัซนีกจ็ะลดลง 
ประซาขนก็เดินทางใกล้มากข้ึน หากมีอาการไม่พึงประสงค์ กจ็ะสามารถดแูลอาการ 
ไดง่้ายขึน้ และในแตล่ะพืน้ทีก่เ็จอกบัโครงการผู้ทีเ่ดินทางมาจากพืน้ทีเ่สยีงสงูสดุ ถ้า 
เขามกีารตรวจแล้วผลเปน็บวกก็จะสามารถเชา้โรงพยาบาลได้ แต่ข่วงท่ีรอ หลาย
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พ้ืนท่ีเร่ิมมีปัญหา เร่ืองการกักตัว บางพ้ืนท่ีใช้สถานท่ีชองโรงเรียนเก่า ผมฝาก 
ประเด็นให้กับฝ่ายบริหาร ถ้ามีพ้ืนท่ีกักตัวระดับอำเภอ เข่นในพ้ืนท่ีผม สามีติดโควิด 
แต่ภรรยายงัไมต่ดิ กลบัมาอยูก่บัญาตพิีน่อ้งกรั็งเกยีจ ไม่ยอม อสม.กเ็ช้าไปชว่ยเหลอื 
บ้านชา้ง  ๆ ก็กลัวท่ีจะติดกัน สุดท้ายใช้วิธีการซีงสแลนกันไว้ ซีง่ตามหลักการทางการ 
แพทยก์ค็งไมเ่หน็ดว้ย แตกเปน็เรือ่งการสบายใจ ในประเดน็นีใ้นระยะยาวหลาย 
อำเภอกค็งมแีนน่อน การจดัสถานทีก่กัตวัสว่นกลาง ทีท่กุคนยอมรบัได ้ ฝากฝา่ย 
บริหารถ้าหากเรามีข่องทางไหนท่ีไปเสริมได้เร่ืองสถานท่ีกักตัว ต้องขอบคุณผู้บริหารท่ี 
กล้าตัดสินใจใช้สถานท่ี 0 7 0 ?  ของเราเป็นสถานท่ี โรงพยาบาลสนาม ขอขอบคุณ 
ฝากทา่นสมาซกิวา่ ขณะนีเ้ราอยูใ่นญตัตกิารพจิารณาการอนมุตัจิดัซือ้วคัซนี หากมี 
สมาซิกท่านใดจะมีช้อเสนอจากท่านพิเขฐ ทินอยู่ ผมให้นำเสนอในญัตติอ่ืน  ๆ ขอนำ 
เรียนท่านสมาซกิเพีอ่ทำความเช้าใจ มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
เก่ียวกับการจัดซ้ือวัคซีน 
-ฃอเซิญท่านพงษ์พันธ์ กุญชร
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแจ้หม่ ตามท่ีท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางได้ซืแ้จงเร่ืองค่าบริการฉีดวัคซนี ๑๐๐ บาท ต่อ ๑ คน ซ่ึงวัคซีนท้ังหมด 
๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส เราจะฉดีได ้๕๐,๐๐๐ คน ดังน้ัน ตวัเลขจะตอ้งเปน็ ๕๐,๐๐๐ คูณ 
๑๐๐ ตัวเลขตรงน้ีก็น่าจะอยู่ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวกระผมเอง 
คิดว่าวัคซีนเป็นอาวุธสำคัญในการแกไขปัญหารอบน้ี แต่การพจิารณางบประมาณ 
อยากให้โปร่งใส ถูกต้อง ขอให้ท่านรองปลัดได้ซ้ืแจงรายละเอียดอีกสักคร้ัง ขอขอบคุณ 
ขออนญุาตชีแ้จง ฉดีครัง้ละ ๑๐๐ บาท แตถ่า้หากเราไปฉดีทีโ่รงพยาบาลเอกซน 
ประมาณโด๊สละ ๒๕๐ บาท ต่อการฉีด ๑ คร้ัง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น 
ประมาณการครัง้ละ ๑๐๐ บาท เปน็เพยีงแค,ประมาณการ แต่ได้ทราบข้อมลูล่าสดุ 
ฝ่ายบรหิารไดท้ำการตอ่รองกบัโรงพยาบาลแลว้ ตอนนีเ้หลืออยู่ ๒๕ บาท ต่อ ๑ โด๊ส 
หากเราตัง้ประมาณการไว ้จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กจ็ะเหลอืงบประมาณอยู ่
ตอนน้ี ๕๐ บาท ต่อ ๑ คน ฃอซ้ืแจงท่านพงษ์พันธ์ กุญชร 
เรียนทา่นประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง และสมาซิกส่ภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เม่ือลักครู่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางไดซ้ ืแ้จงวา่ หนึง่คนมคีา่ใชจ้า่ยในการฉดี ๑๐๐ บาท วคัซนีเราทัง้หมด 
๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส เราจะฉีดได้ ๕๐,๐๐๐ คน กจ็ะเทา่กบั ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตรงน้ี 
เป็นความเช้าใจของผมแตถ้่าหากทา่นประธานสภาขีแ้จงว่าเปน็เพยีงการประมาณการ
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มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายอำนวย วรญาณกุล 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ผมก็พอเข้าใจ ขอขอบคุณ

เปน็การประมาณการ ผมเข้าใจว่าโครงการนีอ้อกมาก่อนทีเ่ราจะเจรจากบันายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ เวลาน้ัน หลังจากหารือกับท่านผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปาง 
เสร็จแล้ว ก็ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ก๊!ด้ข้อสรุป 
๕๐ บาท และปิญหาลัดไปท่านก็คงทราบ คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนดให้เราฉีด 
เพยีงโรงพยาบาลศูนย์ลำปางแค่น้ัน ในวาระอ่ืน  ๆ อยากขอให้สมาซิกเสนอแนวความคิด 
เสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อ ก็อยากจะใหเ้สนอเป็นประเด็น  ๆไป ตอนน้ีเราอยู่ใน 
วาระการพิจารณาว่าเราจะจัดซือ้วัคซีนหรือไม่ ล้าหากไม1มีสมาซิกท่านใดจะอภิปราย 
เพ่ิม แล้วก็จะขอเขา้สูญ่ตัติการพจิารณา
•ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมตทิีป่ระชมุ
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
•จำนวน ๒๗ เสยีง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลงโปรดยกมือ •ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบจำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน 
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ลป ๕©00๙/ ๒๓๕๕ ลงวันท่ี 
๑ ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

•ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระน้ีขอเชิญ
- ขอเชญิทา่นอำนวย วรญาณกุล
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น กระผมนายอำนวย วรญาณกลุ สมาซกิสภาองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอเมอืงลำปาง สบืเนือ่งจากเรือ่งวคัซนีเปน็ทีท่ราบวา่ 
บีจจุบันรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้กับประซาซนได้อย่างเพียงพอ ตามทีป่รากฏว่า 
อธิบดีกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาประกาศยอมรับแล้วว่าการจัดสรรวัคซีนขาดแคลน 
เปน็การดีทีอ่งคก์ารบริหารสว่นจังหวดัลำปางไดจ้ดัหาวคัซนีขึน้มาเพิม่เตมิ แต่ประเด็น 
ของผมอยากจะเสนอแนะและฝากท่านประธานสภาเสนอผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าการ
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จัดสรรวัคซีน เท่าท่ีผมอ่านดูแล้ว เก้าสิบล้านบาท เป็นงบประมาณจัดซ้ือวัคซีน แต่มีสิบ 
เปอร์เซน็ต์เปน็คา่ดำเนนิการจัดการ ซ่ึงตรงน้ีแบ่งเป็นสองประเด็น ท่านนายกได้เสนอว่า 
เราจะรบัประมาณ ๕๐,๐๐๐ ท่าน แตต่อนนีเ้ราได้ทัง้หมดสองหมืน่กว่าทา่นแลว้ทีจ่ะ 
ได้รับวัคซีน ผมอยากจะทราบว่าเป็นไปได้หรือไม่ อีกสองหม่ืนกว่าท่าน เราจะทราบได ้
อยา่งไรวา่จะมกีารจดัสรรวคัซนีใหเ้พิม่เตมิ เนือ่งจากเราไมท่ราบวา่จะมกีารจดัสรร 
วัคซีนเพ่ิม ทางสาธารณสุฃก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ถูกต้อง จากท่ีได้รับพิงเม่ือ 
สักครู่ ฝา่ยบรหิารเสนอ เซน่จะตอ้งมกีารซือ้อปุกรณอ์ยา่งเซน่ ไซริงต์ เราขาดแคลน 
ทา่นบอกอย่างนัน้ ถ้าเราขาดแคลนไซริงค์แล้ว ลำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดซือ้ 
ไซรงิตม์ากเกนิความจำเปน็ งบประมาณคา่ไขจ้า่ยการจดัซือ้ขององคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปางกจ็ะเปน็การเสยีประโยขน ์ ถา้หากเปน็อยา่งนัน้ ผมอยากใหง้บประมาณ 
สบิเปอร์เซน็ตท์ีเ่หลอืสบิกวา่ลา้นบาท กลายเปน็คา่วคัซนีถา้ผูบ้ริหารสามารถหารอืกบั 
สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดัไดเ้ราเปลีย่นงบประมาณจากคา่ 
บริหารตรงน้ีเป็นวัคซีนได้เป็นอีกหม่ืนโดส ตรงน้ีจะเกิดประโยชน์แก่ประขาซนโดยท่ัวไป 
เพิม่มากข้ึน ผมขอฝากผู้บริหารนำคำพดูของผมสมาชกิสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
เรยีนไปยงัจงัหวดัวา่สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางมคีวามหว่งใย 
ประซาซน จะเปน็ไปไดม้ากนอ้ยแคไ่หน เซน่คา่จดัสถานทีแ่สนกวา่บาทเปลีย่นเปน็ 
วัคซีนได้หรือไม่ เราเพ่ิมเป็นวัคซีนดีกว่าไหม คา่อาหารกลางวนั ผมทราบว่าแพทย์เขาม ี
ความเดอืดรอ้น แต่จริง  ๆ แลว้งบประมาณสาธารณสขุจงัหวดั ทา่นไมส่ามารถจดัหา 
วคัซนีของทา่นได ้ แตล่า้หากทา่นสนบัสนนุงบประมาณเปน็คา่อาหารกลางวนัให ้
บคุลากรของทา่นเองแล้วเรานำงบประมาณคา่อาหารกลางวันไปเปน็วัคซนีอกี ได้วัคซีน 
เพิม่ขึน้มาอกีกีโ่ดสกจ็ะไดป้ระโยซนเ์พิม่ขึน้เทา่นัน้ อยา่งเซน่คา่จดัอาคารสถานที ่
คา่อาหารกลางวนั คา่บรกิารทางการแพทย ์ ถา้หากเราเปลีย่นงบประมาณตรงนีอ้กีสบิ 
ล้านบาท เราจะได้วัคซีนเพ่ิมข้ึนอีกเท่าไหร่ ฝากทา่นประธานสภาผา่นไปยังฝา่ยบริหาร 
ถา้เราไปหารอืกบัจงัหวดั สมาชกิสภากม็คีวามหว่งใยวา่เราอยากไดว้คัซนีเพิม่ จริง  ๆ
ตรงไหนท่ีสามารถเอ้ืออำนวยได้เพ่ือใหเ้ราสามารถจัดสรรวัคซีนเพิม่ข้ึนได้ก็จะเป็นการดี 
ขอขอบคุณ
สรุปท่ีท่านอำนวย วรญาณกุล เสนอแนะว่า เราควรจะประหยัดงบประมาณท่ีสำนักงาน 
สาธารณสขุจังหวัดลำปางขอเรามาให้ประหยัดท่ีสุด เพือ่นำซือ้วัคซนีเพิม่เติม ส่ิงน้ีก็ฝาก 
ฝา่ยบรหิารนำไปพจิารณาจะไปเจรจากบัศนูย์โควิดจงัหวัดลำปางไดอ้ย่างไรบา้ง เพราะ 
เป็นอำนาจของ ศบค.โดยตรง
-ซอเชิญท่านสุปราณ ี เกิดมูลรองประธานสภาข้ึนทำหน้าท่ีประธานสภา 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ เชิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
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เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายบญุเลศิ แสนเทพ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแมท่ะ ผมอยากเรียนถามทา่นประธานสภาผา่นไปยัง 
ผูบ้รหิารเนือ่งจากการเปน็สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หากจะเขา้นายก 
จะต้องรวมตวักันถึงคร่ึงสภาใชห่รือไม่ เปน็นโยบายท่านใช่หรือไม่ เนือ่งจากวันที ่ ๒๙ 
มิถนุายนท่ีผ่านมา ในไลน์กลุ่มของสมาชิกประกาศให้ลงซือ่เพ่ือเข้าพบท่านนายก และมี 
คนลงซือ่อยูเ่จด็คน และก็ไม่ผ่านไม่ครบ ก็ไม่ไตพ้บทา่นนายก ผมไมท่ราบว่าตอนหา 
เสยีงทา่นนายกบอกว่าพบง่าย ใช้คล่อง ตอนน้ีถ้าจะพบนายกต้องรวมตัวกันเกินคร่ึงถึง 
จะไตพ้บ ไมท่ราบเปน็นโยบายของทา่นนายกหรอืไม ่ ในไลนก์ลุม่ของสมาชกิสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเม ือ่วนัท ี ่ ๒๙ มถินุายน ซ ึง่เปน็การสัง่การของทา่น 
ประธานสภา ผมยงัมหีลกัฐานอยู ่ และผมจะอภปิราย อกีอยา่งหนึง่คอืผมไตร้บัการ 
สอบถามจากผูร้บัจา้งหรอืคนทำงานหลายเรือ่ง เนือ่งจากการทำงานของฝา่ยบรหิาร 
ลา่ขา้ไมก่ระจายอำนาจ คอืงานบางอยา่งควรเดนิเอกสารไตเ้รว็ กท็ำใหผู้ร้บัจา้งเกดิ 
ความเสยีหาย งานบางอย่างถ้าไปเปรียบเทยีบกบัองค์กรอ่ืน การเดนิเอกสารภายในของ 
เรานีข่า้มาก สมมุติสัญญาหมดวันท่ี ๑๘ เมษายน ผู้รับจ้างทำงานเสร็จกอ่นกำหนด กว่า 
จะเดนิเอกสารสง่งานไต ้บางอยา่งผมอยากจะขออนญุาตเสนอแนะทา่นเทา่นัน้ ท่านใช้ 
ผูบ้รหิารกระจายอำนาจหนอ่ย อยา่งเชน่ขอผล ]๐ช เาณ่X ผลทดสอบอะไรพวกน้ี ใช ้
เวลาสบิกวา่วนัในการเดนิเอกสารขึน้ๆลงๆตรงนีพ้อเขาทำงานเสรจ็คอืผูร้บัจา้งเขา 
ไม่ไต้มีงานเดียว เขามหีลายงานการบริหารสญัญาการบริหารงานเขาทำเสร็จกอ่น แต่ไป 
โดนปรบัโดนปรบัเพราะเอกสารเราขึน้ๆลงๆอยูต่รงนีเ้ปน็ลบิกวา่วนักวา่จะไปขอ 
ผลทดสอบไตเ้สยีเวลาไปแลว้ หมดสญัญาไปแลว้กเ็อางานเขาไปเสยีคา่ปรบั อันนี ้
ขอ้เทจ็จรงิ ข้อเท็จจริงมีงานหน่ึงสัญญาหมดวันท่ี ๑๘ เมษายน คนรับจ้างทำเสร็จกอ่น 
แล้ว อย่างถนนต้องไปขอผลทดสอบ บางครัง้เรือ่งการขอผลทดสอบ ไม่ต้องไปถึงท่าน 
นายกหรอก ใหท้า่นรองนายก ให้ใครช่วยอนุมัติให้ จะได้รวดเร็ว ถา้ทา่นเซน็ตค์นเดยีว 
ท้ังหมด เอกสารกจ็ะลา้ขา้ กวา่จะไดใ้ชเ้วลาไปเปน็สบิกวา่วนัอยา่งนี ้ เพราะวา่บาง 
สญัญากว่าจะทำงานไต ้ทำสญัญาแลว้แจง้เขา้งาน ช่างก็ไมให้เข้างานต้องไปขออนุญาต 
ผลทดสอบ ขอผลทดสอบก็ต้องให้นายกเป็นผู้ฃอ กว่าหนังสือจะเดินไต้ เสียเวลาไปคร่ึง 
เดือนเกือบเดือนแล้ว และฃอท่ีหน่วยงานอ่ืนอีก กวา่เขาจะอนมุตัมิาอกีใชเ้วลาเปน็เดอืน 
แล้ว และกวา่เราจะไตท้ำงานกใ็ขเ้วลาไปเยอะแลว้ เพราะเวลาทีใ่หท้ำงานจรงิ แทบไม่ 
เหลอืเวลาทีจ่ะใหท้ำงาน อนันีผ้มกอ็ยากนำเรยีนทา่น อยากใหท้า่นกระจายอำนาจใน 
ส่วนท่ีไม่สำคัญเท่าไหร่ อยากให้ท่านแน่งหน้าท่ีให้ปลัด ให้รองนายกไต้ทำงานในส่วนท่ี 
จะทำใหก้ารบรหิารงานของทา่นคลอ่งตวัขึน้ หากเทยีบกบัองคก์รอืน่ทีเ่ราไปเจอมาม ี
คล่องตัวกว่าน้ี ก็นำเรียนท่าน ผมขอสอบถามผ่านไปยังผู้บริหารอีกหน่ึงเร่ืองการจัดทำแผน

๔๕
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๔๖

การเสนอแผนทำไมจะต้องไปผ่านนายกอปท.เพ่ือขอบรรจุอยู่ในแผน ทุกวันน้ีเราจะขอ 
แผนทีจ่ะไปบรรจใุนแผนอบจ.ทำไมตอ้งใหน้ายกรอ้งขอ เพราะผมกค็อืตวัแทนของ 
ประซาชนท่ีเลือกต้ังมา นายกก็ได้รับการเลือกต้ังมาเช่นกัน สถานภาพการเมืองบางพืน้ท่ี 
นายกกบัสมาซกิสภาเปน็ฝา่ยตรงขา้มกนั เขากไ็ม'อำนวยความสะดวกใหใ้หเ้ราไปร้อง 
ขอรับการสนับสนุนโครงการ แต่แผนไม่ใช่ข้อบัญญัติท่ีจะทำจริง แต่ถ้าทำจริงจะต้องขอ 
ใชพ้ืน้ทีน่ัน้จำเปน็ แตนขอบรรจุแผนต้องไปขอหนังสือ บางทีต่อ้งไปขอผา่นนายอำเภอ 
อยา่งพืน้ทีอ่ำเภอแมท่ะ ผมไต้ไปประชมุร่วมนายอำเภอ ทา่นกฃ็อจะใหผ้า่นอำเภอ ผม 
วา่แบบนีก้ง็า่ยขึน้ อำเภอแมท่ะเงนิอดุหนนุหกรอ้ยกวา่ลา้นบาท อำเภอแมท่ะมอืปท. 
๑๐ แหง่ไตง้บประมาณเพยีงแค ่ ๒ แห่ง นอกนัน้ตเีขาตกหมด เพราะไปพจิารณาแทน 
ท้องถ่ินจังหวัดน่ีคือนายอำเภอ แต่ท่ีผมข้องใจและเป็นระเบียบข้อไหนว่าการขอบรรจุใน 
แผนทำไมต้่องใหน้ายกเปน็คนร้องขอ ผมก็รู้จักผู้ใหญบ่า้นกำนนัรู้จักหมด ผู้นำต่างๆที ่
รับปากเขามาทำไมไมใหผ้มเสนอบรรจุในแผนไต ้ แผนกคื็อแผน แผนไมใช่ข้อเท็จจริง 
แผนเขียนไว้ร้อยล้านก็ไต้แต่ทำสามล้านก็ไต้น่ีคือแผน เสนอเข้าไปเท่าไหร่ สมมุติว่าท่าน 
ให้นโยบายสมาซิกสภาจังหวัดคนละสองสามโครงการงบประมาณจำนวนสามล้านแต่ถ้า 
หากวันหนึง่มงืบประมาณเหลือจ่ายงบประมาณอย่างอ่ืนมา ในแผนก็ไม่สามารถเลือกใช้ 
ไต้ เพราะท่านไม่ใหบ้รรจุไวในแผน อนันีผ้มขอ้งใจว่าเปน็นโยบายหรือไม ่ ทำไมไม่ให้ 
บรรจุในแผน หากวนัขา้งหนา้เรามงืบประมาณจากหนว่ยงานไหนเรากส็ามารถหยิบใน 
แผนข้ึนมาใช้ไต้ เมือ่กอ่นแผนสามารถบรรจุไต้เยอะแต่วันนีต้้องทำหนงัสอืร้องขอ ร้อง 
ขอถามว่าเราต้องไปขอจากทา่นนายก ท่านนายกต้องให้ อบต.ทำมาอีก กว่าจะถงึนายก 
กว่าจะไตก้ย็ากแลว้ และเหมือนไปหลอกเขาว่าไต้จริงหรือเปล่า ผมบอกว่าอันน้ีคือแผน 
ไมใช่ของจริง ยังจะเสนออยู่พอรู้แค่นีน้ายกกจ็ะโทรถามอยู่ตลอดว่าไตห้รือไม ่ น่ีคือเขต 
ผม นายกก็กลัวไม่ไต้ ผมบอกว่าเปน็แผนอยู่ ยังไมใช่ข้อบัญญัติ ถ้าข้อบัญญัติยังแปดสิบ 
เปอร์เซ็นต์มีโอกาสไต้ แผนมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ก็เต็มท่ีแล้ว ขอสอบถามการจัดทำแผน 
และผมจะสอบถามอีกหนึง่เร่ือง เกีย่วกบัการทำงานของชา่ง อบจ. การควบคุมงานทุก 
วันนีท้า่นแต่งต้ังคณะกรรมการควบคมุงาน คณะกรรมการตรวจงาน ช่างผู้ควบคมุงาน 
ณ วันน้ีช่าง อบจ. ไม่เคยไปควบคุมงาน ผมพดูในสภาแหง่นีไ้มไ่ปควบคุมงานเวลาเกดิ 
บญีหาขึน้ไมรู้่เลย จะมาตเิอาตรวจงานอยา่งเดยีวผูค้วบคมุงานไม1เคยรับผิดขอบอะไร 
เลย ถามวา่ถา้คณุเทถนนคอนกรตี เขาตอ้งรองทราย สบิเซนตเิมตร แต่ช่างไม่มาดู 
ตอนทีเ่ขาเททราย สมมุติ อันน้ีผมสมมุติ ทา่นมาเจาะเอาตอนทีเ่ขาเททบัไปแลว้ แล้วมา 
บอกว่าความหนาไม่ไต้คนท่ีรับผิดขอบช่างที,ควบคุมงานก็ต้องรับผิดชอบด้วย เพราะทา่น 
ควบคุมงานใหเ้ททรายเทปูนไปไต้อย่างไร ผู้รับจ้างกต้็องรับผดิชอบ ช่างผู้ควบคุมงานก็ 
ต้องรับผิดขอบ ไมโ่ทษผูร้บัจ้างอยา่งเดยีว เพราะฉะน้ัน ทา่นแต่งต้ังคนทำงานและตอ้ง 
เอาคนทำงานดว้ย ไมใช่แต่งต้ังไปแล้วเขาไม่ทำงาน ผู้บริหารต้องช่วยติดตามเร่ืองน้ีด้วย
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นายถาวร บุ'ปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

การสำรวจออกแบบก็เซ่นกัน เม่ือสักครู่ท่านบอกว่าถนนท่ีผมบอกว่าชาวบ้านสร้าง 
อาคารบกุรกุแนวเขตถนน ผมบอกวา่ไปบกุรุกถนนบา้นเขามมีากีร้่อยปไีมรู้่ คุณไม่ไป 
สำรวจจรงิ ถา้คณุไปสำรวจสามเดอืนรบัรอง ไมม่ใีครสรา้งบา้นบกุรกุแนวเขตถนน 
เพราะนัง่เทยีนเอาเทา่.นัน้ ถนนกว้างหา้เมตรพอไปถึงตรงนัน้กว้างไมถ่งึหา้เมตรเพราะ 
เขาสร้างบ้านมาก่อนแล้วตัวเองไม่ได้ไปดู ผมขอยกตวัอยา่ง ถนนบา้นแมทุ่ง่-ปา่ตนั ช่วง 
หมูบ่า้นกวา้งหา้เมตรพอไปถงึทุง่นากวา้งเจด็เมตร พอทำเสรจ็ คนไม่ได้มาออกแบบก็ 
บอกวา่กวา้งหา้เมตรตลอดสาย ถนนเดมิเขาลาดไวเ้จด็เมตร พอทำเสร็จเขาลงโซเซยีล 
ด่ากันแล้วทำอย่างไร เพราะตัวเองไม่ได้ไปดูจริง นกึว่าถนนกว้างหา้เมตร แต่จริง  ๆ แล้ว 
ถนนกว้างเจ็ดเมตรไหลทำงความสงูต้ัาก็ไมใทา่กันเพราะมอเตอร์ไซด์ก็เกิดอุบติัเหตุบอ่ย 
อันน้ีผมฝากไปถึงผู้บริหารต้องกำกับควบคุมให้คนทำงานจริงด้วย ไปดูอีกเร่ืองเสาไฟฟา้ 
นวัตกรรม ไปดูท่ีไหน ก็ได้ ไม่มีบ้านคนสักหลังเขาก็ติดต้ัง เพราะว่าไม่ไปสำรวจจริง เสา 
หา่งยีส่บิเมตรทำไปแลว้เสยีหายเพราะผลทีจ่ะไดร้บัประโยขนจ์รงิ  ๆ ไม่มี เพราะทา่น 
ไม่ได้ไปลูจริง เสยีหายจากการทำงานเพราะไมไ่ปทำจรงิ ผมไปดูมาบ้านคนไม่มีสักหลัง 
ก็ไปติดต้ังไมค่ำนงึถึงผลประโยชน ์ ถา้ใหส้มาซกิบอกพกิดัว่าโคง้นีอ้นัตราย ตรงน้ีสาม 
แยก ตรงน้ีก่ีแยก ก็จะได้ประโยชน์ ลูกจ้างส่ังไปห่างย่ีสิบเมตร ก็ห่างย่ีสิบเมตร ติดต้ังเสา 
เต็มไปท่ัว อนันีผ้มขออนญุาตนำเรียนว่าต้องควบคุมการทำงานของช่างด้วย ไม่ใช่ปล่อย 
ใหเ้ขาไปตดิตอนทีเ่ขาทำงานจบแลว้ ปญีหาเกดิขึน้ระหว่างการทำงานบางคร้ังซาวบา้น 
เราไปทำผลประโยชน์ให้เขา เขาก็ไม่เข้าใจ บางคร้ังถมท่ีสไลด์ลงท่ีดินเขา ทีน่าเขาเขาก ็
เดือดร้อน แต่ถ้าเราควบคุมอยู่ตรงนัน้เราเหน็ปญีหาอยู่ตรงนัน้ก็จะแก้1ฃได้ทนัทว่ีาสงิที ่
เขาไปไปแก้ไข ท่านเสยีผลประโยชน์บ้าง ท่านจะได้ถนนได้น้ันได้น่ี ก็จะได้รู้ถึงปีญหาท่ี 
เกิดข้ึน เมือ่เขาทำงานเสรจ็แลว้ ไปตรวจงานตำหนเิขาอยา่งเดยีว จะตำหนิก็ต้องตำหนิ 
ตอนทีค่วบคมุงานทำใหด้ ื ผมกอ็ยากเหน็ผลงานออกมาด ื อนันีผ้มฝากนำเรยีนฝา่ย 
บริหารกำกับควบคุมการทำงานของชา่งด้วย ใหเ้ขาไปควบคมุงานจริงด้วย นำเรยีนทา่น 
เพือ่ไปแกไ้ขปรบัปรงุเพือ่ทำใหง้านทกุอยา่งเกดิคณุภาพทีด่ ื ผมกฝ็ากนำเรยีนแคน่ี ้
ขอขอบคุณ
มีสมาซิกท่านใดมีข้อเสนอ เชิญเสนอ 
- ขอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมพันตำรวจโทพิมล คงทอง สมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดสำปาง เขตอำเภอแมพ่รกิ ตามท่ีได้รับพิง ขออนญุาตเอย่นามทา่นบญุเลศิ 
แสนเทพ หลายอยา่งผมเหน็ตาม แตบ่างอยา่งบรบิทหรอืวา่เกีย่วกบัสถานทีก่แ็ตกตา่ง 
กันไป ผมก็คงจะไม่เห็นตาม แตห่ลายอยา่งผมกเ็หน็ตามเกีย่วกบัการจะเขา้พบผูบ้รหิาร 
ก็ฃอฝากท่านประธานสภาไว้ด้วย ผมก็เห็นด้วยท่ีท่านบุญเลิศ แสนเทพ อภิปราย จริง ๆ



พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายถาวร บุ'ปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

แล้วท่านผู้บริหารโดยฉะเพราะท่านนายกใครจะเข้าพบก็ได้ แต่ผมเองก็ยังไม่ได้เข้าพบ 
ผมอยากนำเรยีนไวว้า่กรณทีีท่า่นผูบ้รหิารจะเขา้พืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ ผมขอฝากทา่น 
ประธานสภาไว้ด้วยว่า ล้าหากเป็นไปได้บอกท่านสมาชิกเจ้าของพ้ืนท่ีสักนิด เพ่ือท่ีจะ 
ได้ไป-ร่วมด้วย'ช่วยกัน บางคร้ังทา่นเขา้ไปอาจจะเกรงใจหรือทา่นคดิว่า พูดตรง  ๆ พวกน้ี 
ไมใข่พวกเราก็ไม่ต้องบอกให้ทราบก็ใคร่ขอฝากท่านประธานไว้ว่าถ้าท่านผู้บริหารท่านใด 
กแ็ลว้แตเ่ขา้เขตพืน้ทีเ่พือ่นสมาชกิ ถา้หากเปน็ไปไดก้ฃ็อแจง้ใหเ้จา้ของพืน้ทีท่ราบ 
เพ่ือท่ีจะได้!ปร่วมด้วยช่วยกัน และกรณท่ีีท่านอาจจะสนับสนุนงบประมาณ ยกตวัอย่าง 
อำเภอแมพ่รกิ ผมเองเปน็ผูเ้สนอโครงการเกีย่วกบัสบูนํา้เพือ่ประปาของอำเภอแมพ่ริก 
และตอนนี ้อบจ.ได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว แตก่เ็ปน็เรือ่งทีแ่ปลกนดิหนึง่ผมเอง 
เป็นผู้เสนอโครงการ วันน้ันท่ีท่านผู้บริหารมอบเงินสนับสนุน ไม่ทราบว่าท่ีอำเภอแม่พริก 
หรือว่ามารับท่ีอบจ. ผมเองก็ไม่ทราบ มาทราบทางไลนํ 1=3066๐๐เง ว่าอบจ.ได้สนับสนุน 
เกีย่วกบันีา้ประปา ตำบลแม่'ปุ ซาวตำบลแม่'ปุก็ได้มาสอบถามผม ผมบอกว่ามีนะมีแต่ท่ี 
ท่านผู้บริหารท่านนายกได้มอบเข็คไปแล้ว เขาถามว่าผมรู้หรือไม่ ผมบอกผมไม่รู้ ผมมารู้ 
ตอนท่ีลง 1=3๐66๐๐  ̂และไลน์ ว่าได้มอบเฃ็คแล้ว ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณแทนซาวบ้าน 
ตำบลแมป่ ุ แต่ท่ีน่าเสยีดายอยู่นดิหนึง่นา่จะบอกใหผ้มสกันดิหนึง่นา่จะได้มาร่วมแสดง 
ความยินดีด้วย ก็ใคร่ขอฝากไว้ว่าถ้าคร้ังต่อไปอาจจะเข้าไปพ้ืนท่ีเพือ่นสมาชิก ถ้าเป็นไป 
ไดใ้หถ้อืว่าพวกเราเปน็พวกเดยีวกนั นา่จะแจง้ใหเ้จ้าของพืน้ทีท่ราบ ขอฝากไว้ด้วย
ถา้เลยเถดิไปถืงช่างควบคุมงาน บางแห่งอาจจะไม่ได้!ป แต่สำหรับท้องท่ีอำเภอแม่พริก 
สงสัยพวกช่างคงจะติดใจสาวแม่พริก ไปจนผมแทบจะรำคาญ เข้าไปเย็นไปคือไปดูงาน 
ก็ฃอขอบคุณน้อง  ๆ ขอบคณุผูอ้ำนวยการกองชา่งทีท่า่นไดส้ัง่การเขา้ไปสำรวจเขา้ไป 
ดแูลและตอนนีถ้นนทีซ่าวบา้นร้องเรียนมากท็ำไปเรยีบร้อยแลว้ รูส้กึว่าทำดดีว้ย ท้ังน้ี 
ท้ังน้ัน ก็ต้องขอขอบคุณกองช่างท่ีเอาใจใส่ดูแลและไปทุกคร้ังต้องขอขมเขยว่าโทรหาผม 
ทุกคร้ัง ผมก็ได้!ปร่วม ถ้าหากจำไม่ผิดท่านรองนายกคงจะไปดูแล้ว ตอนน้ีคงเรียบร้อย 
แล้ว ตเีสน้เรยีบรอ้ยแลว้ ต้องขอขอบคุณแทนพีน่อ้งขาวอำเภอแมพ่ริกทีไ่ด้ใข้ถนนดีๆ 
อีกอย่างหนึง่เก่ียวกับไฟโซล่าเซลล์ทีท่า่นบญุเลิศ แสนเทพ อภปิราย ผมก็เห็นด้วย แต่ 
วา่บางพืน้ที ่ พืน้ทีม่นัตา่งกนั ถามว่าไฟโซลา่เซลลน์ีต้อ้งไปลงกลางบา้หรือไม ่ ต้องลง 
เพราะว่าถนนมันยาวถนนแต่ละเส้นก็ต้องผ่านบ้า เพราะว่าได้งบประมาณไม่เพยีงพอกับ 
ความยาวของถนน ถา้ไดง้บประมาณความยาวเพยีงพอแลว้ ผมเชือ่เหลอืเกนิวา่จะตอ้ง 
สวา่งตลอดทัง้สาย โดยเฉพาะอำเภอแมพ่รกิตอนนีซ้าวบา้นรอ้งขอเหลอืเกนิอยากได ้
ไฟฟ้าล่องถนน ผมคิดว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
อีกสักคร้ัง ขอขอบคุณ
เชิญฝ่ายบริหารตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิก

๔๘



นางสาวตวงรัตน์ โล่หสุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การ'นริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตข้ีแจงท่านบุญเลิศ แสนเทพ ก็ต้องขอบพระคุณ

ทา่นทีไ่ดช้ว่ยกรณุาขีแ้จง จดุแขง็ จดุออ่นตา่ง  ๆ ซึง่เราคดิวา่เปน็ประโยขนใ์นการ 
พฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการขององคก์ร เนือ่งจากมบีางประเดน็ที ่
จะตอ้งขออนญุาตขีแ้จงในทีน่ี ้วนันีเ้รากต็ัง้ใจวา่จะมาคยุกนัดว้ยขอ้เทจ็จรงิ บาง 
ประเดน็ทีท่า่นขีแ้จงมาอาจจะไมไ่ตอ้ยูบ่นพืน้ฐานของขอ้เทจ็จริง อาจจะดว้ยความ 
เขา้ใจคลาดเคลือ่นหรือสิง่ทีเ่ราไตท้ำไปทา่นอาจจะไมเ่ขา้ใจ ขอถือโอกาสน้ีข้ีแจงให้ 
ทา่นไตร้บัทราบ'และขีแ้จงทำความเขา้ใจ ประเดน็แรก เรือ่งการเขา้พบนายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จริง  ๆ แล้ว ตอ้งเรยีนวา่ทา่นบญุเลศิ แสนเทพ 
เปน็ทา่นสมาซกิทีไ่ดเ้ขา้มาพบบอ่ยทีส่ดุ เทา่ทีจ่ำไต ้ ไมต่ํา่กวา่ ๓ คร้ัง ท่านไต้มา 
ข้ีแจงเก่ียวกับประเด็นป้ญหาของโครงการในพ้ืนท่ีของท่าน เราก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน 
อยูแ่ลว้ ทา่นสมาซกิทกุทา่นมหีลายทา่นทีไ่ดเ้ขา้มาพบปะกนั หอ้งนายกองคก์าร 
บรหิารสว่นจังหวัดลำปางเปดิตลอด ใคร  ๆ กส็ามารถเขา้มาพบไตอ้ยูแ่ลว้ ไม่ต้องมี 
การนดัหมายล่วงหน้า หรือต้องรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก  ๆ เพือ่เขา้พบทา่นนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแต่อย่างใด ประเด็นท่ีปรากฏใน 1๒6 กอ็าจจะเปน็ 
ความเขา้ใจคลาดเคลือ่นของเจา้หนา้ทีเ่นือ่งการประสานงานของเรา ชว่งเวลาทีเ่รา 
พบกัน รวมกลุม่สมาซกิเปน็เวลาหลายเดอืนแลว้ทีเ่ราไมไ่ตพ้บกนั กอ็าจจะเปน็ 
ความหวังดี หลาย  ๆ ท่าน ทีน่า่จะรวมกลุม่เพือ่เขา้มาเจอกนั คุยกัน อาจจะเปน็ความ 
เขา้ใจคลาดเคลือ่นกแ็ลว้กนั แตข่อเรยีนยนืยนัวา่หอ้งนายกองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปางเปดิตลอด ทกุทา่นสามารถเขา้มาไต ้ และมหีลายทา่นในทีน่ี ้จำนวน 
นา่จะเกนิคร่ึง เข้ามาพบกันโดยไม่ต้องนัดหมาย สามารถเข้ามาทีห่อ้งไต้เลย ถ้าไม่ติด 
ประชุม หรือคุยกับท่านอ่ืนอยู่ ก็ยินดีทีจ่ะพบกบัทกุทา่นอยู่แลว้ ประเด็นท่ีสอง เร่ือง 
การเดนิเอกสารขา้ ต้องขอขอบคุณท่ีท่านไต้กรุณาสะท้อนมา ก็ต้องยอมรับจริง  ๆ ว่า 
คณะผู้บริหารชดุนีเ้พิง่เข้ามาทำงานในการกระจายงานออกไปในฐานะนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรากอ็ยากทราบปญ้หา ข้อดี ข้อต้อย ของการทำงานของ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางไตข้ดัเจนเสยืกอ่น นายกองคก์ารบรหิารบรหิาร 
สว่นจังหวัดลำปางได้เข้ามาทำงานเพยีง ๖ เดือน คิดว่าต่อจากน้ีไป ก็ต้องเร่ิมต้นท่ีจะ 
กระจายงานออกไป แต่ก่อนท่ีเราจะกระจายงานออกไปไต้ เรากต้็องทราบกอ่นว่างาน 
น้ีมีอะไรบ้างท่ีสมควรกระจายงานออกไป เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จริง  ๆ
แล้ว การทำงานไม่ไต้ต้ังใจให้ทำงานข้า แต่เนือ่งด้วยข้ันตอนทีเ่ราต้องการปรับระบบ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ใหม้คีวามถกูตอ้งตามระเบยีบมากยิง่ขึน้ กอ็าจจะม ี
ความลา่ขา้ในการตรวจสอบ กย็อมรบัวา่อาจจะลา่ขา้กวา่เดมิทีท่า่นเคยทำมา แต่ 
ท้ังน้ีท้ังน้ันเป็นไปเพ่ือความมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพ่ือความถูกต้องของการ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห็สุนทร ทำงาน ก็ฃอเรียนว่าหลังจากน๋ีไป ถ้าหากมีการถ่ายโอนงานไปก็น่าจะช่วยใหดี้ข้ึน
นายกอบจ.ลำปาง สว่นในเรือ่งการทำงานของกองชา่ง ในรายละเอยีดขออนญุาตใหผู้อ้ำนวยการกอง

ชา่งเป็นผู้ข้ึแจง เน่ืองจากมีหลายประเด็นที'ทา่นได้นำเสนอมา จริง  ๆ แล้วการทำงาน 
ของกองชา่งในนจิจบุน้เรากพ็ยายามจะปรบัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ใหม้กีาร 
ทำงานท่ีถูกต้องมากข้ึนกว่าเดิม อย่างเช่นการตรวจสอบและควบคุมงาน ในนิจจุบ้นก็ 
จะเหน็ว่าเราไดต้ัง้หนว่ยตรวจสอบขึน้มา แบบทีท่า่นได้แจ้งมา หน่วยตรวจสอบน้ีก็ 
เปรียบเสมือนหน่วยท่ีไปทำงาน จริง  ๆ แลว้รายละเอยีดตา่ง  ๆ ก็ต้องขอขอบพระคุณ 
ทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ได้ข้อมูลต่าง  ๆ จากทา่น ทา่นไดก้รณุาแนะนำหลายเร่ือง ซ่ีง 
ฝา่ยบรหิารกไ็ดน้ำมาปรบัใข ้นำมาตัง้เปน็หนว่ยตรวจสอบเพือ่ออกไปตรวจสอบ 
โครงการต่าง  ๆ ท่ีทำให้คุณภาพ มาตรฐาน คุ้มค่ากับเงินงบประมาณท่ีเราได้ทุ่มลงไป 
เพราะฉะนัน้ หนว่ยตรวจสอบทีเ่กดิขึน้ เปน็ทา่นรองวราวฒุ ิ หน่อคำ เปน็ผูด้แูล 
รวมท้ังท่านรองพิษณพุล ประสาน ช่วยกัน ถ้าหากเป็นไปได้ เราก็จะลงไปตรวจสอบ 
ทกุโครงการทีด่ำเนนิการโดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เพือ่ทำใหแ้ตล่ะ 
โครงการมคุีณภาพ อีกส่วนหน่ึงก็จะเป็นช่างควบคุมงานของกองช่าง ถ้าทา่นบญุเลิศ 
แสนเทพ เรยีกรอ้งใหช้า่งควบคมุงานของกองชา่งลงไปดแูลพืน้ที ่ โครงการทีท่า่น 
ดำเนนิการ กฃ็อใหผู้้อำนวยการกองช่างรับไป ชว่ยจัดชา่งควบคมุงานไป ส่วนเร่ือง 
]๐ช ๓!X และโครงการถนนไหล่ทางแตกต่างกัน ขออนญุาตใหผู้้อำนวยการกองชา่ง 
เปน็ผูข้ึแ้จงรายละเอยีดหลงัจากนี ้สว่นเร่ืองการเสนอแผนพฒันาอปท. ขอเรยีนวา่ 
จากการทีเ่ราพดูคยุกนัครัง้สดุทา้ยในทีป่ระชมุสมาขกิทัง้หลาย เราก็ได้พูดคุยกันใน 
เรือ่งการเสนอแผนพฒันา เหตผุลทีข่อใหน้ำแผนทีม่าจากองคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
เนือ่งจากเราตอ้งการโครงการทีม่าจากความตอ้งการของประซาซนอยา่งแทจ้รงิ 
โครงการส่วนใหญ่ท่ีอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน ก็เป็นโครงการ 
ทีผ่า่นการประซาคมมาแลว้ และไดรั้บการร้องขอตามลำดบัขัน้ขึน้มา เพราะฉะน้ัน 
เรากเ็ซือ่ว่าเมือ่แผนพฒันาอยูใ่นแผนพฒันาขององคก์รปกครองหอ้งถิน่ระดบัตำบล 
เมือ่สง่เขา้มายังองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง กจ็ะเปน็โครงการทีซ่าวบา้นเขาม ี
ความตอ้งการทีแ่หจ้รงิ น่ันคือวัตถปุระสงคข์ององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางที ่
จะต้องทำ คือให้เป็นไปตามความต้องการของประขาซน ไม่เป็นไปตามความต้องการ 
ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ บางครัง้การทำงานทีผ่า่นมาในอดตีเราอาจจะตอ้งการใน 
พืน้ท่ีตรงนี ้แตซ่าวบา้นอาจจะไมต่อ้งการ กอ็าจจะมหีลายโครงการในอดตีทีผ่า่นมา 
เห็นแบบน้ีว่า ขาวบ้านก็ไม่อยากได้ แต่เป็นความต้องการของผู้นำเสนอโครงการ ซ่ึง 
เราไม่ต้องการเห็นแบบน้ัน เราอยากจะเห็นโครงการท่ีสะท้อนมาจากป้ญหา สะท้อน 
มาจากความเดอืดรอ้น และเปน็สิง่ทีป่ระซาขนตอ้งการจรงิ  ๆ เปน็ความตัง้ใจวา่ 
เพราะอะไรจึงให้นำมาจากแผนพัฒนาของอปท.เพราะเราคิดว่าเป็นส่ิงท่ีประซาซน

๕๐



๕๑

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ต้องการ แต่ในการทำงานจริง  ๆ ก็จะมีบางโครงการท่ีมาจากแผน อปท. และยังมี
นายกอบจ.ลำปาง ปิญหาเร่ืองเอกสารอยู่ ในส่วนนีก็้อาจจะมีการปรับในเร่ืองการทำงานต่อไป แผนงาน

ทีส่ง่มาในสว่นของสมาชกิสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง จำนวน ๓๐ ท่าน 
จะมีบางท่านส่งมาเพียงแค่ซ่ือโครงการ ก็ยังไม่มีแม้แต่ตัวเลขงบประมาณ ก็ยังคงมีอยู่ 
ซ่ืงตรงน้ีก็จะทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าเรารวบรวมโครงการท่ีมีเอกสารพร้อม 
งบประมาณพรอ้ม มแีบบแปลนพรอ้ม ซ ึง่นำเสนอมาจากความตอ้งการของ 
ประซาซนจริง เม่ือนำมาบรรจุแผนพัฒนา จัดทำโครงการในข้อบัญญต้ต่างๆทุกอย่าง 
ก็จะไต้ราบร่ืน รวดเร็ว ตรงนีส้ะทอ้นมาจากปญิหาทีผ่่านมาในอดีต มีโครงการท่ี 
คัง่คา้งทา่นกจ็ะเหน็วา่ตอ้งกนัเงนิในแตล่ะปเียอะมาก ในปจีจุบนัโครงการตัง้แตป่ ี
๒๕๖๒ ยังดำเนนิการไมห่มดเลย ปี ๒๕๖๓ กยั็งคา้งอกีจำนวนมาก สาเหตเุนือ่งจาก 
เอกสารไมค่รบ เอกสารไมพ่รอ้ม ทา่นเสนอมาเพยีงแตซ่ือ่โครงการ ตามความ 
ตอ้งการของผูน้ำเสนอ เราไมส่ามารถทีจ่ะตดิตามเอกสารไต ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
หน่วยตรวจสอบต่าง  ๆ ท้ัง สตง. จังหวัด ก็เข้มข้น ทำใหบ้างคร้ังบางโครงการเอกสาร 
ทีเ่ราจะทำโครงการตอ่ไมส่ามารถดำเนนิการไต ้ เนือ่งจากตดิเขตพืน้ทีป่า่ไมบ้า้ง 
หนังสือขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณะประโยซน์บ้าง อะไรต่างๆ ทา่นทัง้หลายกค็งจะ 
ทราบอยูแ่ลว้ เพราะเราไตม้กีารประสานงานเรือ่งเอกสารเยอะพ อสมควร 
เพราะฉะน้ัน ความต้ังใจทีเ่ราอยากใหน้ำเสนอโครงการมาจาก อปท.เนือ่งจาก เข้าใจ 
ว่านา่จะมีเอกสารท่ีครบถ้วน เมือ่เรานำโครงการเขา้มาแลว้ ก็จะสามารถนำโครงการ 
ไปปฏิป่ติไต้ทันที ไมเ่สยีเวลาเรือ่งเอกสาร เสยีเวลามายกเลกิโครงการภายหลงั ซ่ืงท่ี 
ผา่นมามจีำนวนเยอะมาก ขอนำเรยีนขีแ้จงเพือ่ทำความเขา้ใจ และในเร่ืองโครงการ 
โซล่าเซลล์ ทีผ่่านพดูมาว่าตดิกนัเตม็เลย ไมม่คีวามเสีย่ง ไมม่คีวามจำเปน็เลย อันน้ีก็ 
ตอ้งขอเรยีนวา่อาจจะเกดิในยคุทีผ่า่นมา ซ่ึงในยุคน้ัน จริง  ๆ ทา่นบญุเลศิ แสนเทพ 
ก็ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา ก็ต้องบอกว่าท่านเองและรวมท้ังสมาชิกสภาหลาย  ๆ
ท่าน ท่ีไต้อนุม้ติโครงการต่าง  ๆ เหล่าน้ันไป ซ่ึงพอมาในยุคปีจจุบัน บางโครงการเราก็ 
ไตย้กเลกิเนือ่งจากวา่เหน็แลว้วา่ไมม่คีวามจำเปน็จรงิ  ๆ เป็นการใข้งบประมาณท่ีไม, 
คุ้มค่า ไม่เหมาะสม ก็ไต้มีการปรับโครงการโซลาเซลล์เป็นโครงการไฟฟ้า ไฟก่ิงปกติ 
เพราะจะยัง่ยนืกวา่ อยา่งทีเ่คยไตข้ีแ้จงกบัทา่นสมาชกิหลายทา่น ไปแล้วว่า ไฟฟ้า 
โซลาเซลล์เวลาทำทุกคนจะ เ-เ3|ว[วV หมด แตเ่มือ่เวลาผา่นไป ๓ ปี หรือ ๕ ปี ทุกคน 
เร่ิมจะไม่ แลเวเวV แล้ว เราอยากทำอะไรทีม่ัน่คง เสถียร ถา้จุดทีป่รับเปลีย่นไต ้ไต้ 
ดำเนินการปรับเปล่ียนเป็นไฟฟ้าก่ิง อันน้ันจะอยู่คงทนถาวร ๑๐ ปี ๑๕ ปี อยู่ไต้ 
ตลอดไป ตรงน้ีก็เป็นความต้ังใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอยากจะทำส่ิง 
ท่ีคุ้มค่าและมีประโยซน์จริง  ๆ ส่วนบางจุดท่านไต้นำเสนอไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์ติดต้ัง 
ถนนเส้นเดียวติดไปเลย ๒๐ ต้น ๓๐ ต้น เราก็ไต้ปรับเปล่ียน ให้กองช่างลงไปสำรวจ



นางสาวตวงรัตน ์โล่ห์สุนทร ปรับเปล่ียนจุด เอาเฉพาะจดุทีเ่ลีย่งจริง  ๆ ก็มีการปรับดำเนินโครงการกันแล้ว และ 
นายกอบจ.ลำปาง อกีประการเราไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความคุม้คา่ ซ่ึงคณะกรรมการ'ชุดน้ี

จะมาดแูลเรือ่งความคุม้คา่ของโครงการโดยไดใ้หท้า่นสมาซกิเปน็ประธาน 
คณะกรรมการผูต้รวจสอบโครงการ สามารถใหป้ระซาซนเขา้มามสีว่นร่วมในการ 
แสดงความคดิเหน็อกีครัง้ เพีอ่ยนืยนัวา่โครงการไฟฟา้โซลาเซลลท์ีจ่ะดำเนนิการม ี
ความคุม้ค่า ตอบสนองความต้องการของประซาซนในพ้ืนท่ีจริง  ๆ เป็นเร่ืองโครงการ 
ไฟฟ้าโซลาเซลล์ท่ีเราได้ดำเนินการไป ซออนญุาตเรียนชีแ้จงตามนี ้ส่วนเร่ืองของท่าน 
พันตำรวจโทพิมล คงทอง ทีไ่ดแ้จ้งเร่ืองการเขา้พืน้ที ่ ตรงนีก็้ด้องขออภยัจริง  ๆ เลย 
เม่ือทีมผู้บริหารได้ลงพ้ืนท่ีไปอำเภอแม่พริก อาจจะไม่ได้แจ้งท่านล่วงหน้า กะทันหัน 
ไปนิดหน่ึง ก็ต้องขอขอบคุณท่านพิมล คงทอง ท่ีได้กรุณามาร่วมคณะลงพ้ืนท่ีด้วยถือว่า 
วันนัน้เรามโีครงการทีด่ทีีเ่ราไดล้งไปตรวจพืน้ทีเ่ขตอำเภอแมพ่รกิ อาจจะมีการทำ 
โครงการทีเ่ปน็ประโยซนกั์บประซาซนต่อไป สว่นเรือ่งซา่งควบคมุงาน ตามทีท่า่น 
พิมล คงทอง ได้แจ้ง โครงการท่ีแม่พริกก็มีซ่างควบคุมงานไปตรวจสอบ ตรงน้ีก็เป็น 
มาตรฐานทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางกำหนดไว ้โครงการต่อไป หลงัจากนี ้
เรากพ็ยายามจะใหซ้า่งผูค้วบคมุงาน ลงไปดูแล ตรวจสอบโครงการต่าง  ๆให้เต็มท่ี 
เทา่ทีก่ำลงัคนและศกัยภาพเจา้หนา้ทีจ่ะทำได ้ปจีจบุนักองซา่งกม็ภีาระงานเยอะ 
เจา้หนา้ทีก่ม็ไีมเ่พยีงพอ เรากพ็ยายามจดัจา้ง เจา้หนา้ทีพ่นกังานเขา้มาเพิม่เตมิ 
เพีอ่ใหก้ารทำงานการควบคมุงานมปีระสทิธภิาพ ดำเนนิงานไปด้วยดี ก็เป็น'ข้อยูลท่ี

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นางธยานี ศรีโรจนกุล 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

อยากจะนำเรียนท่านสมาซกิทุกท่าน ขอขอบคุณ 
-มีสมาซิกท่านใดมีข้อเสนอ เซิญเสนอ 
- ซอเซิญท่านธยานี ศรีโรจนกุล

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางธยานี ศรีโรจนกุล สมาซกิสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๑ อำเภอแมเ่มาะ อยากจะสอบถามทา่นนายกองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด ตอนน้ีท่ีได้รับการจัดสรรวัคซีนมา กม็หีลายทา่น ทีอ่ยู่ในลำปาง 
และอำเภอแมเ่มาะ สอบมาว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ในจำนวน ๒๑,๗๐๐ คน 
ทีผ่า่นมาเปน็โครงการทีด่มีาก  ๆ มคีำตทิีน่อ้ยมาก มแีตด่ำขม แตใ่นการจดัสรร 
สมาซกิทกุทา่นไมท่ราบเลยว่าจำนวนแตล่ะอำเภอ ความตอ้งการของผู้สงูอายุ มีการ 
จัดกลุ่มแล้วหรือไม่ อยากใหฝ่้ายบริหารและสมาซกิไมถู่กตำหนใินเร่ืองการจัดลำดับ 
ความสำคัญ ถ้าหากเป็นไปได้ ถ้าผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อ และอยากจะสอบถาม 

นางธยาน ี ศรีโรจนกุล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางว่ามีหลักเกณฑในการจัดสรรอย่างไร
ส.อบจ.อ.แมเ่มาะ เราก็จะได้ช้ีแจงให้ประซาขนทราบ ขอขอบคุณ
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๕๓

-เซญิผู้อำนวยการกองชา่ง ตอบข้อสอบถามของท่านสมาซิก

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหนง่ผู้อำนวยการกองชา่ง 
ขออนญุาตตอบคำถามของทา่นสมาซกิสภา เร่ืองการทำงานของกองชา่ง กระผมใน 
ฐานะผูอ้ำนวยการกองชา่ง ขอนำเรียนเบือ้งตน้บจีจุบนับคุลากรของกองชา่ง ถ้าหาก 
เปรียบเทียบแล้วอยู่ในสภาพไหน อยูในสภาพท่ีวิกฤต เพราะว่าคนของเราไม่สัมพันธ์ 
กับงบประมาณท่ีเราได้รับ ไม่สัมพันธ์กับโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ 
ยกตวัอยา่ง เชน่อตัรากำลงัของกองชา่ง ตอนนีเ้รามตีำแหนง่ชา่ง ทีว่า่งอยู ่ จำนวน 
๒๗ อัตรา ผมได้ตรวจสอบข้อมูลอบจ.ท่ัวประเทศ มอีบจ.ลำปาง มีตำแหนง่ช่างว่าง 
มากท่ีสุด ไม่มีใครโอนเข้ามา ก็เปน็บีญหาของกองช่าง ท่ีจะต้องไปแก้ไขต่อไป คนเรา 
นอ้ยแตง่านเยอะ กองชา่งไมไ่ดท้ำแตง่บประมาณประจำป ี เรามภี1รกจิมากมาย ท่ี 
ไดร้บัเชน่ ปี ๒๕๖๔ เราไดง้บประมาณอดุหนนุเฉพาะกจิ โดยทมีงานของกองชา่ง 
เป็นผู้เสนอของบประมาณ ก็ต้องใช้กำลังคนในการทำงาน ในงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ 
งบประมาณ ๕๐ ลา้นบาท ใชบ้คุลากรในสภาพท ีจ่ำกดั แตก่ท็ำงานเตม็ท ี ่
งบประมาณทีเ่ราไดร้บังบประมาณเงนิกู ้ ๖๐๘ ลา้นบาท กองชา่งทำงานภายใต ้
ระยะเวลา ๒ สปัดาห ์ ออกพ้ืนท่ีใกล้ไกล โครงการของเราทกุโครงการ ๒๐๐ ล้าน 
บาทท่ีฃอไปยังจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้ท้ังหมด และท่านสอบถามว่า 
เอกสารประเภท }๐เว เทํเX ทำไมถึงข้า ผมขอนำเรียนว่าในฐานะผู้อำนวยการกองชา่ง 
ชา่งภายใตก้ำกบัดแูล เขาทำงานตามระเบยีบ เขาจะยดึระเบยีบ มาจากมาตรฐาน 
งานช่างท่ีกำหนดไว้ จะกำหนดระยะเวลาเอกสารไว้ เอกสารน้ีไปได้ก่ีวัน ห้ามเกินก่ีวัน 
ในสญัญาจา้ง จะระบไุวเ้ลยวา่ระยะเวลาการกอ่สรา้งกีว่นั ผูรั้บจ้างกอ่นทีย่ื่นเสนอ 
ราคากต็อ้งดวู่าหา้งหุน้สว่นหรอืบริษทัของทา่นมคีวามสามารถในการทำงานภายใต ้
ระยะเวลาท่ีเรากำหนดไว้หรือไม, อันน้ีเราเปล่ียนแปลงไม่ได้เพราะเป็นมาตรฐานของ 
ช่าง และท่ีบอกว่าช่างไม่ได้ไปควบคุมงาน ตรงน้ีผมขอปฏิเสธว่าไม่ได้ไปควบคุมงาน 
ชา่งมหีนา้ทีค่วบคมุงาน มหีนา้ทีก่ำกบัดแูล งานขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดให ้
เปน็ไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดท่ีกำหนดไว้ เราไปตรวจงานใหผู้ว่้าจา้งทำงาน 
ตามแบบแปลนท่ีเราออกแบบไว้ มาตรฐานของผู้รับจ้างต้องมี ผมยกตวัอย่างผูรั้บจา้ง 
ทีพ่บมา มหีลายอยา่ง ผู้รับจ้างทีดี่ก็มี ผู้รัปจ้างไม่ดีก็มี ผูรั้บจ้างทีด่ ี เขากท็ำงานตาม 
จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง เช่น ทัา่งานตามแบบแปลน ไม่ลักไก่ ไม่แสวงหาประโยขน์ 
กำไรเกิน ลำหรับผู้รับจ้างท่ีไม่มีจรรยาบรรณพยายามทำงานท่ีไม่ตรงตามแบบแปลน 
เพ่ือแสวงหากำไรเข้าบริษัท พยายามหลบหลีกเพือ่หากำไรเข้าบริษัท แต่ฝืงผู้ว่าจ้าง 
ผู้ควบคุมงานมีหน้าท่ีกำกับดูแล ถ้ากำกับดูแลไม่ดี สตง.ปปซ.รอเราอยู่ ทุกวันน้ีจะ
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เห็นว่าช่างของเราโดนตลอดไม,ว่า สตง. ก็ ปปซ. ท่ีท่านสมาซิกสภาได้อภิปรายเม่ือ 
สักครู่ ผมจะนำข้ออภิปรายของท่านไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีฃ้ีน และทา่นนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็ได้กำซับกองช่างตลอด ทำอย่างไรใหง้านองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดมีคุณภาพ ท่ีดี ท่านจะสอบถามผมว่าให้ช่างไปควบคุมงานท้ังวันได้หรือไม่ 
ผมตอบว่าไมไ่ดเ้พราะคนของเราไมเ่พยีงพอ ทำงานหลายอำเภอ ไมเ่พยีงพอจริง  ๆ
ผมขอความเห็นใจ ช่างของเราทำงาน ทำงานตามศกัยภาพของเราทีเ่รามอียู่ ช่างทุกคน 
มีความต้ังใจในการทำงาน ทำงานตามระเบยีบ ถ้าหากไม่ทำงานตามระเบยีบสงิทีร่อ 
อยูค่อื สตง. ปปซ. ขอนำเรยีนใหท้ีป่ระขมุทราบ หลงัจากนีต้อ่ไปผมในฐานะ 
ผู้อำนวยการกองช่างจะกำซับผู้ใต้บังคับบัญซาใหท้ำงานให้ดืท่ีสุด ใหย้ดึตามระเบยีบ 
เพ่ือให้งานออกมาตี มีประโยขนํมีความคุ้มค่า ต่อประซาขนต่อไป ขอขอบคุณ 
-เซญิฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ในเร่ืองของการตรวจสอบ หลงัจากได้รับมอบหมายงาน 
มา ๓-๔ เดือน ก็ได้รับมอบหมายจากทา่นนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางว่า 
การตรวจสอบ ผมกไ็ดต้ัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ผมได้ไข้หนว่ยตรวจสอบของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ ตฐนนีเ้รากม็กีารตรวจสอบอย่างเคร่งครัด การ 
จัดซือ้จดัจา้ง การทำงาน ในรอบ ๓ เดือน เราลงพืน้ทีป่ระมาณ ๗ อำเภอ การไปแต่ 
ละคร้ัง จะไม่แจ้งให้ผู้รับเหมาจะไปตรวจสอบเอง ถ้าท่านสมาซิกอยู่ผมก็จะแจ้งไปด้วย 
ถ้าหากท่านไม่อยู่ผมก็ไปกับคณะผม อยา่งเชน่อำเภอแมพ่รกิ ก็เซิญท่านสมาซิกเขต 
อำเภอแมพ่ริก ไปอำเภอหา้งฉัตรก็แจ้งทา่นบญุเนตร เตซะอุ่น ไปอำเภอแจ้หม่ ก็แจ้ง 
ท่านธนาวุฒิ เป็งขวัญ ไปอำเภอเมืองปาน ก็แจ้งท่านกฤศน์วัต ประสาน ทุกคร้ังท่ีผมไป 
อยากใหซ้ดัเจน ถา้คณะตรวจแลว้ใหร้ือ้ กต้็องร้ือ วธิกีารกจ็ะไปตามระเบยีบตาม 
กตกิา คณะนีถ้อืวา่เปน็คณะทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพพอสมควร แตร่ะยะนีเ้ปน็ 
จดุเริม่ตน้ในการทำงานอาจจะมบีญีหา อุปสรรค การทำงานในรอบ ๖ เดือน ทีเ่ธา 
เริม่ทำงาน กยั็งไมร่าบรืน่ แตข่อเวลาทีเ่ราทำงานใหจ้รงิจงั เกีย่วกบังานทีไ่มต่รง 
สเปก็ตรงมาตรฐาน จากการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทา่นนายก ผมกพ็ยายามทำใหด้ ี
ท่ีสุด ชว่ยกนัทำใหง้านคุม้กบังบประมาณทีล่งไป ก็ต้องขอเวลาเพือ่ใหไ้ปได้ดื และ 
ต่อไปจะต้องมีการตรวจสอบทุกคร้ัง แต่ถ้าคณะไปตรวจผมก็จะแจ้งให้สมาซิกในพ้ืนท่ี 
ทราบ ไปด้วยกันหรือไม่ ถ้าไม่ไปผมก็ไปเอง ถ้าไปก็ไปด้วยกัน จะไดรู้เ้ลยวา่จดุนีม้ ี
ข้อบกพร่องอะไร ท่านสมาซิกไปดูแล้วท่านจะรู้ อยา่งเชน่ เม่ือวานไปตรวจสอบ 
อำเภอเมอืงปาน นายชา่งกจ็ะทำตามสเปก็เลย เทพ้ืนความสูงเท่าไหร่ เขาก็จะทำให ้
เราดเูลย คือการตรวจสอบท่ีซัดเจน ก็คิดว่าในอนาคตก็คงต้องทำต่อไป ณ ตอนน้ีก็
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ตอ้งเรียนทา่นว่าเราเพิง่เริม่ตน้กระบวนการเราเพิง่มาอยู ่ ๕-๖ เดือน ส่วนน้ืก็จะเป็น 
นโยบายท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมอบหมายให้ผม ก็อยากจะ 
ฝากไว้ ขอนำเรียนช้ีแจงให้กับท่านสมาชิก ขอขอบคุณ 
- ขอเชญิทา่นบญุเลิศ แสนเทพ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน สิง่ทีท่า่นฝ่ายบริหารไต้พดูและตอบคำถาม กถื็อว่าชัดเจน 
แตผ่มอยากเหน็การทำงานของฝา่ยบรหิารทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพในการ 
ประซาสัมพันธ์งาน การตรวจสอบ การทำงานของทา่น การตรวจสอบยังไม่พอ ผม 
อยากให้ท่านประขาสัมพันธ์ด้วย หนึง่วันเร่ิมงานของผู้รับจ้างผู้บริหารต้องส่งตัวแทน 
เข้าไปในการเปิดงานทุกท่ีท่ีผมเห็นผู้บริหารจะเข้าพืน้ท่ีเพ่ือไปดูเน้ืองานเคร่ืองจักรกล 
ครบหรอืไม ่ แลว้วนัตรวจงาน ทา่นกค็วรจะไปดว้ย เพราะไปแลว้ทมีงาน 
ประขาสมัพนัธจ์ะตอ้งไปประขาสมัพนัธว์า่งานนืจ้บแลว้ เปน็การประซาสมัพนัธ ์
ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจงานแล้วจะผ่านไม่ผ่านก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
แต่ทีมบริหารไปต้องนำทีมประซาสัมพันธ์ไปด้วย อย่างนอ้ยจะเปน็ผลงานทีซ่าวบา้น 
จะไต้เหน็ว่า ท่านทำอะไรไป ผมเซือ่วา่ผลงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเยอะ 
มาก ในอดีตไม'เคยนำไปลง ^306เว00^ ใหไ้ครเหน็เลยว่าทา่นสร้างถนน สร้างอาคาร 
สร้างเมรุ ไม่มี เอาลงแต่เพียงผู้บริหารไปประขุมท่ีไหน เปิดงานท่ีไหนแค่น้ัน ผมอยาก 
ให้ท่านไปวันท่ีปิดงาน ตรวจงาน ท่านไปยืนถ่ายรูปลง 1906ช๐๐^ อบจ. ขาวบา้นก็จะ 
เห็นว่าท่านทำอะไรบ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทำอะไรให้กับซาวบ้านบ้าง 
เขากค็งจะพอใจ วันนีเ้หน็แล้ว อบจ.ทำงาน ผลงานเยอะแยะ ผมฝากนำเสนอทา่น 
การทำงาน เมือ่สกัครูท่า่นผูอ้ำนวยการกองซา่งบอกวา่ ซา่งไมเ่พยีงพอ ผมถามวา่ 
หนึง่อำเภอทา่นมก่ีีโครงการ ๑๓ อำเภอ มี ๑๐๐ โครงการหรือไม่ การควบคุม ท่าน 
แตง่ตัง้ชา่งควบคุมงานแลว้ทา่นไมไ่ปควบคุม เวลาเขยีนรายงานทา่นตอ้งใหเ้ขามา 
เขยีนควบคู่ว่าทา่นไดค้วบคูง่าน วันหลังทา่นก็อย่าไปเขียนควบคูใปแบบนัน้ว่า ท่าน 
ไต้ควบคุมงาน ทา่นแตง่ตัง้เฉพาะกรรมการตรวจงานพอแลว้ ท่านไม่ต้องแต่งต้ังช่าง 
ควบคุมงาน และขอ้เทจ็จริง เม่ือทำงานเสร็จทา่นจะใหไ้ปเขียนรายงานว่าทา่นไดไป 
ควบคุมงาน อันน้ืผมพูดตามข้อเท็จจริง ขอขอบคุณ 
-เชิญฝ่ายบริหารตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิก

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ขออนญุาตชีแ้จงเร่ืองวคัซนีซโินฟาร์มทีท่า่นสมาชกิไต ้
สอบถาม ขออนุญาตนำเรียนก่อนว่า จริง  ๆ แล้วความต้ังใจขององค์การบริหารส่วน



๕๖

นางสาวตวงรัตน์ โล่น์สุนทร จังหวัดลำปาง ข้ันแรก ที่อยากจะนำวัคซนีตวันีเ้ขา้มาเนือ่งจากว่า ช่วงท่ีตัดสินใจ 
นายกอบจ.ลำปาง เปน็ชว่งทีรั่ฐบาลไมส่ามารถทีจ่ะจดัสรรวัคซนีใหแ้ตล่ะ จังหวัดได้ตามท่ีได้สญัญาไว้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงจงัหวดัลำปางมผีูล้งทะเบยีนในระบบสองแสนกว่าคน ทำเร่ืองขอ 
จัดสรรวัคซีนไป ๑๒๐,๐๐๐ โด๊ส ได้รับจัดสรรวัคซนีมาเพยีงแค่ ๓,๖๐๐ โด๊สเท่าน้ัน 
กเ็ลยเปน็สาเหตทุีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง นา่จะเขา้มามสีว่นรว่มในการ 
ช่วยจัดสรรวัคซีนใหกั้บประซาซน เพราะเปน็เรือ่งลำคญั การสร้างภูมิคุม้กนัหมูไ่ด้ 
โดยขอ้มลูจากสาธารณสขุ จะตอ้งมผีูไ้ดร้บัวคัซนีอยา่งนอ้ย ๗๐ เปอรเ์ซน็ตข์อง 
ประซากร จงัหวัดลำปางมปีระซากรเจ็ดแสนกว่าคน เพราะฉะน้ัน จำนวนประซากร 
๗๐ เปอร์เซ็นต์ท่ีควรจะได้รันวัคซีน คือห้าแสนกว่าคน บีจจุบันจังหวัดลำปางสามารถ 
ฉดีวัคซนีใหกั้บประซากรของเราเพยีงหา้หมืน่กว่ารายแค่นัน้ ความเปน็จรงิยงัตํา่กวา่ 
เบาีหมายเยอะมาก กเ็ปน็ทีม่าทีอ่งคก์ารบริหารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปางตดัสนิใจ 
สัง่ซือ้วคัซนีประกอบกบัชว่งนัน้ราซวทิยาลยัจฬุาภรณโดป้ระกาศใหม้กีารนำเขา้ 
วัคซีนได้เป็นวัคซีนทางเลือก ซึง่เปน็วัคซนีท่ีเราเซือ่ม่ันในคุณภาพท่ีดีเพราะได้รับการ 
พฒันาจากรฐับาล ความเหน็ของเรานา่จะดกีวา่ซโินแวค็ รฐับาลไดจ้ดัสรรให ้
ประซาซน เพราะฉะน้ัน ก็ตัดสินใจนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราซวทิยาลยัจฬุาภรณ ์
จำนวนทีส่ัง่จองไปดว้ยงบประมาณทีเ่รามอียูห่ลงัจากสำรวจแลว้เรามเีงนิสะสม 
เพยีงพอทีจ่ะทำเร่ืองนีไ้ด้เทา่ไหร่ กส็รุปมาเป็น ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กด็ำเนนิการ 
กส็ามารถจดัสรรใหป้ระซาขนไดเ้พยีงแค ่ ๕๐,๐๐๐ คนเทา่นัน้ ซ่ึงก็ไม่ได้เยอะมาก 
อยา่งนอ้ยกจ็ะชว่ยบรรเทาการขาดแคลนวคัซนีซองจงัหวดัลำปางได ้ข้ันตอนในการ 
ดำเนนิการจรงิ  ๆ แลว้เราตัง้ใจวา่เรามหีนา้ทีจ่ดัหาวคัซนีเขา้มาในจงัหวดั ส่วนเร่ือง 
การบรหิารจดัการและการฉดีใหก้บัประซาซน จรงิ  ๆ ควรจะเปน็หนา้ทีข่อง 
สาธารณสขุจงัหวดัลำปาง ซึง่ในจังหวัดอ่ืน  ๆ กเ็ปน็ไปในลกัษณะนี ้ เนือ่งจากใน 
จงัหวดัของเราอาจจะเปน็จงัหวดัทีม่คีวามพเิศษ ทา่ใหส้าธารณสขุจงัหวดัอาจจะม ี
เง่ือนไข ในการทีจ่ะรบัวคัซนีตวันีเ้ขา้ไปบรหิารจดัการดว้ยตนเองในขัน้แรก มติ 
คณะกรรมการโรคตดิตอ่จงีมคีวามเหน็ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ดำเนินการจัดสรรวัคซนีทำระบบจองให้กับประซาซนด้วยตัวของเราเอง ส่วนผู้รับฉีด 
กค็อืโรงพยาบาลศนูย์จังหวดัลำปาง นืคื่อมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ ตอนท่ีเรา 
ได้คุยกันเบ้ืองด้น เม่ือเราได้รับภารกิจมอบหมายมาแบบนี ้เรากจ็ำเปน็ต้องเปดีรับ 
ระบบจอง ซ่ึงก็ได้ทำการจองไปเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปีดโดยระบบ 
อนิเตอรเ์นต็ เป็นการจองออนไลน์ เปีดโอกาสใหค้นจังหวัดลำปางทกุคนทัง้จังหวัด 
๑๓ อำเภอ สามารถเขา้มาลงทะเบยีนไดโ้ดยเทา่เทยีมกนั ก็จะเห็นว่าประซาขนตอบ 
รบัดมีาก แสดงวา่เปน็ความตอ้งการซองประซาซนจรงิ  ๆ ทา่ใหร้ะบบทีจ่องเตม็ 
จำนวนเพยีงแค่คร่ืงวันเท่าน้ัน บีจจุบันเราได้ส่งรายซ่ือให้ลำนักงานสาธารณสุข



๕๗

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร จังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ตรวจสอบระบบ เพราะตอนท่ีเราจองไปจบถึง
นายกอบจ.ลำปาง ปจัจุบนั ตวัเลขกไ็มน่ิง่จะมปีระซาซนทีโ่รงพยาบาลศนูยไ์ดเ้รยีกเขา้ไปฉดีวคัซนีที่

ไดร้บัการจดัสรรมาจากรฐับาลกลาง เพราะฉะนัน้ ตวัเลขจำนวนคนตอ้งให ้
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เปน็ผู้กระทบตัวเลขใหเ้รา และเราไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน 
ในลอ็ตแรกทีม่กีารประกาศ ๕๔ องคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่ทัว่ประเทศ แตกเพิง่ 
ไดร้บัการจดัสรรและประกาศมาเมือ่เขา้วนันีเ้อง จงัหวดัลำปางไดร้บัการจดัสรร 
๒๑,๗๐๐ คน ถือเป็นตัวเลขท่ีนา่พอใจ เพราะเราจองไป ๕๐,๐๐๐ คน เราได้รับการ 
จัดสรรมาเทา่นีก้เ็กอืบคร่ึงหนึง่ ของจำนวนประขากรทีเ่ราคาดหวงั ข้ันตอนต่อไปใน 
การทำงาน ท่ีท่านสมาซิกได้สอบถามว่าเราจะจัดสรรหรือจะนดัหมายจัดลำดับใหค้น 
ฉีดอย่างไร ก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามคิวท่ีอยูในระบบ โดยเราต้องส่งซ่ือให้โรงพยาบาล 
ศูนย์ลำปางกระทบดูว่าซือ่ไมซ่ํา้ซอ้น หรือซ่ือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน และทาง 
โรงพยาบาลศนูยก์จ็ะจดัสง่ขอ้มลูมาใหเ้รา ซึง่ตอนนีก้ำลงัตรวจสอบอยูส่ง่มาให ้
เพือ่ใหอ้งค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางนดัหมายกับประขาซน จริง  ๆ แล้วการนัด 
หมายประซาขน ตอนแรกเราอยากใหล้ำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัเปน็ผูน้ดัหมาย 
แตเ่นือ่งจากเขาไมส่ะดวกมภีารกจิงานหลายอยา่ง รวมทัง้การรักษาผูป้ว่ยโควิดใน 
ปัจจุบัน ซึง่ถือว่าเปน็ภาวะทีมี่ปญัหามากข้ึน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็ 
ยนิดทีีจ่ะรบัภารกจินีม้าดำเนนิการ หลงัจากทีเ่ราไดข้อ้มลูตวัเลขจากโรงพยาบาล 
ศนูยล์ำปาง เรากจ็ะนำมานดัหมายจากประขาซน โดยเบือ้งดน้จะทำเปน็ลงิคเ์พือ่ให ้
ประขาซนสามารถเขา้ไปตรวจสอบไดก้รอกเลข ๑๓ หลกัของตนเองกจ็ะทราบวา่ 
วนัทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรเปน็วนัทีเ่ทา่ไหร ่ ฉดีทีโ่รงพยาบาลไหน ตอน'น้ีท่ี'ได้คุยกัน 
ล่าสุด เน่ืองจากมีประขาซนท่ีลงทะเบียนในระบบอยู่อำเภอต่าง  ๆ อำเภอเมอืงลำปาง 
สองหมืน่กวา่คน อำเภอเกาะคา หกพนักวา่คน อำเภอหา้งฉตัร อำเภอแมท่ะ 
ประมาณอำเภอละสามพนัคน เพราะฉะนัน้การจัดสรรเรากจ็ะจัดสรรตามลดัสว่นเรา 
ไดวั้คซนีมาครึง่หนึง่เรากจ็ดัสรรแตล่ะอำเภอ จำนวนครึง่หนึง่ทีเ่ขาจองเขา้มา ส่วน 
ประซาฃนท่ีเหลือก็ต้องรอในล็อตต่อไป ฝากท่านสมาซิกข้ึแจงประซาซนในเขตพ้ืนท่ี 
ของทา่นทีอ่าจจะขึแ้จงเขา้มา คิวก็จะเป็นไปตามระบบ ถ้าหากประซาซนคนไหนท่ียัง 
ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบแรกทีเ่ราได้รับมากอ็าจจะรอล็อตตอ่ไป เชือ่วา่นา่จะ
มีล็อตต่อไป แต่ก็ฃอเรียนว่าเราไม่สามารถยืนยันได้ เพราะการพจิารณาจัดสรรเปน็ 
อำนาจของราซวิทยาลยัจฬุาภรณ ์ เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเขาจะจัดสรรให้เรา 
ครบตามจำนวนได้หรือไม่ เราได้แต่หวังว่าเราจองไปแค่นีเ้ขาจะจัดสรรใหเ้รา กลุ่มคน 
๒๑,๗๐๐ คน แรก จะได้รับวัคซีนแน่  ๆ สว่นทีเ่หลอืกอ็าจจะตอ้งรอการจดัสรร 
ในล็อตต่อไป ขออนุญาตฝากท่านสมาซิกฃ่วยนำข้ึแจงให้ประขาซนในพ้ืนท่ีทราบด้วย 
หากมดีำถามกส็อบถามเข้ามา ขอนำเรียนเพยีงแคน่ี ้ขอขอบคุณ
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เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายธรรมการ ชุมศรี สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแมเ่มาะ เร่ืองโควิดก็จบไปแล้ว ชา่งก็จบแลว้ ก็เป็นเร่ือง 
ความเดือดร้อนของขาวบา้น ตอนนีอ้ำเภอแม่เมาะฝนไม่ตก มีปญัหาเร่ืองนํา้ ภยัแล้ง 
จนถึงบัดน้ีน้ําในฝาย หนา้ฝายลำหว้ยไมม่เีลย ทีเ่ก็บนํา้ตอนนีแ้หง้หมดเลย ห่วงแต่ 
โควิด แตอ่ยา่ลมืซาวบา้นตอนนีไ้มม่นีํา้จะทำนา ล้าไม่มีน้ํา ฤดูแล้งปหีนา้เดือดร้อน 
มาก นํา้เขือ่นแมจ่างกไ็มม่ฝีน เหมอืงบา้นพาน ตำบลจางเหนอื ตำบลนาสกั ตำบล 
สบป็าด อ่างเก็บน้ําท่ีไฟฟ้าอะไรเม่ือก่อนเราไข้เงินกองทุนของขลประทาน ตอนน้ีไม่มี 
นํา้เลย มีเพยีงสิบเปอร์เซ็นต์ กฝ็ากเร่ืองนีผ้มกต็อ้งฝากฝา่ยบริหารทา่นตอ้งชว่ยตรงนี ้
เราจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงน้ีอย่างไร มีแหล่งน้ําจริงแต่ว่าต้ืนเขินแหล่งน้ําเก็บน้ําไต้ไม่ 
เยอะเทา่ไหร ่ ฝากฝา่ยบรหิาร และขอขอบคุณ อบจ.กองช่างตอนน้ีไต้ไปซ่อมถนนท่ี 
เปน็หลมุ ใหก้บัขาวบา้น เมือ่วานนีผ้มไตไ้ปงานศพสฺอง สามทีซ่าวบา้นเขากฝ็าก 
ขอบคณุมา ทีอ่บจ.มาซอ่มถนนใหท้ีเ่ปน็หลมุเปน็บอ่ตอนนีเ้ดนิทางไตส้ะดวกก ็
ขอขอบคุณทางฝ่ายกองช่างและนายกทีช่่วยไปดูแลเร่ืองการสญัจรไปมาของขาวบๅ้น 
แต่ผมก็ขอฝากเร่ืองน้ํา ซึง่ตอนนีผ้มอยากจะใหฝ่้ายบริหารทา่นรองเข้าไปดูจริง  ๆ ว่า 
ขาดจริงไหมไปดูเลยว่าตรงน้ีไม่มีน้ํา เราควรจะทำอยา่งไร ใหท้า่นนายก ทา่นรองเขา้ 
ไปดูพ้ืนท่ี อำเภอแม่เมาะมีงบประมาณรอบโรงไฟฟ้า อยูพ่นักว่าล้านบาท แต่ทำอะไร 
ไมใต้ คณะกรรมการก็ยังไม่ครบ ผู้ว่าราขการจังหวัดก็ยังไมย่อมเซ็นต์อนุมติัโครงการ 
สองปีมาแล้วท่ีงบประมาณไม่สามารถนำมาใข้ได้ ตัง้แตผู่ว่้าราชการจงัหวัดทา่นนีเ้ขา้ 
มาไมรู้่วา่เปน็อยา่งไร อำเภอแมเ่มาะขาดการพฒันาไปเลยไมว่า่หลาย  ๆ ตา้นเรือ่ง 
แหล,งน้ําเร่ืองอุทกภัยท่านไม่ยอมเซ็นต์ให้เลย น้ําตอนนี!้มมี่เลย ไม่มนีํา้จะทำนาก็แย่ง 
น้ํากัน กฝ็ากทา่นนายกและฝ่ายบริหารด้วยขอขอบคุณ
ลำหรับปญัหาของทา่นธรรมการ ชุมศรี ขอฝากปญัหาไว้และขอขอบคุณฝ่ายบริหาร 
ท่ีได้เข้าไปซ่อมถนนให้ มีสมาซิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านบุญธฤต ธนะสุวัตถ้ี
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปางทกุทา่น ผมนายบญุธฤต ธนะสุวัตถ๋ึ สมาซกิสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอเมอืงลำปาง ผมขอย้อนกลับไปเร่ืองโครงการวัคซีน 
ผมเห็นว่าโครงการวัคซีนเป็นโครงการท่ีดี และถูกต้อง แต่ว่าในรอบน้ีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง มีการใข้ซ่ึอโซเชียลในการประขาสัมพันธ์โครงการต่าง  ๆ ซ่ึงเม่ือ 
ประกาศออกไปแล้ว ทำใหมี้การสอบถามเข้ามายังสมาซิกต่าง  ๆ ว่า โครงการน้ีคือ
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อะไร อย่างไร แต่ฝ่ายบริหารไมได้แจ้งให้กับสมาซิกสภาเอาไว้ก่อน ทำให้เราไม่ 
สามารถตอบคำถามทีซ่ดัเจนกบัประซาชนไดเ้ลย ในรอบต่อไป หรือรอบสอง หากมี 
ข้อมูลอะไรเพิม่เติม อยากจะซอใหฝ่้ายบริหารช่วยแจ้งกบัทางสมาซกิสภาทราบกอ่น 
ลว่งหนา้ไมว่่าจะเปน็ทางไลนห์รอืทางไหนกไ็ด ้ เพราะวา่เราจะไดต้อบคำถามของ 
ประซาขนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือความซัดเจนต่างๆ อย่างรอบนึ1้ม่ว่าจะเป็นวันจอง 
วัคซีน หรอือะไรเราไมรู่ล้ว่งหนา้เลย พอประกาศผา่น 1=306๖00^ ทำใหเ้ราไม ่
สามารถตอบได้ หรือต้องทำอย่างไรต่อ ทำให้เกิดความสับสนและเกิดความไม่พอใจ 
กับประซาซนบางท่าน ขอฝากฝ่ายบริหารแจ้งใหเ้ราทราบล่วงหนา้ด้วย ซอขอบคุณ 
-ขอเซิญท่านประยัด แลสันกลาง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ผมนายประยัด แลสันกลาง สมาซกิสภาองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๑ อำเภอหา้งฉตัร ในวาระอืน่  ๆ ผมอยากจะอภปิราย 
เก่ียวกับเร่ืองงบประมาณทีใ่ขใ้นการประซาสมัพนัธ์สามแสนบาท ตรงนีผ้มอยากให ้
องค์การบริหารสว่นจังหวัดซองเราใข้เมด็เงินตรงนีท่ี้จะใข้ทำความเข้าใจใหกั้บพีน่อ้ง 
ประซาซนในเร่ืองการคดักรองว่าใครทีล่งทะเบยีนฉดีวัคซนีหมอพร้อมไปแล้ว และ 
ใครทีย่งัไมล่งทะเบยีน เกดิความซํา้ซอ้น ผมอยากจะใขโ้อกาสตรงนีใ้นการ
ประซาสัมพันธ์โห้กับพ่ิน้องประขาซนได้เข้าใจ ผมเซ่ือแน่ว่าสมาซิกทุกท่าน จะต้องถูก 
สอบถามเข้ามาว่าตอนนีเ้ราประซมุสภา'เพือ่อนมุตีงบประมาณหนึง่ร้อยล้านบาทเพือ่ 
จัดซ้ือวัคซีนซีโนฟาร์ม และจะมผีูท้ีส่อบถามเขา้มายงัสมาซกิแตล่ะเขตวา่เรามกีารคดั 
กรองกันอย่างไร คนท่ีจะได้ฉีดวัคซีนมีใครบ้าง ตรงนีอ้ยากจะใหง้บประมาณทีเ่ราตัง้ 
ไว้สามแสนบาท ใข้ประซาสัมพันธ์โห้กับพ่ืน้องประซาขนให้รับทราบ เป็นห่วงกลัวจะ 
เกดิการสบัสนและสอบถามเขา้มาและเราไมส่ามารถทีต่อบตรงกนั แตถ่า้ซา่วสาร 
ออกจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางของเรา กจ็ะเปน็ประโยขนก์บัพืน่อ้ง 
ประซาซน ไมให้เกิดความสับสน และอีกประเด็น ผมในนามของสมาซิกสภาองค์การ
บริหารสว่นจังหวัดลำปาง เขตอำเภอหา้งฉตัร ตอ้งขอบคณุฝา่ยบรหิารและทมิงาน 
กองช่างท่ีได้สนับสนุนเคร่ืองจักรกล เข้าไปขุดลอกในเซตห้วยแม่วัก และทำแกล้มลิง 
ให้กับพ่ีน้องประซาซนในเซตตำบลปงยางคก สนับสนุนเคร่ืองจักรกลเข้า 
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